

## BÁO CÁO

### Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 7.

Thực hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 35/BC-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2023<sup>(1)</sup>, Báo cáo số 04/BC-HĐND ngày 07 tháng 02 năm 2024<sup>(2)</sup> và Công văn số 09/TTHĐND-TH ngày 22 tháng 02 năm 2024 về việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri theo quy định<sup>(3)</sup> và tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026<sup>(4)</sup>, cụ thể như sau:

## PHẦN I

### CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XII

#### I. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ NHIỀU LẦN

##### 1. Thành phố Kon Tum

**Câu 1: Cử tri Trần Huy Dương, tổ dân phố 11; cử tri Đinh Ngọc Thái, tổ dân phố 9, phường Quang Trung và cử tri Nguyễn Thành Long, tổ dân phố 1, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum kiến nghị: (i) Vấn đề giá nước đã được Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời nhưng chưa thuyết phục. Việc áp giá kinh doanh (không phân loại các loại hình kinh doanh dùng nước hay không dùng nước) đã đúng đối tượng chưa? Ai là người ký Quyết định để Công ty cổ phần cấp nước được phép áp giá như vậy? Giá nước tại Hội trường tổ dân phố được**

<sup>(1)</sup> Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

<sup>(2)</sup> Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

<sup>(3)</sup> Công văn số 4479/UBND-NNTN ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và Công văn số 571/UBND-NNTN ngày 19 tháng 02 năm 2024 về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và Công văn số 585/UBND-NNTN ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII;

<sup>(4)</sup> Qua tổng hợp, phân loại có tổng số **84 lượt kiến nghị của cử tri** (Gồm 76 ý kiến, kiến nghị liên quan lĩnh vực kinh tế - ngân sách, 03 ý kiến, kiến nghị lĩnh vực pháp chế và 05 ý kiến, kiến nghị lĩnh vực văn hóa - xã hội).

*tính theo loại hình nào? (ii) Bên cạnh đó, Hội trường Tổ dân phố 01, phường Duy Tân có tiến hành làm đường ống dẫn nước để sử dụng chung cho cộng đồng từ nguồn Nhân dân tự nguyện đóng góp sinh hoạt chung, nhưng Công ty lại thu giá cao theo tổ chức, đồng thời những người đi ghi đồng hồ nước rất ẩu, số m<sup>3</sup> không chính xác. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.*

**Trả lời:**

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 4421/UBND-KTTH ngày 20 tháng 12 năm 2023<sup>(5)</sup> và Công văn số 239/UBND-KTTH ngày 23 tháng 01 năm 2024<sup>(6)</sup> đề nghị Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum khẩn trương rà soát, điều chỉnh giá nước sinh hoạt cho phù hợp, sớm nghiên cứu, xây dựng phương án giá theo quy định tại Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính<sup>(7)</sup> và làm việc với khách hàng sử dụng nước sạch để thỏa thuận tỷ lệ nước sử dụng cụ thể cho mỗi loại mục đích để áp giá nước phù hợp với từng mục đích sử dụng theo quy định đối với hộ sử dụng nước sinh hoạt có phát sinh hoạt động kinh doanh, dịch vụ và sản xuất vật chất.

Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum<sup>(8)</sup> đã thực hiện xong Phương án điều chỉnh giá nước theo Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Ban Điều hành Công ty đã có Tờ trình gửi Hội đồng quản trị Công ty để xin ý kiến tại kỳ họp Hội đồng quản trị, sau khi Hội đồng quản trị cho ý kiến, Công ty sẽ hoàn thiện hồ sơ gửi cấp có thẩm quyền xem xét. Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Công ty đã phối hợp với khách hàng kiểm tra thực tế tại địa chỉ khách hàng sử dụng nước và thống nhất chuyển đổi giá nước theo ý kiến của khách hàng và đảm bảo theo quy định. Trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp với khách hàng có ý kiến về mức thu giá nước đối với hộ sử dụng sinh hoạt có phát sinh hoạt động kinh doanh, dịch vụ và sản xuất vật chất để tiến hành làm việc, thỏa thuận tỷ lệ nước sử dụng cụ thể cho mỗi loại mục đích để áp giá nước phù hợp với từng mục đích sử dụng theo quy định, tránh tình trạng phát sinh kiến nghị.

Đối với kiến nghị liên quan giá nước của Hội trường Tổ dân phố 01, phường Duy Tân, Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum đã làm việc với ông Võ Thành Long tại Tổ dân phố 1, phường Duy Tân và đã thống nhất giá nước đang áp dụng giá đối với hội trường tổ dân phố 1, phường Duy Tân thuộc nhóm 2 (*cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân), phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận)*) là phù hợp với quy định pháp luật. Việc người đi ghi đồng hồ nước ẩu, số m<sup>3</sup> chưa chính xác: Theo biên bản làm việc kèm theo Báo cáo số 30/BC-CNKT ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum, trong quá trình ghi chỉ số đồng hồ nước nhân viên Công ty đã ghi lệch 02m<sup>3</sup> so với thực tế. Công ty và khách hàng đã thỏa thuận thống nhất sẽ khấu trừ 02m<sup>3</sup> nước vào kỳ

<sup>(5)</sup> Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII.

<sup>(6)</sup> Về việc quy định cụ thể đối tượng sử dụng nước sạch trên địa bàn thành phố Kon Tum.

<sup>(7)</sup> Quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt.

<sup>(8)</sup> Tại Công văn số 57/CNKT ngày 01 tháng 3 năm 2024 và Báo cáo số 30/BC-CNKT ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum.

hóa đơn sau và Công ty đã tổ chức họp kiểm điểm, phê bình nhân viên ghi chỉ số đồng hồ để xảy ra sai sót như trên.

**Câu 2: Cử tri Lê Văn Đáo, tổ dân phố 2, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum kiến nghị:** Đối với giải quyết 5 hecta đất Lâm trường Kon Tum tại tổ dân phố 2, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, đề nghị cho cử tri biết hiện nay cấp tỉnh đã kết luận chưa và tại văn bản nào để người dân xung quanh diện tích đất này được tiếp cận, lấy căn cứ tiến hành các thủ tục hợp thức hóa giấy tờ nhà, đất liên quan.

**Trả lời:**

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường<sup>(9)</sup> chủ trì, tổ chức, thanh kiểm tra quỹ đất khoảng 5ha đất có nguồn gốc đất Lâm trường Kon Tum và đã ban hành Kết luận số 04/KL-STNMT ngày 27 tháng 3 năm 2021 về việc quản lý đất đai, xây dựng và các lĩnh vực khác có liên quan tại khu vực đất có nguồn gốc giao cho Lâm trường Kon Tum tại phường Duy Tân, thành phố Kon Tum và được gửi đến đối tượng thanh tra (Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H'Drai, là đơn vị tiền thân của Lâm trường Kon Tum) để triển khai, thực hiện. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị khắc phục các tồn tại theo kết luận thanh tra<sup>(10)</sup> và Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H'Drai đã ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 04/KL-STNMT ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường<sup>(11)</sup>. Hiện nay đối tượng thanh tra đã phối hợp với các đơn vị liên quan đang tích cực triển khai, thực hiện các nội dung kiến nghị theo kết luận thanh tra và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan về giải quyết các trường hợp giao khoán... Vì vậy đề nghị kiến, kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan để giải quyết 5 hecta đất Lâm trường Kon Tum theo quy định<sup>(12)</sup>.

**2. Huyện Kon Plông**

**Câu 3: Cử tri xã Măng Bút, huyện Kon Plông:** Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công 3 cây cầu trên tuyến đường Tu Mơ Rông - Ngọc Hoàng - Măng Bút (cầu tại các thôn: Đăk Lanh, Kô Chát, Đăk Chun) để đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão cho Nhân dân.

**Trả lời:** Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành để đầu tư các cầu còn lại trên tuyến đường Tu Mơ Rông -

<sup>(9)</sup> Tại Công văn số 1511/UBND ngày 04 tháng 5 năm 2020 về việc thanh tra công tác quản lý đất đai, xây dựng và Công văn số 1180/UBND-NNTN ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện kết luận thanh tra

<sup>(10)</sup> Công văn số 3439/UBND-ĐĐ ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum về việc xử lý quỹ đất có nguồn gốc đất Lâm trường Kon Tum tại đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Duy Tân.

<sup>(11)</sup> Kế hoạch số 06a/KH-Cty ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H'Drai và Quyết định số 21/QĐ-Cty ngày 28 tháng 4 năm 2021 về việc thành lập Tổ công tác để chỉ đạo và triển khai các nội dung theo yêu cầu của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 04/KL-STNMT ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

<sup>(12)</sup> Công văn số 3036/UBND-NNTN ngày 14 tháng 9 năm 2022 và số 254/UBND-NNTN ngày 31 tháng 01 năm 2023.

Ngọc Hoàng - Măng Bút<sup>(13)</sup>, nhưng đến nay Trung ương chưa bố trí được kinh phí để thực hiện (*Văn bản số 5709/BGTVT-KHĐT ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải; Văn bản số 6043/BTC-ĐT ngày 14 tháng 6 năm 2023 của Bộ Tài chính*). Trong thời gian chờ bố trí nguồn vốn để xây dựng cầu, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị quản lý đường thường xuyên đảm bảo giao thông các ngậm để đi lại êm thuận bằng nguồn vốn duy tu bảo dưỡng hàng năm.

## II. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CHUNG

### 1. Thành phố Kon Tum và huyện Sa Thầy

**Câu 4: Cử tri Đặng Phi Hùng, thôn 1, xã Sa Sơn; cử tri Lê Hoàng Liễu, thôn Đức Lý, xã Sa Nhơn và cử tri Võ Hoàng Sơn, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy; cử tri Huỳnh Kim Tiến, thôn Trung Nghĩa Tây, xã Kroong, thành phố Kon Tum kiến nghị:** Tỉnh lộ 675 đoạn từ thành phố Kon Tum đi Sa Thầy được triển khai thi công từ năm 2022. Quá trình thi công rất chậm, một số đoạn đã xây dựng xong nhưng đến nay đã hư hỏng; nhiều đoạn vẫn chưa xây dựng xong, dễ nham nhở, nhiều ổ gà trên đường nên người dân đi lại hết sức khó khăn (đặc biệt là đoạn đường từ xã Kroong đến phường Ngô Mây). Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khắc phục, đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường, đồng thời tổ chức giám sát chặt chẽ để công trình đảm bảo chất lượng.

#### Trả lời:

Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 đoạn từ Km0 - Km24 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021, có điểm đầu từ ngã 4 Trung Tín, thành phố Kon Tum (*giao đường Hồ Chí Minh*), điểm cuối tại thị trấn Sa Thầy (*Km0 - Km24*), quy mô sửa chữa nền đường, vá ổ gà, thảm tăng cường trên mặt đường cũ bằng bê tông nhựa dày trung bình 7cm, cải tạo hệ thống thoát nước; thời gian hợp đồng thi công từ ngày 29 tháng 8 năm 2022 đến ngày 19 tháng 7 năm 2024.

Trong quá trình triển khai, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh<sup>(14)</sup>, Sở Giao thông vận tải (*chủ đầu tư*) đã có nhiều văn bản đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu thi công<sup>(15)</sup> tập trung xe máy, nhân lực, tăng ca, tăng mũi thi công, đảm bảo theo tiến độ hợp đồng đã ký; đồng thời tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu, người cảnh giới, hướng dẫn giao thông, xe tưới nước chống bụi, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt. Tuy nhiên do đặc điểm tuyến đường có lưu lượng phương tiện giao thông nhiều, vừa thi công, vừa khai thác, hạng mục chủ yếu là vá ổ gà và tăng cường mặt đường cũ bằng bê tông nhựa nên công tác thi công, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay đã thảm xong mặt đường bằng bê tông nhựa toàn tuyến để phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân.

**Câu 5: Cử tri Phạm Văn Tinh, tổ dân phố 1, phường Ngô Mây, thành**

<sup>(13)</sup> Tại Công văn số 1508/UBND-KTTH ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

<sup>(14)</sup> Tại các Công văn: số 2974/UBND-HTKT ngày 08 tháng 9 năm 2023, số 4479/UBND-NNTN ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

<sup>(15)</sup> Ban Quản lý dự đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh là đơn vị quản lý dự án; đơn vị thi công: Công ty Cổ phần cầu đường New Sun và Công ty Cổ phần Sông Hồng.

**phố Kon Tum kiến nghị:** Sau khi cử tri phản ánh tình trạng ngập úng đường, hình thành các hố nước lớn hoặc tràn vào nhà dân trên Tỉnh lộ 675, có nội dung được thực hiện nhưng chỉ làm qua loa (như mương thoát nước dọc 2 bên đường chỉ làm thêm được 100 mét từ Trường TH Lê Văn Tám đến chùa Thanh Trung); hiện nay trời nắng thì nước thải của người dân ra mương gây mùi hôi thối, có mưa thì nước không lối thoát, tràn vào nhà dân, vào chùa... Vì vậy, cử tri muốn biết đoạn đường này có thi công nữa hay không, hay là chỉ thi công đến mức độ này thôi? Bên cạnh đó, hiện nay đoạn giao giữa đường Nguyễn Hữu Thọ và Trần Tử Bình bị sụp lún, gây ảnh hưởng cho người và phương tiện tham gia giao thông (hơn 30 vụ tai nạn/2 tháng). Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có hướng giải quyết.

**Trả lời:**

Kiến nghị của Cử tri Phạm Văn Tình, tổ dân phố 1, phường Ngô Mỹ, thành phố Kon Tum như kiến nghị của Cử tri Đặng Phi Hùng, thôn 1, xã Sa Sơn, Sa Thầy và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết, trả lời tại Câu 4 Báo cáo này, hiện nay Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 đã thảm xong mặt đường bằng bê tông nhựa toàn tuyến để phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân.

**Câu 6: Cử tri Huỳnh Kim Tiên, thôn Trung Nghĩa Tây, xã Kroong, thành phố Kon Tum kiến nghị:** Vào những ngày mưa, nước từ Suối đồi 18 chảy tràn qua mặt đường Tỉnh lộ 675 (đoạn Km11+50, thôn 2, xã Kroong) với cường độ dòng chảy và sức nước rất lớn, làm chia cắt giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến tính mạng người dân địa phương nói riêng và người dân, phương tiện giao thông nói chung khi lưu thông trên đoạn đường này. Ủy ban nhân dân xã Kroong đã ban hành Công văn số 227/UBND-TH ngày 13 tháng 10 tháng 2023 đề nghị có giải pháp khắc phục. Tuy nhiên, Sở Giao thông vận tải trả lời do rác thải gây tắc nghẽn cống là không hợp lý. Vì vậy, đề nghị có giải pháp khắc phục đoạn đường này để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.

**Trả lời:**

Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo khơi thông cống tại Km11+050, đảm bảo khả năng thoát nước, khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ; Ban Quản lý dự đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh đã phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế và các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi tình hình mưa bão, chế độ thủy văn khu vực, từ đó có giải pháp xử lý, khắc phục, cụ thể: Đã thiết kế bổ sung tường chắn và ốp mái ta luy đường; khơi thông dòng chảy thượng lưu cống để đảm bảo ổn định công trình đồng thời hạn chế nước từ suối chảy qua đường khi có mưa lớn. Để hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ tại vị trí này khi có mưa lớn, Sở Giao thông vận tải đã đề nghị Ủy ban nhân dân xã Kroong, thành phố Kon Tum di dời điểm thu gom rác thải tại Km11+050, Tỉnh lộ 675; đồng thời, tuyên truyền vận động người dân không tập kết, đổ rác thải xuống thượng hạ lưu khu vực cống Km11+050, gây tắc nghẽn cống, ảnh hưởng đến khả năng thoát nước.

**2. Huyện Đắk Tô**

**Câu 7: Cử tri huyện Đăk Tô kiến nghị:** Tại Mục III, phần Đ, Phụ lục 1 kèm theo Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum quy định đối tượng nộp phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là “Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; khi được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có nhu cầu hoặc cần thẩm định theo quy định như: các điều kiện cần và đủ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất (phải xin phép) như: điều kiện về hiện trạng sử dụng đất, điều kiện về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều kiện sinh hoạt, sản xuất kinh doanh thì phải nộp lệ phí thẩm định cấp giấy chứng nhận...”. Tuy nhiên, tại nội dung thu phí chỉ đưa ra nội dung thu và mức thu cho 03 loại hồ sơ đó là: Hồ sơ giao đất, Hồ sơ cho thuê đất, Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; không đề cập đến nội dung thu và mức thu đối với các loại hồ sơ khác như: Hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất, Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất... Như vậy, đối với các hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần đầu); hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất; hồ sơ chuyển đổi đất nông nghiệp; hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận; hồ sơ phân chia, sáp nhập tài sản của vợ/chồng, của hộ gia đình; hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép... có thực hiện thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận không? Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng giải thích, trả lời cụ thể cho người dân được biết.

### **Trả lời:**

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 359/UBND-KTTH ngày 29 tháng 01 năm 2024 chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan rà soát quy định hiện hành của Trung ương liên quan đến phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh và tình hình thực tế của địa phương. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2024 trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho chủ trương sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo quy định, quy trình.

## **III. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI**

### **1. Thành phố Kon Tum**

**Câu 8: Cử tri Trần Minh Đông, Bí thư Đảng ủy phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum kiến nghị:** Theo Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định về tiêu chuẩn, tuyển chọn và quản lý đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo các điều khoản về tiêu chuẩn, hình thức, thẩm quyền và quy trình tuyển chọn thì rõ đối với Khối Chính quyền và Khối Mặt trận. Nhưng đối với Khối Đảng, các chức danh: Tổ chức, Dân vận

thực hiện theo Quy định tại Hướng dẫn số 01/HDLB-TC-DV ngày 25 tháng 5 năm 2000 của Ban Dân vận Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương; chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra thì Ban chấp hành Đảng bộ bầu tại Đại hội Đảng bộ. Vậy các chức danh trên có phải làm kế hoạch tuyển dụng và thành lập Hội đồng tuyển dụng hay không?

**Trả lời:**

Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP Ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum tại Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2024 (thay thế Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh<sup>(16)</sup>), trong đó tại Điều 5 Chương II quy định “Bầu cử, phân công người hoạt động không chuyên trách cấp xã đối với các chức danh: Tổ chức - Kiểm tra; Tuyên giáo - Dân vận;...”; Việc phân công chức danh Tổ chức - Kiểm tra và chức danh Tuyên giáo - Dân vận thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng, quy định của pháp luật có liên quan và quy định của cơ quan có thẩm quyền quản lý. Đồng thời tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP Ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định “Bầu cử cán bộ cấp xã đảm nhiệm chức vụ trong tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều lệ Đảng, điều lệ tổ chức chính trị - xã hội và quy định của Đảng, của tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương”.

Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ đảng. Trong đó tại điểm 17.1 quy định: “17.1. Tổ chức cơ sở đảng không thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, cấp ủy phân công cấp ủy viên phụ trách các mặt công tác văn phòng, tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận; các thành viên đều kiêm nhiệm.” Như vậy theo như hướng dẫn trên sau khi đại hội đảng cấp cơ sở, bầu ra cấp ủy; cấp ủy phân công cấp ủy viên phụ trách tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận.

**Câu 9: Cử tri A Quết, thôn Kroong Klah, xã Kroong, thành phố Kon Tum kiến nghị:** Theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ, đối với chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã thì yêu cầu phải tốt nghiệp đại học trở lên. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã là những quân nhân xuất ngũ tham gia Hội, những người lớn tuổi, khó đáp ứng tiêu chuẩn này. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có quy định về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã cho phù hợp.

**Trả lời:**

Căn cứ khoản 2, khoản 4 và khoản 5 Điều 8 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP Ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ<sup>(17)</sup> quy định tiêu chuẩn của từng chức

<sup>16</sup> Ban hành quy định về tiêu chuẩn, tuyển chọn và quản lý đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum

<sup>(17)</sup> Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

vụ cán bộ cấp xã cụ thể: “2. *Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp xã:*

a) *Độ tuổi: Theo quy định của luật, điều lệ tổ chức và quy định của tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương.*

b) *Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông;*

c) *Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên. Trường hợp luật, điều lệ tổ chức có quy định khác với quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định của luật, điều lệ đó;*

d) *Trình độ lý luận chính trị: Tốt nghiệp trung cấp hoặc tương đương trở lên. Trường hợp luật, điều lệ tổ chức có quy định khác với quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định của luật, điều lệ đó;*

đ) *Các tiêu chuẩn khác theo quy định của Đảng, của tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương và cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ.*

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ **từ trung cấp trở lên đối với cán bộ cấp xã** làm việc tại các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

5. Căn cứ tiêu chuẩn của từng chức vụ cán bộ cấp xã quy định tại Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chuẩn cụ thể của từng chức vụ cán bộ cấp xã cho phù hợp với đặc điểm và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của từng cấp xã nhưng phải bảo đảm không thấp hơn tiêu chuẩn quy định tại Nghị định này”.

Căn cứ quy định trên, ngày 19 tháng 02 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND ban hành quy định cụ thể tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và ngành đào tạo của công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo đó tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với từng chức vụ cán bộ cấp xã như sau:

- Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy: Tốt nghiệp đại học trở lên;
- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam: Tốt nghiệp đại học trở lên;
- Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên;
- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp xã: **Tốt nghiệp đại học trở lên.** Trường hợp các chức vụ quy định tại điểm này làm việc tại các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn miền núi, vùng cao, biên giới, xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn yêu cầu trình độ từ trung cấp trở lên.

**Câu 10: Cử tri Nguyễn Hoàng Mộng, tổ dân phố 6, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum kiến nghị: (i) Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở**



*Tài chính định giá hạn mức thu tiền nước trong Nhân dân cho phù hợp, phải rà soát theo hộ khẩu từng gia đình... để đảm bảo công bằng. (ii) Phiếu thu (biên lai) tiền nước có phí xử lý nước thải. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền trả lời cho cử tri biết từ khi thu phí xử lý nước thải đến nay đã chuyển cho ngân sách tỉnh được bao nhiêu tiền?*

**Trả lời:**

(i) Về đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính định giá hạn mức thu tiền nước trong Nhân dân cho phù hợp, rà soát theo hộ khẩu từng gia đình... để công bằng: Căn cứ khoản 1 Điều 7 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh<sup>(18)</sup>, Sở Tài chính đã tổ chức thẩm định, trình phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của đơn vị cấp nước, sau khi có ý kiến thẩm định về định mức, kinh tế - kỹ thuật của các sở quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan (*đơn vị không có chức năng định giá hạn mức thu tiền nước trong Nhân dân*), Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2020 về việc ban hành biểu giá nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 239/UBND-KTTH ngày 23 tháng 01 năm 2024 đề nghị Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum khẩn trương rà soát, xây dựng và hoàn thiện phương án giá nước sạch theo quy định tại Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định; đồng thời phối hợp với khách hàng sử dụng nước sạch để xác định tỷ lệ nước sạch sử dụng cho mục đích và lập biên bản xác nhận để làm cơ sở cho việc áp dụng giá tiêu thụ nước sạch theo mục đích sử dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với hộ sử dụng nước sinh hoạt có phát sinh các hoạt động kinh doanh, dịch vụ và sản xuất vật chất theo quy định.

(ii) Về Phiếu thu có phí xử lý nước thải trong biên lai, đề nghị cho cử tri biết từ khi thu phí xử lý nước thải đến nay đã chuyển cho ngân sách tỉnh được bao nhiêu tiền? Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính cung cấp số liệu thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải đã nộp ngân sách nhà nước trong 3 năm (*năm 2021-2023*)<sup>(19)</sup> đến nay như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

<b>Tổng cộng</b>	<b>Năm 2021</b>	<b>Năm 2022</b>	<b>Năm 2023</b>
10.933,6	3.523,2	3.593	3.817,4

Việc điều tiết số thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải được thực hiện theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 2020 của Chính phủ quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải<sup>(20)</sup>, cụ thể:

<sup>(18)</sup> Ban hành quy định một số nội dung về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

<sup>(19)</sup> Số liệu tại Kho dữ liệu thu chi ngân sách nhà nước.

<sup>(20)</sup> Tại Nghị quyết số 35/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Nghị quyết, nội dung trong Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.

- Tại khoản 1 Điều 9 quy định về Quản lý và sử dụng phí:

a) Để lại 10% trên tổng số tiền phí bảo vệ môi trường thu được cho tổ chức cung cấp nước sạch và 25% cho Ủy ban nhân dân phường, thị trấn để trang trải chi phí cho hoạt động thu phí. Trường hợp chi phí tổ chức thu thấp hơn tỷ lệ để lại này, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định mức tỷ lệ để lại cụ thể phù hợp nhưng tối đa không quá 10% đối với tỷ lệ để lại cho tổ chức cung cấp nước sạch và tối đa không quá 25% đối với tỷ lệ để lại cho Ủy ban nhân dân phường, thị trấn.

b) Số tiền phí được để lại là doanh thu của tổ chức cung cấp nước sạch. Tổ chức cung cấp nước sạch kê khai, nộp thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp) theo quy định pháp luật về thuế và quyết định việc quản lý, sử dụng tiền phí để lại (không phải thực hiện chuyển nguồn theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí).

- Tại Khoản 3 Điều 9 quy định về Quản lý và sử dụng phí: “Phần còn lại, sau khi trừ số tiền phí được trích để lại theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, tổ chức thu phí có trách nhiệm nộp vào ngân sách địa phương để sử dụng cho công tác bảo vệ môi trường; bổ sung nguồn vốn hoạt động cho Quỹ bảo vệ môi trường của địa phương để sử dụng cho việc phòng ngừa, hạn chế, kiểm soát ô nhiễm môi trường do nước thải, tổ chức thực hiện các giải pháp, phương án công nghệ, kỹ thuật xử lý nước thải.”

- Tại Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025; trong đó tại Khoản 15, Điều 4 quy định như sau: “Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do các cơ quan nhà nước địa phương thực hiện, trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ; các khoản phí thu được từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh đại diện chủ sở hữu được phép trích lại một phần hoặc toàn bộ; phần còn lại thực hiện nộp ngân sách theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan:

- Nguồn thu do cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý, thu: Ngân sách cấp tỉnh 100%.

- Nguồn thu do cơ quan, đơn vị thuộc cấp huyện quản lý, thu: Ngân sách cấp huyện 100%.

- Nguồn thu do cơ quan, đơn vị thuộc xã quản lý, thu: Ngân sách cấp xã 100%”.

**Câu 11: Cử tri Lê Tự Sương, tổ dân phố 2, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum kiến nghị:** Hiện gia đình tôi có thửa đất số 29 (Đường Mai Xuân Thưởng) và thửa 80 (Đường Nguyễn Lữ) tại tổ 2, phường Nguyễn Trãi có nguồn

---

Trong đó, khoản 1 Điều 2 quy định Bãi bỏ các Nghị quyết sau: “...c) Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Quy định về bố trí sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.

*gốc từ một thửa đất, trong đó có 400m<sup>2</sup> thổ cư. Đến khi gia đình tôi đã tách thành 2 thửa như hiện nay, trên thửa đất số 29 có quy hoạch giao thông. Do đó, hiện nay tôi không hợp thửa được do không cùng mục đích sử dụng đất. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cần bổ sung hoặc điều chỉnh Quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum (ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) cho phù hợp, tạo điều kiện cho gia đình tôi được hợp thửa.*

**Trả lời:**

Theo quy định tại tiết a điểm 2.3 khoản 2 Điều 8 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định “Thửa đất được xác định theo phạm vi quản lý, sử dụng của một người sử dụng đất hoặc của một nhóm người cùng sử dụng đất hoặc của một người được nhà nước giao quản lý đất; có cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai” và tại khoản 1 Điều 9 Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định điều kiện hợp thửa đất là các thửa đất liền kề có cùng mục đích sử dụng là phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai.

Hiện nay Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 đã được thông qua tại kỳ họp bất thường thứ 5 Quốc hội khóa XV, theo đó các văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng theo Luật Đất đai 2013 đang được áp dụng thực hiện sẽ phải sửa đổi, bổ sung. Do đó, sau khi Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 có hiệu lực thi hành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ nghiên cứu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2021 cho đảm bảo, phù hợp với các quy định mới của pháp luật đất đai và tình hình thực tế tại địa phương.

**Câu 12: Cử tri Trần Minh Đông, Bí thư Đảng ủy phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum kiến nghị:** *Việc đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất hàng năm còn bất cập, khó khăn cho người dân trong việc chủ động xây dựng nhà ở. Vì vậy, cần nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân, tránh gây nhiễu, phiền hà cho Nhân dân, thực hiện tốt theo Công điện số 965/CD-TTCT ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.*

**Trả lời:**

Theo quy định tại khoản 1 Điều 52 và điểm d khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 thì việc chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo khoản 2 Điều 46 Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định “việc xây dựng Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện dựa trên nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn cấp huyện trên cơ sở xem xét đơn đề nghị của người có nhu cầu sử dụng đất”.

Như vậy, khi người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất (bao gồm các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân) trên địa bàn thành phố thì phải có đơn đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất gửi đến Ủy ban nhân dân các xã, phường (thông thường thực hiện trong Quý III hàng năm, sau khi có Thông báo lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Ủy ban nhân dân thành phố). Trên cơ sở tổng hợp của Ủy ban nhân dân các xã, phường; Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố gửi hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất hàng năm (của năm sau) đến Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định.

Sau khi Kế hoạch sử dụng đất hàng năm được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; nếu thửa đất đã đăng ký vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm và phù hợp với các quy hoạch theo quy định thì hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất được giải quyết trong vòng 15 ngày làm việc (theo Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mới, sửa đổi quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Ngành tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum).

**Câu 13: Cử tri Đặng Thanh Hữu, thôn 5, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum kiến nghị:** Trước đây Sở Tài nguyên và Môi trường đã thuê đơn vị tư vấn đo đạc, lập bản đồ chính quy trên địa bàn xã (đã trích Ngân sách chi trả kinh phí đo đạc cho đơn vị được hợp đồng, tiền Ngân sách một phần cũng thu từ thuế của người dân). Nhưng khi người dân làm thủ tục đăng ký cấp hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì cơ quan chức năng yêu cầu trích đo và nộp phí đo đạc. Như vậy, trên cùng một diện tích người dân phải trả hai lần phí đo đạc là không phù hợp gây khó khăn cho người dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có chỉ đạo đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo thuận lợi, giảm chi phí cho người dân cho người dân (như khi đăng ký quyền sử dụng đất thì chỉ sử dụng trích đo diện tích đã được đo đạc trên bản đồ chính quy để làm cơ sở xem xét).

#### **Trả lời:**

Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố áp dụng thu giá dịch vụ công đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đúng đối tượng và mức giá theo quy định tại Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum<sup>(21)</sup>. Mức giá dịch vụ công áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố được xây dựng trên cơ sở các chỉ tiêu định mức đã được quy định sau khi đã trừ đi các phụ phí liên quan và khấu hao máy móc, trang thiết bị nên không cao hơn mức giá do các đơn vị tư vấn có chức năng hành nghề thực hiện, nhằm bù đắp các khoản chi phí bỏ ra cho đơn vị thực hiện công việc cung ứng dịch vụ, phù hợp với quy định hiện hành, không gây biến động lớn nhưng hiệu quả, chất lượng dịch vụ công

<sup>(21)</sup> Ban hành giá dịch vụ công thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

được nâng cao, đáp ứng yêu cầu tốt hơn trong công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Công tác đo đạc, xác minh thực địa thửa đất là bước công việc cần thiết trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Việc đo đạc nhằm xác định chính xác vị trí, ranh giới, diện tích theo hiện trạng sử dụng so với giấy tờ về quyền sử dụng đất và lấy ý kiến các chủ sử dụng đất liền kề về ranh giới, kết quả đo đạc để tránh phát sinh tình trạng tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về sau.

Bản đồ địa chính chính quy qua các thời kỳ được đo đạc theo hiện trạng ranh giới do các chủ sử dụng đất xác định tại thời điểm thực hiện dự án nên ranh giới, diện tích có thể không còn phù hợp, thống nhất với thực tế hiện nay đang sử dụng và giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có của người sử dụng đất (*tăng, giảm diện tích; thay đổi kích thước, ranh giới*) do đó cần thiết phải đo đạc để làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và theo nhu cầu của người dân.

**Câu 14: Cử tri Đặng Văn Nho, Lê Thị Năm thôn 4, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum kiến nghị:** *Hiện nay tôi và nhiều hộ trên địa bàn xã đang sử dụng một số diện tích đất nông nghiệp, kể cả lúa nước, nhưng khi đi làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì công chức địa chính xã kiểm tra là vướng đất lâm nghiệp nên không thực hiện được. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp kiểm tra, rà soát diện tích đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp cho phù hợp với thực tế để người dân có đất thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình.*

#### **Trả lời:**

Qua kiểm tra, vị trí đất cử tri kiến nghị tại Tiểu khu 570 và Tiểu khu 571, thuộc xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum có nguồn gốc đất của Lâm trường Kon Tum, đã bàn giao về địa phương quản lý<sup>(22)</sup>; hiện nay có một số hộ gia đình, cá nhân đang canh tác trên diện tích đất này (*Trong đó có ông Đặng Văn Nho, bà Lê Thị Năm*).

Đối với trường hợp ông Đặng Văn Nho, đã được Ủy ban nhân dân thành phố cấp Giấy CNQSD đất số CM765013 (*cấp ngày 08 tháng 02 năm 2018 tại thửa đất số 211, tờ bản đồ số 57, tổng diện tích 24.274,7 m<sup>2</sup>*); hiện trạng trồng cây cao su. Ngày 20 tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 2419/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấy CNQSD đất của ông Đặng Văn Nho (*trên cơ sở Kết luận của thanh tra số 02/KL-TTr ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Thanh tra thành phố và Tờ trình số 143/TTr-TNMT ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố*) với lý do "Giấy CNQSD đất cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai quy định tại điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013; điểm a khoản 4 Điều 87 Nghị

<sup>22</sup> Quyết định số 1588/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kon Tum ngày 11 tháng 12 năm 2009 về việc phê duyệt Đề án sắp xếp Lâm trường Kon Tum; Biên bản bàn giao nguyên trạng diện tích rừng, đất lâm nghiệp tại Tiểu khu 570, 571 thuộc xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum ngày 08 tháng 6 năm 2010.

*định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 26 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ)".*

Đối với trường hợp bà Lê Thị Năm (*chồng là ông Phạm Thái*), vị trí đất tại khu vực mỏ đá Sao Mai, thửa 01, diện tích 5.532m<sup>2</sup>; thửa 02, diện tích 379,4m<sup>2</sup>; các thửa đất đều thuộc quy hoạch đất Lâm nghiệp, thuộc lô 10, 14, 15, 21 khoảng 02, Tiểu khu 570 lâm phần do Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình quản lý.

Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum giao Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, hướng dẫn hộ dân hoàn thiện hồ sơ; nếu phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất không có tranh chấp, thì cấp Giấy CNQSD đất theo đúng quy định của pháp luật.

**Câu 15: Cử tri Huỳnh Kim Tiến, thôn Trung Nghĩa Tây, xã Kroong, thành phố Kon Tum kiến nghị:** *Hiện nay, Tỉnh lộ 675 đang thi công nâng cấp, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng lắp đặt điện chiếu sáng công lộ trong quá trình thi công (đoạn từ xã Ngọc Bay đến xã Kroong) để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.*

**Trả lời:**

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tăng cường, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công thi công đúng biện pháp thi công, phương án đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông; đối với lắp đặt điện chiếu sáng công lộ, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum nghiên cứu lắp đặt thêm điện chiếu sáng công lộ nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.

**Câu 16: Cử tri Võ Đình Phú, tổ dân phố 3, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum kiến nghị:** *Tuyến đường Quốc lộ 24 từ Kon Tum đi Quảng Ngãi còn 15km giáp tỉnh Quảng Ngãi chưa hoàn thành. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, xem xét thực hiện.*

**Trả lời:**

Về đầu tư nâng cấp các đoạn còn lại của Quốc lộ 24 qua địa bàn tỉnh (*từ Km69-Km89+500*): Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Kon Tum<sup>(23)</sup>, hiện nay Bộ Giao thông vận tải giao<sup>(24)</sup> Ban Quản lý dự án 85 rà soát, cập nhật hồ sơ đầu tư các đoạn còn lại Quốc lộ 24, sớm hoàn thiện đầy đủ các thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư dự án, trình Bộ Giao thông vận tải xem xét. Để sớm hoàn thiện hồ sơ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo<sup>(25)</sup> các đơn vị phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu cho Ban Quản lý dự án 85. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ theo dõi và thông báo kịp thời đến cử tri về tiến độ đầu tư các đoạn còn lại của Quốc lộ 24. Đồng thời, trong thời

<sup>(23)</sup> Tại Thông báo số 376/TB-VPCP ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ.

<sup>(24)</sup> Tại Công văn số 12066/BGTVT-KHĐT ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải.

<sup>(25)</sup> Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 24 đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum tại Công văn số 1644/UBND-HTKT ngày 14 tháng 5 năm 2024, Sở Giao thông vận tải báo cáo các đơn vị đã cung cấp hồ sơ tại Công văn số 1187/SGTVT-KHTC ngày 22 tháng 5 năm 2024.

gian Quốc lộ 24 chưa được đầu tư hoàn thiện, Bộ Giao thông vận tải đã giao Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bên liên quan và địa phương thực hiện tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và duy tu, sửa chữa đối với đoạn tuyến còn lại Quốc lộ 24 để đáp ứng nhu cầu vận tải, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông<sup>(26)</sup>.

**Câu 17: Cử tri Trần Xuân Lạng, tổ dân phố 3, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum kiến nghị:** *Việc giải quyết, trả lời ý kiến của cử tri về giao lộ ngã tư Tỉnh lộ 671 với đường tránh thành phố của Sở Giao thông vận tải chưa sát thực tế và chưa thoả đáng. Hiện vẫn khuất tầm nhìn, xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, chết người. Đề nghị cấp có thẩm quyền làm bùng binh nhỏ, mở rộng góc cua để rõ tầm nhìn vì người dân đi lại rất nhiều trên tuyến đường này.*

#### **Trả lời:**

Theo phân cấp, Khu Quản lý đường bộ III quản lý Tuyến tránh thành phố Kon Tum, Sở Giao thông vận tải quản lý Tỉnh lộ 671. Ngày 02 tháng 02 năm 2024, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với các bên liên quan (*Ban An toàn giao thông tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh, Khu Quản lý Đường bộ III, Phòng Quản lý đô thị thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân xã Đăk Cẩm*) kiểm tra thực tế hiện trường, các đơn vị thống nhất: bổ sung gờ giảm tốc, sửa chữa đèn nháy vàng; lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát; chính quyền địa phương vận động người dân có đất tại vị trí nút giao, phát quang đảm bảo tầm nhìn tại các góc cua của nút giao.

**Câu 18: Cử tri tổ dân phố 2, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum kiến nghị:** *Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đầu tư dự án làm kè chống sạt lở phía Tây hạ nguồn Dự án đường và cầu nối Tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14 do hiện nay khi Cầu đập dâng thực hiện xả nước gây sạt lở đất của người dân lân cận.*

#### **Trả lời:**

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, khi Cầu đập dâng thực hiện xả nước, có hiện tượng gây sạt lở đất của người dân xung quanh trong khu vực hạ lưu. Vì vậy, ý kiến, kiến nghị của cử tri là phù hợp và chính đáng. Tuy nhiên, hiện nay nguồn ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn, bên cạnh đó, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021, theo đó đã phân bổ hết cho các nhiệm vụ, dự án. Vì vậy, việc cân đối, bố trí để đầu tư xây dựng Kè chống sạt lở phía Tây hạ nguồn Dự án đường và cầu nối Tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14 như kiến nghị của cử tri ở thời điểm hiện tại là không khả thi. Do đó, trước mắt, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ động phương án xử lý kỹ thuật để hạn chế hiện tượng gây sạt lở đất khi Cầu đập dâng thực hiện xả nước. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư hội hợp các đơn vị có liên quan nghiên

<sup>(26)</sup> Trong năm 2023 Sở Giao thông vận tải đã triển khai dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, rãnh dọc, hệ thống an toàn giao thông đoạn Km69 - Km70+200, Km71+160 - Km71+190, Km76+200 - Km76+700, Km76+750 - Km77+155, Km78+900 - Km79+661, Km79+745 - Km80, Km80+200 - Km80+240, Km80+510 - Km80+574, Km81+242 - Km81+335, Km81+620 - Km81+740, Km81+867 - Km82, Km82+300 - Km89+513, Quốc lộ 24 với tổng kinh phí 42 tỷ đồng, đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn tuyến này.

cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền vào thời điểm thích hợp khi cân đối được nguồn vốn theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước.

**Câu 19: Cử tri Nguyễn Văn Ngọc, tổ dân phố 2, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum kiến nghị:** *Hiện nay trên địa bàn phường Lê Lợi có Dự án mở rộng Tỉnh lộ 671 (đường Đồng Nai) đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến xã Chư Hreng, một số hộ dân nằm trong diện giải tỏa đền bù đã được đo đạc, kiểm đếm. Nhưng hiện nay Dự án này triển khai rất chậm, không biết như thế nào, có đầu tư làm hay không? Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cho số hộ dân nằm trong diện giải tỏa đền bù biết để người dân yên tâm.*

**Trả lời:**

Dự án Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao đường Hồ Chí Minh) có quy mô đường đô thị ( $B_n=27m$ ,  $B_m=2x7,5m$ ,  $B_{vh}=2x5m$ ,  $B_{gpc}=2m$ ), dài 2,3Km, tổng mức đầu tư 129 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 23 tháng, từ tháng 9 năm 2022. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh<sup>(27)</sup>, sau khi thống nhất với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư) đã ký hợp đồng với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Kon Tum làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên đến nay Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum chưa phê duyệt giá đất cụ thể và phương án bồi thường nên chưa bàn giao được mặt bằng cho đơn vị thi công. Ngay sau khi Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Kon Tum hoàn thiện các thủ tục phê duyệt phương án bồi thường và chi trả tiền đền bù cho người dân, bàn giao mặt bằng của Dự án, Sở Giao thông vận tải sẽ chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân vật lực để thi công.

**Câu 20: Cử tri Trần Văn Lâu, thôn Phương Quý 1, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum kiến nghị:** *Công trình đường dẫn cầu số 3 hiện nay chưa có giá bồi thường. Nhân dân muốn biết khi nào có giá bồi thường và khi nào thì công trình này thi công? Vì mùa mưa vừa qua đường lầy lội đi lại khó khăn.*

**Trả lời:**

Dự án Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị, giá đất cụ thể đã được phê duyệt tại Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; tuy nhiên, việc lập phương án bồi thường trong năm 2022 không kịp thời hạn theo quy định (do nhiều nguyên nhân khách quan); do đó, hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum đã chỉ đạo, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, tham mưu xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định<sup>(28)</sup>; sau khi giá đất cụ thể của Dự án trên được phê duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định.

**Câu 21: Cử tri Đặng Văn Nho, Lê Thị Năm thôn 4, xã Hòa Bình, thành**

<sup>(27)</sup> Tại Công văn số 624/UBND-HTKT ngày 07 tháng 3 năm 2022.

<sup>(28)</sup> Theo Quyết định 245/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định giá đất cụ thể.



**phố Kon Tum kiến nghị:** Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc sử dụng đất ở Khu Công nghiệp Sao Mai, vì theo trả lời hiện nay không còn quỹ đất sạch nhưng thực tế tại đây mới chỉ có hai đơn vị đầu tư xây dựng, kinh doanh điện áp mái (sử dụng chưa tới 20 lao động tại chỗ), còn lại người dân vẫn đang tận dụng trồng mì với diện tích khá lớn. Nhân dân mong muốn tỉnh có chủ trương, kêu gọi, thu hút đầu tư vào Khu Công nghiệp Sao Mai và lựa chọn những ngành nghề phù hợp, giải quyết được nhiều lao động cho người dân có việc làm, ổn định cuộc sống sau khi bị thu hồi đất.

**Trả lời:**

Đối với quỹ đất công nghiệp tại Khu công nghiệp Sao Mai đã thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng: Đã cho các doanh nghiệp thuê để thực hiện 03 dự án đầu tư<sup>(29)</sup> với tổng diện tích 40,21 ha. Hiện còn 1,09 ha đất đã bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng chưa đảm bảo nguyên lô đất theo quy hoạch chi tiết nên chưa đủ điều kiện giới thiệu cho nhà đầu tư.

Đối với diện tích đất Khu công nghiệp chưa được giải phóng mặt bằng (74,6/150ha): Hiện nay Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đang tích cực phối hợp với Ủy ban dân dân thành phố Kon Tum, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Kon Tum tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng; trên cơ sở đó Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ thông tin rộng rãi, công khai quỹ đất và tổ chức kêu gọi, tiếp nhận giải quyết thủ tục thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp theo tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương châm bồi thường đến đâu, thu hút đầu tư đến đó (đang tổ chức rà soát khối lượng bồi thường đã được kiểm đếm trước đây).

- Đối với các dự án đang đầu tư tại Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các dự án, qua đó đã thực hiện các biện pháp yêu cầu nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sớm đưa dự án vào hoạt động đúng mục tiêu, tiến độ đăng ký đầu tư.

**Câu 22: Cử tri Y HLur, thôn Kon Tum Kơ Nâm, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum kiến nghị:** Hiện nay việc hỗ trợ ổn định đời sống (thực hiện bồi thường khi thu hồi đất) chỉ xem xét hỗ trợ cho số khẩu là vợ, chồng, con và không hỗ trợ đối với khẩu là cháu, em trong cùng hộ là chưa hợp lý và ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Đề nghị các cấp xem xét, giải quyết.

**Trả lời:**

Tại khoản 29 Điều 3 của Luật đất đai năm 2013 “Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất”;

<sup>(29)</sup> Các doanh nghiệp đã được tinh ký Hợp đồng thuê đất gồm: Dự án Cụm nhà máy chế biến thực phẩm và dược liệu công nghệ cao Nam Kon Tum của Công ty Cổ phần dược liệu Măng Đen, diện tích 34,2 ha; dự án Nhà máy sơ chế và sản xuất dược liệu của Công ty TNHH chế biến nông sản Sao Mai diện tích 3,1 ha; dự án sản xuất nước uống từ dược liệu của Công ty TNHH MTV Phương Phong Linh diện tích 2,9 ha.

Tại khoản 30 Điều 3 của Luật đất đai năm 2013 “*Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó*”

Theo đó, hiện nay pháp luật đất đai quy định hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất là hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất; đối với khẩu cháu, em trong cùng hộ mà không là người sử dụng đất và không đủ các quy định các điều kiện nêu trên thì không được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất theo quy định.

Do vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Thống Nhất phối hợp cùng các Phòng, Ban, Đoàn thể có liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến cử tri trên địa bàn phường Thống Nhất biết để thực hiện.

**Câu 23: Cử tri Lê Văn Đáo, tổ dân phố 2, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum kiến nghị:** Đường Sư Vạn Hạnh đã thi công và đưa vào sử dụng ổn định từ năm 2018, đất của tôi và các hộ dân liên quan vẫn vướng quy hoạch đất giao thông, gây khó khăn trong việc phát triển kinh tế gia đình như tiếp cận ngân hàng vay vốn và những vấn đề dân sự liên quan khác. Đề nghị điều chỉnh quy hoạch đường Sư Vạn Hạnh theo hiện trạng.

### **Trả lời:**

Để phục vụ nhu cầu giao thông của người dân, chỉnh trang đô thị, Ủy ban nhân dân thành phố đã đầu tư đường Sư Vạn Hạnh một số đoạn theo hiện trạng<sup>(30)</sup>, chưa đầu tư lộ giới đường và vỉa hè theo quy hoạch đã được phê duyệt<sup>(31)</sup>.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố đã rà soát, đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch được phê duyệt, để lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2040 cho phù hợp, đảm bảo tính khả thi. Theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2024, tuyến đường Sư Vạn Hạnh được xác định: hướng tuyến giữ nguyên theo hướng tuyến đã được đầu tư xây dựng; mặt cắt ngang đường giữ nguyên lộ giới từ 12-20m để đảm bảo

<sup>(30)</sup> (i) Đoạn từ Trần Phú đến Hàm Nghi: Theo quy hoạch đã được phê duyệt lộ giới đường rộng 12m (mặt đường rộng 6m, vỉa hè mỗi bên rộng 3m). Về đầu tư xây dựng: Đoạn Trần Phú - U Rê được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2022 với mặt cắt ngang đường theo quy hoạch được phê duyệt. Đoạn U Rê - Hàm Nghi được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2020 bám theo đường hiện trạng đã có, với bề rộng mặt đường rộng 5,5m.

(ii) Đoạn từ Hàm Nghi đến Nguyễn Thiện Thuật: Theo quy hoạch được phê duyệt, hướng tuyến cơ bản bám theo hiện trạng, riêng tại giao lộ Hàm Nghi - Nguyễn Thiện Thuật có lệch tuyến về phía Đông - Bắc khoảng 20m để thẳng tuyến với đoạn từ Nguyễn Thiện Thuật và Vương Thừa Vũ, mặt cắt ngang đường rộng 20m (mặt đường rộng 10m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m). Được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2020 bám theo hiện trạng đường đã có, với bề rộng mặt đường rộng 5,5m (chưa được mở rộng lộ giới và mở thẳng tuyến với đoạn từ Nguyễn Thiện Thuật và Vương Thừa Vũ theo quy hoạch đã được phê duyệt).

(iii) Đoạn từ Nguyễn Thiện Thuật đến Vương Thừa Vũ: Theo quy hoạch được phê duyệt, hướng tuyến cơ bản bám theo hiện trạng, mặt cắt ngang đường rộng 20m (mặt đường rộng 10m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m). Hiện trạng là đường bê tông xi măng, lộ giới khoảng 6-7m, chưa được đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

<sup>(31)</sup> Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum đến năm 2030 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2016; Đồ án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu vực trung tâm phường Duy Tân, thành phố Kon Tum được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2010; Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu dân cư phía Tây Bắc phường Duy Tân, thị xã Kon Tum (nay là thành phố Kon Tum), tỉnh Kon Tum được Ủy ban nhân dân thị xã Kon Tum (nay là Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum) phê duyệt tại Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2008.

phân loại đường và tính chất của tuyến đường (*riêng đoạn từ Nguyễn Thiện Thuật đến Vương Thừa Vũ không xác định trong Đồ án, sẽ cụ thể hóa trong quá trình rà soát, lập án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết*).

Trong quá trình lập, điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum sẽ nghiên cứu, cụ thể hóa hướng tuyến, quy mô mặt cắt ngang của tuyến đường đảm bảo tính khả thi và lợi ích của cộng đồng theo đúng quy định (*không hợp thức hóa đối với các trường hợp vi phạm*) và phù hợp với Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; từng bước đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố.

**Câu 24: Cử tri Lê Văn Đáo, tổ dân phố 2, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum kiến nghị:** *Hiện tại qua theo dõi báo đài, việc đầu tư công tại tỉnh Kon Tum mới đạt 32% là rất thấp, đề nghị cho cử tri biết nguyên nhân gì đầu tư công đến thời điểm 30/9/2023 mới đạt 32% như vậy.*

**Trả lời:**

Ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phân bổ vốn, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt khoảng 32%, thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước, nguyên nhân chủ yếu là do:

- Về cơ chế chính sách: Quy trình, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của Luật Lâm nghiệp, yêu cầu chuyển đổi còn phức tạp, phải xin nhiều cấp, ý kiến nhiều bộ, ngành, chưa tạo sự chủ động cho địa phương, làm mất rất nhiều thời gian, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung triển khai thực hiện dự án. Một số quy định pháp luật còn chưa đồng bộ, thống nhất, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và còn chậm được sửa đổi.

- Về công tác bồi thường, GPMB: Nhiều dự án triển khai trên địa bàn tỉnh vướng mắc chủ yếu là do công tác giải phóng mặt bằng, trong đó có các dự án trọng điểm, vướng mắc chủ yếu liên quan đến xác định nguồn gốc đất, kiểm kê, kê khai để phân loại đất đền bù, lựa chọn các vị trí để lập quy hoạch, hoàn thiện thủ tục xây dựng khu tái định cư; việc xây dựng giá đất cụ thể bảo đảm đúng quy định của pháp luật cũng như hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và người dân, quy trình thủ tục trình phê duyệt phương án bồi thường...

- Một số chủ đầu tư chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư dẫn đến tình trạng “vốn chờ dự án đủ thủ tục”. Năng lực của chủ đầu tư còn yếu, triển khai thực hiện chưa quyết liệt, chưa hiệu quả, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được đề cao; một số chủ đầu tư chưa tích cực thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán; năng lực chuyên môn của một số cán bộ quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu,... còn hạn chế. Bên cạnh đó, một số dự án khởi công mới trong năm 2023, chủ đầu tư chủ yếu hoàn thiện công tác phê duyệt dự toán, thiết kế bản vẽ thi công, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, ... do đó, trong những tháng đầu năm hầu như chưa phát sinh khối lượng.

Đề phân đấu giải ngân tối đa kế hoạch vốn năm 2023 đến hết niên độ (ngày 31 tháng 01 năm 2024), Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo người đứng đầu các Sở, ngành, địa phương và các Chủ đầu tư phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của từng dự án để hỗ trợ, đôn đốc nhà thầu, đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ thi công. Theo số liệu đến ngày 31 tháng 01 năm 2024, tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh đạt khoảng trên 72%; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền kiểm điểm các chủ đầu tư liên quan đến các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 50%.

**Câu 25: Cử tri Lê Văn Đáo, tổ dân phố 2, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum kiến nghị:** Liên quan đến việc đầu tư lớp học ở xã vùng sâu vùng xa ở huyện rất quy mô nhưng học sinh ít, trong khi khu vực thành phố thiếu phòng, lớp học, 01 lớp học thường rất đông học sinh nhưng chưa được đầu tư tương xứng, đề nghị cấp tỉnh quan tâm đến vấn đề đầu tư công xây dựng trường học ở địa bàn thành phố.

**Trả lời:**

Hiện nay cơ sở vật chất phục vụ dạy học ở các trường mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh tuy đã được quan tâm nhưng vẫn còn nhiều hạn chế; phòng học và phòng bộ môn vẫn còn thiếu, đối với các cơ sở vùng sâu vùng xa, cơ sở vật chất và trang thiết bị vẫn chưa đồng bộ, nhất là cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành và phục vụ bán trú còn nhiều khó khăn. Số trường học vùng DTTS đạt chuẩn quốc gia còn thấp so với mặt bằng chung, cụ thể: đến nay trường Mầm non đạt 34,90%, trường Tiểu học đạt 51,30%, Trường THCS đạt 41,18%, Trường TH-THCS đạt 34,62%, THPT đạt 27,27%, Trường PT DTNT đạt 11,1%. Tỷ lệ phòng học kiên cố vùng DTTS đạt 54,82%.

Năm học 2023-2024, toàn tỉnh có 168.493 học sinh, trong đó số học sinh do thành phố Kon Tum quản lý là 42.191 học sinh, chiếm 25% học sinh toàn tỉnh. Giai đoạn 2021-2023 thành phố Kon Tum đã đầu tư bổ sung, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí 230.370 triệu đồng, kết quả đã bổ sung 107 phòng học, 23 công trình vệ sinh+nước sạch, 38 phòng học bộ môn, 7 nhà hành chính+quản trị và các hạng mục khác. Trong khi đó kinh phí toàn tỉnh để bổ sung, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất là 630.936 triệu đồng. Như vậy, kinh phí các trường của thành phố Kon Tum được bổ sung, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất giai đoạn 2021-2023 chiếm 36,5% kinh phí toàn tỉnh và cao hơn mức trung bình đầu tư toàn tỉnh.

Hiện nay nhu cầu đầu tư tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học trên địa bàn tỉnh nói chung và thành phố Kon Tum nói riêng còn rất lớn; tuy nhiên, nguồn lực còn hạn chế, nên việc đầu tư chưa đáp ứng tốt yêu cầu. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục rà soát, tham mưu các cấp có thẩm quyền quan tâm phân bổ nguồn lực nhằm bổ sung cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh.

**Câu 26: Cử tri Trần Đàm Thoại, tổ dân phố 4, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum kiến nghị:** Hiện Bưu điện tỉnh nhận trả lương cho đối tượng xã hội nhưng phương pháp trả lương chưa linh động, người khuyết tật đi lại khó khăn, ủy quyền chỉ được 3 tháng lại mất phí chứng thực ủy quyền, mất thời gian, gây khó khăn cho đối tượng chính sách. Bưu điện có vận động đối tượng chính sách chuyển trả qua thẻ ngân hàng, nhưng lại “quy định” chỉ chuyển qua thẻ Ngân hàng Agribank, ngân hàng khác lại không được. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm đến khó khăn của đối tượng chính sách với những nội dung trình bày trên.

**Trả lời:**

Sau thời gian triển khai thí điểm việc chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt theo Kế hoạch số 1498/KH-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh<sup>(32)</sup> đã gặp một số khó khăn, vướng mắc theo như kiến nghị của cử tri.

Ngày 28 tháng 02 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 700/KH-UBND chỉ đạo triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum, theo đó đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: “... lựa chọn Tổ chức dịch vụ chi trả phù hợp với điều kiện chi trả tại địa phương, đảm bảo yêu cầu có kinh nghiệm, có mạng lưới điểm giao dịch tại xã, phường, thị trấn, có thể đảm nhiệm việc chi trả tại nhà cho một số đối tượng đặc thù, bảo đảm kịp thời và an toàn trong việc chi trả. Đồng thời, yêu cầu Tổ chức dịch vụ chi trả có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng, nhân lực, kỹ thuật; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc chi trả qua tài khoản cho các đối tượng thụ hưởng đúng thời gian quy định...”. Như vậy, những khó khăn, vướng mắc mà cử tri nêu đã được chỉ đạo khắc phục.

**Câu 27: Cử tri Trần Xuân Lạng, tổ dân phố 3, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum kiến nghị:** Hiện nay, chế độ trợ cấp hàng tháng cho đối tượng thương binh, liệt sĩ còn thấp. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm nguyện vọng của đối tượng thương binh, liệt sĩ.

**Trả lời:**

Ngày 21 tháng 7 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, theo đó, một số nội dung mới được sửa đổi, bổ sung như sau: (1) Nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng (mức chuẩn làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng); Quy định mới về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng (bao gồm: trợ cấp thân

<sup>(32)</sup> Triển khai thí điểm việc chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.

*nhân hưởng tuất của liệt sĩ; tuất vợ/chồng liệt sĩ lấy chồng/vợ khác mà nuôi con/chăm sóc cha mẹ liệt sĩ; đối với liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người được giao thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp mỗi năm một lần); (2) Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; (3) Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với thương binh loại B; (4) Mức hưởng trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng; v.v... Việc nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là cố gắng lớn của Chính phủ trong bối cảnh ngân sách Nhà nước còn nhiều khó khăn.*

Mặt khác, tại Điều 6 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định "*Chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng phải được xác định và điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ; bảo đảm mức sống của người có công với cách mạng bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú*".

Do vậy, hàng năm Nhà nước đều dành một phần ngân sách nhằm đảm bảo thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công thể hiện sự tri ân của Đảng và Nhà nước, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống của người có công và thân nhân của họ trên nguyên tắc phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, theo mức độ đóng góp, công lao cống hiến, hy sinh đối với Tổ quốc và cân đối trong tổng thể mặt bằng chính sách nói chung.

**Câu 28: Cử tri Trần Dũng Công, thôn 4, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum kiến nghị:** Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xác định lại tư cách của các hộ làm cao su ăn chia với Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum; xem xét lại cách dùng cụm từ "Hộ nhận khoán" là không phù hợp. Bởi vì trước đây khi hợp đồng làm ăn chúng tôi luôn xác định là: người dân có đất, Công ty có vốn cùng nhau hợp tác làm ăn chia tỷ lệ 4/6 trên sản lượng thu được. Giao - nhận khoán về sản lượng mủ chứ người dân không nhận khoán đất. Vì đất là của chúng tôi tự khai hoang.

#### **Trả lời:**

Phương án giao, nhận khoán vườn cây cao su được Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum thực hiện từ năm 1996, với các nội dung cơ bản như sau: Nhà nước cho Công ty thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty; sau khi khai hoang, trồng mới xong, Công ty giao khoán vườn cây cho người dân địa phương nhận khoán ổn định, lâu dài để tạo việc làm, nâng cao đời sống cho người dân. Vườn cây cao su thuộc quyền sở hữu của Công ty, là vườn cây quốc doanh. Giai đoạn kiến thiết cơ bản, Công ty đầu tư 100% vốn, người nhận khoán làm công việc nào thì được hưởng tiền công của công việc đó theo đơn giá và định mức của Công ty. Giai đoạn thu hoạch mủ cao su, người nhận khoán thực hiện các hạng mục công việc theo phương án khoán và được hưởng thu nhập theo tỉ lệ ăn chia giá trị mủ cao su nguyên liệu theo thị trường tại thời

điểm, giá lên thì được hưởng cao, giá xuống thì được hưởng thấp. Toàn bộ sản lượng mủ cao su khai thác đều phải giao nộp cho Công ty theo quy định hợp đồng giao nhận khoán.

Về thực hiện phương án khoán tại xã Hòa Bình: Năm 1996, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây ngắn ngày không hiệu quả sang trồng cây cao su để phát triển kinh tế xã hội, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho người dân, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo an ninh chính trị tại địa phương. Thực trạng diện tích trồng cây cao su khi đó chủ yếu là rừng tái sinh, đất bạc màu hoang hóa, xen lẫn một số diện tích đất nương rẫy của người dân. Nông trường Cao su Hòa Bình phối hợp cùng với chính quyền địa phương và người dân kiểm tra, thống kê về diện tích đất canh tác, cây cối hoa màu trên đất của từng hộ dân, tiến hành chi trả tiền khai hoang, cây cối hoa màu và được người dân đồng thuận, thống nhất, đồng thời không có ý kiến gì về số lượng cũng như đơn giá bồi thường. Sau đó Công ty tiến hành khai hoang, san ủi gốc cây, ụ mồi, hố bom, tiến hành đầu tư cơ sở hạ tầng, đường xá, cầu cống và trồng mới cao su. Ngày 10 tháng 02 năm 1998, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 81/QĐ-UB về việc thu hồi và giao đất trồng cao su năm 1996 và năm 1997 (*hiện trạng đất đã trồng cao su năm 1997*) cho Công ty Cao su Kon Tum tại thị xã Kon Tum, trong đó khu vực xã Hòa Bình là 727 ha. Sau khi trồng mới xong, Công ty chỉ đạo Nông trường Cao su Hòa Bình phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Kon Tum và Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình vận động người dân vào nhận khoán theo chủ trương của tỉnh và giao khoán vườn cây lại cho người dân địa phương tại chỗ (*trong đó ưu tiên giao khoán cho người dân có nương rẫy đã bồi thường*) thực hiện chăm sóc, thu hoạch mủ cao su theo phương án giao, nhận khoán và hợp đồng khoán. Ngày 01/ 04/2002, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 49/QĐ-UB về việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số U: 334602 cho Công ty Cao su Kon Tum tại xã Hòa Bình với tổng diện tích là 672,18 ha.

Từ đó đến nay, phương án giao, nhận khoán giữa Công ty với người dân không thay đổi về bản chất và cách thức thực hiện, phương án tính toán lại tỷ lệ ăn chia giữa các bên theo hướng có lợi cho người dân được thực hiện vào năm 2006 và năm 2012. Cụ thể, năm 2006 quy định cụ thể trách nhiệm và tỷ lệ tương ứng từng hạng mục công việc của các bên, được áp dụng thống nhất trong toàn Công ty, theo đó người nhận khoán được hưởng với tỷ lệ cố định là 39% giá trị mủ cao su nguyên liệu. Năm 2012, dưới sự chỉ đạo thực hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, các sở, ngành chuyên môn của tỉnh Kon Tum, các ban chuyên môn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cùng Công ty đã tiến hành rà soát các khoản mục chi phí như chuyển trách nhiệm thực hiện việc mua “Vật tư khai thác (*kiêng, chén, máng...*)”, “Bảo hộ lao động”... từ người nhận khoán sang Công ty thực hiện, tính toán và thống nhất lại tỷ lệ được hưởng mới của người nhận khoán là 45,33% giá trị mủ cao su nguyên liệu.

Trên cơ sở đó, Công ty chỉ đạo Nông trường Cao su Hòa Bình phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Kon Tum và Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình vận động người dân vào nhận khoán theo chủ trương của Tỉnh và giao khoán vườn cây lại

cho người dân địa phương tại chỗ (*trong đó ưu tiên giao khoán cho người dân có nương rẫy được bồi thường*) thực hiện chăm sóc, thu hoạch mủ cao su thông qua “Hợp đồng giao, nhận khoán chăm sóc vườn cây, thu hoạch mủ cao su”. Hiện nay người nhận khoán được hưởng thu nhập theo tỉ lệ tương ứng 45,33% giá trị mủ cao su nguyên liệu theo thị trường tại thời điểm. Hợp đồng giao, nhận khoán được Công ty triển khai và thực hiện thống nhất trong toàn Công ty từ năm 1996 đến nay. Việc xác định các hộ gia đình trên tất cả các địa bàn nói chung và riêng thôn 4 xã Hòa Bình là bên nhận khoán đã được thể hiện rõ trong các hợp đồng giao nhận khoán từ năm 1996 đến nay (*khu vực thôn 4 ký từ năm 1997*) bao gồm ký sổ khoán năm 1997 (*trong đó kèm theo hợp đồng*), hợp đồng sửa đổi năm 2009 và hợp đồng sửa đổi năm 2012. Vì đất đai được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho Công ty thuê và vườn cây thuộc quyền sử dụng của Công ty, do đó Công ty chỉ khoán công việc cho các hộ gia đình, người dân thực hiện chăm sóc vườn cây, thu hoạch mủ thì được hưởng thành quả là 45,33% giá trị mủ nguyên liệu.

**Câu 29: Cử tri Lê Đức Minh, thôn 4, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum kiến nghị:** *Đất cao su mà Nhân dân làm ăn chung với Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum do người dân chúng tôi khai hoang từ sau giải phóng để vừa có công ăn việc làm, đảm bảo cuộc sống nuôi con ăn học vừa đóng thuế cho Nhà nước. Nhưng ai đã cho Công ty Cao su thuê? ai khai hoang để có đất cho thuê? Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cho người dân biết.*

**Trả lời:**

Đất Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum trồng cao su tại khu vực xã Hòa Bình được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thu hồi và giao đất cho Công ty trồng cao su năm 1998, đến năm 2006 đã chuyển từ hình thức giao đất sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Công ty đã chi trả tiền bồi thường đất, công khai phá cho các hộ dân nằm trong vùng quy hoạch trồng cao su.

Trên cơ sở diện tích đất đã trồng cao su năm 1997 tại khu vực xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, đồng thời căn cứ Tờ trình số 115/TTr-KH ngày 26 tháng 3 năm 1997 của Công ty Cao su Kon Tum về việc xin giao đất trồng cây cao su năm 1997; Tờ trình số 191/TT-ĐC ngày 26 tháng 3 năm 1997 của Sở Địa chính tỉnh Kon Tum (*nay là Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum*), ngày 10 tháng 02 năm 1998, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 81/QĐ-UB về việc thu hồi và giao đất trồng cao su năm 1996 và năm 1997 (*hiện trạng đất đã trồng cao su năm 1997*) cho Công ty Cao su Kon Tum tại thị xã Kon Tum với tổng diện tích là 1.584 ha, trong đó khu vực xã Hòa Bình là 727 ha.

Năm 2000, Công ty Cao su Kon Tum đã thuê đơn vị tư vấn (*Liên đoàn ĐCTV-ĐCCT miền Nam*) tiến hành đo đạc bản đồ địa chính vườn cây và lập thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày 01 tháng 04 năm 2002, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 49/QĐ-UB về việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số U: 334602 cho Công ty Cao su Kon Tum tại xã Hòa Bình với tổng diện tích là 672,18 ha. Đến ngày 25 tháng 10 năm



2006, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 2196/UBND-NĐ thực hiện chuyển từ hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

Năm 2014, liên quan đến vụ việc người dân xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum khiếu nại đòi công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất Ủy ban nhân dân tỉnh đã thu hồi, giao cho Công ty trồng cây cao su vào năm 1996, 1997, 1998 tại Nông trường Cao su Hòa Bình, Thanh tra tỉnh có báo cáo số 85/BC-TTr ngày 25 tháng 6 năm 2014 tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh *“Không xem xét, giải quyết các khiếu nại của người dân về đòi yêu cầu công nhận quyền sử dụng đất và cấp Giấy CNQSD đất cho người dân đối với diện tích đất mà Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi, giao cho Công ty Cao su Kon Tum trồng cao su vào các năm 1996, 1997 và năm 1998 tại NTCS Hòa Bình”* và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất theo phương án đề xuất của Thanh tra tỉnh tại Công văn số 84/UBND-NC ngày 08 tháng 7 năm 2014.

Năm 2015, vụ việc 107 hộ dân cư trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum có đơn khiếu nại đòi công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất Ủy ban nhân dân tỉnh đã thu hồi tại khu vực xã Hòa Bình, phường Trần Hưng Đạo, giao cho Công ty trồng cây cao su vào năm 1996, 1997, 1998 tại Nông trường Cao su Hòa Bình. Vụ việc này đã được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 1619/QĐ-GQKN ngày 26 tháng 12 năm 2015; theo đó Ủy ban nhân dân thành phố đã trả lời việc các hộ khiếu nại đòi công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã thu hồi và giao cho Công ty sử dụng từ năm 1998 là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Năm 2016, vụ việc 59 hộ dân cư trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum có đơn khiếu nại yêu cầu công nhận và cấp quyền sử dụng đất cho người dân đối với diện tích đất trồng cao su tại Nông trường Cao su Hòa Bình. Vụ việc này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần hai số 234/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2016; theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh đã trả lời không công nhận nội dung khiếu nại của 59 hộ dân cư trú tại phường Trần Hưng Đạo, công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 1619/QĐ-GQKN ngày 26 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Năm 2021, sau khi sự việc người dân nhận khoán tại lô 44 đòi đất, ngăn cản không cho Công ty cưa cắt, tái canh cây cao su, Ủy ban nhân dân thành phố đã chủ trì, tổ chức cuộc đối thoại với người dân ngày 02 tháng 10 năm 2021. Tại cuộc đối thoại, người dân ý kiến xung quanh việc đòi lại đất tại lô 44 (*đất Công ty thuê Ủy ban nhân dân tỉnh và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất*). Sau khi nghe ý kiến của người dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kết luận: Việc người dân kiến nghị đòi lại đất tại lô 44 và yêu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không có cơ sở để giải quyết, vì nội dung này đã được Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản về việc giải quyết khiếu nại của 107 hộ, cư trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum (lần đầu) tại

Quyết định số 1619/QĐ-GQKN ngày 26 tháng 12 năm 2015 và Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản giải quyết khiếu nại của ông Đoàn Liệu và các hộ dân trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (lần hai) tại Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2016. Trong quá trình Công ty thực hiện cưa cắt tái canh tại khu vực lô 44 xã Hòa Bình, người dân không được ra cản trở, gây mất an ninh trật tự, nếu các hộ dân cản trở, làm mất an ninh trật tự thì sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 11 tháng 10 năm 2021, Ban Tiếp công dân của Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản trả lời công dân<sup>(33)</sup>, theo đó nội dung các hộ dân đề nghị nhận lại phần diện tích đất cao su nhận khoán với Công ty tại lô 44, thôn 01, xã Hòa Bình trùng với nội dung khiếu nại của các hộ dân phường Trần Hưng Đạo và xã Hòa Bình khiếu nại trước đây (năm 2015 và 2016), đã được các cấp chính quyền địa phương giải quyết tại quyết định số 1619/QĐ-GQKN ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố và Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Do đó, căn cứ Luật khiếu nại năm 2011 và Thông tư số 07/2014/TT-TTCT ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ, thì nội dung kiến nghị của các hộ dân không có cơ sở để xem xét, giải quyết, và đề nghị các hộ dân thực hiện theo các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

**Câu 30: Cử tri Bùi Văn Trung, thôn Nghĩa An, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum kiến nghị:** *Bảo hiểm y tế đối với những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, khi đi khám, điều trị bệnh có nhiều danh mục thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế, người bệnh phải đi mua thuốc ngoài với số tiền rất lớn. Cho hỏi chương trình bảo hiểm có hỗ trợ cho với người bệnh những đơn thuốc này không? Nếu không có thì đề nghị cấp tỉnh kiến nghị với cấp trên điều chỉnh danh mục thuốc được hưởng Bảo hiểm y tế đối với bệnh hiểm nghèo để cho người dân tham gia bảo hiểm được hưởng quyền lợi hơn.*

#### **Trả lời:**

Bảo hiểm thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm y tế, về mức đóng, mức hưởng bảo hiểm y tế được quy định cụ thể trong Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn được tính toán dựa vào khả năng đóng góp của các nhóm đối tượng, mức lương cơ sở, phạm vi quyền lợi và khả năng cân đối Quỹ bảo hiểm y tế.

Việt Nam được đánh giá là một trong số ít các nước trên thế giới có Danh mục thuốc tương đối đầy đủ, toàn diện và mở rộng so với mức phí đóng bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, Danh mục thuốc bảo hiểm y tế tại Việt Nam được ghi dưới dạng tên hoạt chất/thành phần, không ghi hàm lượng, dạng bào chế và tên thương mại. Như vậy, việc lựa chọn thuốc thành phẩm được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không bị giới hạn bởi chủng loại thuốc với giá rẻ hay đắt, thuốc nội hay thuốc ngoại. Căn cứ vào mô hình bệnh tật, nhu cầu khám chữa bệnh và khả năng chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế, cơ sở

<sup>(33)</sup> Công văn số 36/TD-XLĐ ngày 11 tháng 10 năm 2021 về việc thông báo xử lý đơn kiến nghị của công dân.

khám chữa bệnh xây dựng Danh mục thuốc sử dụng tại đơn vị để mua sắm lựa chọn thuốc thành phẩm phù hợp.

Danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế được quy định tại Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế (*có 1.037 thuốc hóa dược, sinh phẩm, 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu*) và Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và hướng dẫn danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế (*có 229 thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, 349 vị thuốc y học cổ truyền*). Như vậy, danh mục thuốc thuộc phạm vi chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế hiện nay đã bao phủ các thuốc điều trị đầy đủ ở các chuyên khoa cả trong lĩnh vực tân dược và thuốc y học cổ truyền, đáp ứng tương đối đầy đủ, toàn diện nhu cầu sử dụng thuốc, phù hợp với khả năng chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế.

Với mục tiêu đáp ứng ngày càng đầy đủ, chất lượng hơn về nhu cầu sử dụng thuốc của người bệnh có thể bảo hiểm y tế, theo định kỳ, Bộ Y tế đang rà soát, sửa đổi và bổ sung Danh mục<sup>(34)</sup>, đặc biệt chú trọng việc mở rộng danh mục thuốc nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị, khám chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt chú trọng đến nhóm trẻ em, người cao tuổi và người nghèo được chăm sóc tốt hơn nhưng vẫn đảm bảo cân đối phù hợp với khả năng chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế.

Cùng với đó, Bộ Y tế cũng xây dựng dự thảo Thông tư Quy định nguyên tắc, tiêu chí, quy trình xây dựng, cập nhật danh mục và tỷ lệ, điều kiện, hướng dẫn thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. Đây là nội dung quan trọng<sup>(35)</sup>, hiện dự thảo Thông tư đang được Bộ Y tế lấy ý kiến tại Văn bản số 259/BYT-BH ngày 17 tháng 01 năm 2024.

## 2. Huyện Đăk Glei

**Câu 31: Cử tri Cao Văn Dư, Trưởng Trạm Y tế xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei kiến nghị:** *Trạm Y tế xã Ngọc Linh được xây dựng từ năm 2020, do Sở Y Tế làm chủ đầu tư và công trình được đưa vào sử dụng theo Quyết định bàn*

<sup>(34)</sup> Bộ Y tế trả lời nội dung liên quan về kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An (Văn bản số 4866/BYT-VPB1 ngày 01 tháng 08 năm 2023), gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang (Văn bản số 5468/BYT-VPB1 ngày 29 tháng 08 năm 2023).

<sup>(35)</sup> Cụ thể tại Điều 4 dự thảo, có quy định:

**“Điều 4. Tiêu chí xem xét bổ sung thuốc vào danh mục**

1. Thuốc không thuộc trường hợp quy định tại Điều 3 Thông tư này.
2. Thuốc có ít nhất một thuốc thành phẩm chứa hoạt chất đề nghị bổ sung vào danh mục đã được Cục Quản lý Dược cấp giấy đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực; hoặc giấy đăng ký lưu hành hết hiệu lực nhưng tại thời điểm xem xét bổ sung thuốc vào danh mục, cơ sở đăng ký thuốc đã nộp hồ sơ đề nghị gia hạn.
3. Thuốc có trong hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của WHO hoặc Bộ Y tế Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của các nước hoặc các hội y khoa, dược khoa có uy tín.
4. Thuốc có kết quả đánh giá tác động ngân sách phù hợp với khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế.
5. Thuốc có bằng chứng khoa học về chi phí - hiệu quả tại Việt Nam hoặc tổng quan hệ thống về chi phí - hiệu quả, trừ trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 7 Thông tư này. Ưu tiên bằng chứng khoa học về chi phí - hiệu quả tại Việt Nam.”

giao số 05/QĐ-SYT ngày 12 tháng 01 năm 2021. Hiện nay, khuôn viên sân trạm không có hệ thống thoát nước gây tù đọng nước, ngập úng toàn bộ sân bê tông (do mạch nước ngầm). Đề nghị Sở Y tế quan tâm, bố trí kinh phí khắc phục để đảm bảo vệ sinh môi trường và công tác khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn xã.

**Trả lời:**

Theo kiến nghị cử tri, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei phối hợp với đơn vị tư vấn và các đơn vị có liên quan tổ chức đánh giá hiện trạng và lập dự toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa nhằm khắc phục tình trạng ngập úng nêu trên<sup>(36)</sup>. Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp dự toán với tổng kinh phí 162 triệu đồng<sup>(37)</sup>. Trên cơ sở đề nghị của đơn vị, Sở Y tế đã trực tiếp kiểm tra hiện trạng và thảo luận với Trưởng Trạm Y tế xã Ngọc Linh và Giám đốc Trung tâm Y tế về phương án khắc phục, đề nghị đơn vị hoàn thiện lại phương án xử lý, gửi Sở Y tế để bổ sung kinh phí cho Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei từ nguồn sự nghiệp y tế năm 2024<sup>(38)</sup> để khắc phục tình trạng nêu trên.

**Câu 32: Cử tri A Lúa, thôn Ngọc Nang và cử tri Y Hồng, thôn Xa Úa, xã Mường Hoang, huyện Đăk Glei kiến nghị:** Hiện nay, các hộ dân không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã có nhu cầu vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Vậy đề nghị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh xem xét, có chính sách vay vốn ưu đãi đối với các hộ dân thuộc diện nêu trên.

**Trả lời:**

Theo quy định của Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam thì các đối tượng được hỗ trợ vay vốn ưu đãi của Nhà nước thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội gồm các đối tượng sau “(1) Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về người có công với cách mạng; (2) Người thu nhập thấp, hộ nghèo, hộ cận nghèo tại khu vực đô thị; (3) Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; (4) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; (5) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức, viên chức”, theo quy định nêu trên thì:

<sup>(36)</sup> Tại Văn bản số 4769/SYT-KHTC ngày 25 tháng 12 năm 2023.

<sup>(37)</sup> Tại Tờ trình số 51/TTr-YTĐL ngày 04 tháng 01 năm 2024.

<sup>(38)</sup> Theo Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đối với các hộ đang sinh sống trên địa bàn xã nói chung và xã Mường Hoong nói riêng nếu thuộc các nhóm đối tượng (*trừ người thu nhập thấp, hộ nghèo, hộ cận nghèo tại khu vực đô thị*) nêu trên thì được hỗ trợ vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Đề nghị các hộ dân liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tại địa phương để được xem xét, giải quyết.

- Đối với các hộ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sinh sống trên địa bàn xã nói chung và xã Mường Hoong nói riêng không thuộc nhóm đối tượng nêu trên thì không thuộc đối tượng được hỗ trợ vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

### 3. Huyện Đắk Hà

**Câu 33:** *Cử tri Đoàn Văn Tuấn, thôn 1, xã Đắk Mar, huyện Đắk Hà kiến nghị: Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm, có kế hoạch tu sửa, nâng cấp bờ đập Hồ chứa 6B thuộc thôn 1, xã Đắk Mar, huyện Đắk Hà.*

#### Trả lời:

Theo ý kiến, kiến nghị của cử tri là tu sửa mặt đập hồ chứa 6B xã Đắk Mar, huyện Đắk Hà. Mặt đập xây dựng với kết cấu bằng cấp phối đá dăm thâm nhập nhựa (*xây dựng sửa chữa, nâng cấp năm 2010*) nằm trên trục đường liên thôn của xã Đắk Mar nên có phương tiện cơ giới qua lại thường xuyên; Hiện tại, mặt đập bị bong tróc cục bộ và xuất hiện một số ổ gà. Tuy nhiên, không ảnh hưởng đến an toàn đập và đảm bảo vận hành tích trữ nước để sản xuất. Để khắc phục mặt đập, phục vụ thuận lợi cho việc giao thông đi lại cần phải cải tạo mặt đập phù hợp với kết cấu đường giao thông (*đường hai đầu đập được kiên cố bằng bê tông nhựa*) cần nguồn kinh phí tương đối lớn. Việc thực hiện bảo trì công trình phải được xây dựng từ đầu năm và chủ yếu ưu tiên cho nạo vét kênh mương bị bồi lấp và khắc phục, sửa chữa hư hỏng nhỏ để dẫn nước phục vụ sản xuất; đồng thời, đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu cấp thẩm quyền để triển khai thực hiện cải tạo mặt đập của công trình để phục vụ giao thông khi được bố trí kinh phí đảm bảo (*có Biên bản làm việc kèm theo*).

**Câu 34:** *Cử tri A Tú, thôn Kon Gu I, xã Ngọc Wang, huyện Đắk Hà kiến nghị: Tại tuyến Kênh Tây của công trình hồ chứa Đắk Loh, kênh chính đã làm xong, chỉ còn kênh xả dư (kênh nhánh) đã xuống cấp với chiều dài khoảng 70m nên khi xả nước, đất hai bên kênh bị sạt lở, ảnh hưởng đến hoa màu của Nhân dân. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh kiểm tra, đánh giá và có giải pháp xử lý.*

#### Trả lời:

Tuyến kênh chính của công trình hồ chứa Đắk Loh được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư dự án (*Theo Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh*), hiện nay, tuyến kênh này đã thi công xây dựng hoàn thành, không bị sạt lở, đảm bảo

dẫn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024.

Đối với Tuyến kênh nhánh theo ý kiến của cử tri A Tút là kênh tiêu bằng đất do địa phương quản lý (*không thuộc hạng mục công trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý tại Quyết định 1072/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum*), do đó đề nghị Ủy ban nhân dân xã Ngọc Wang báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà xem xét, đầu tư theo đề nghị của cử tri (*có Biên bản làm việc kèm theo*).

**Câu 35: Cử tri Phan Thị Hồng Nhung, thôn 2, xã Đăk La, huyện Đăk Hà kiến nghị:** Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh kiểm tra, có kế hoạch nạo vét các mương thủy lợi trên địa bàn xã Đăk La để phục vụ Nhân dân sản xuất.

**Trả lời:**

Tại thời điểm cử tri có ý kiến, các công trình thủy lợi trên địa bàn xã Đăk La, huyện Đăk Hà do Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Kon Tum (*này là Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum*) quản lý vận hành chưa được hội đồng kiểm tra hiện trạng và chưa đến thời vụ sản xuất. Sau khi hội đồng đánh giá hiện trạng công trình để nạo vét, sửa chữa phục vụ tưới cho vụ Đông Xuân năm 2023-2024, Công ty đã tổ chức thực hiện việc nạo vét xong các công trình trên địa bàn xã Đăk La, huyện Đăk Hà đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất đúng lịch thời vụ của địa phương (*có Biên bản làm việc kèm theo*).

**Câu 36: Cử tri Hồ Tấn Đông, thôn 7, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà kiến nghị:** Tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 05 Hội đồng nhân dân tỉnh, sau kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà tại xã Ngọc Wang, tôi đã đề nghị kiểm tra, đánh giá tác động môi trường đối với trang trại nuôi heo của ông Nguyễn Đức Thần (*tại thôn Kon Gu I (thôn 5), xã Ngọc Wang*) gây mùi hôi thối làm ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của các hộ dân sống và sản xuất xung quanh. Đến nay, cấp có thẩm quyền chưa xử lý triệt để. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn thành lập Đoàn kiểm tra đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường và xử lý trại nuôi heo này để cho người dân được an tâm lao động sản xuất.

**Trả lời:**

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà đã ban hành Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2023 thành lập Tổ kiểm tra liên ngành về công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở chăn nuôi tập trung trên địa bàn huyện Đăk Hà<sup>(39)</sup>, Tổ kiểm tra ban hành Kế hoạch số 07/KH-TKTLN ngày 13 tháng 11 năm 2023 để tiến hành kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở chăn nuôi tập trung trên địa bàn huyện Đăk Hà. Ngày 13 tháng 11 năm 2023, Tổ kiểm tra Liên ngành tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở chăn nuôi heo thịt của hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thần, tại thôn Kon Gu 1 (*thôn 5*), xã Ngọc Wang.

<sup>(39)</sup> Tại Báo cáo số 1018/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà

Qua kiểm tra hiện trạng và đối chiếu với hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại cơ sở chăn nuôi heo thịt do ông Nguyễn Đức Thần làm chủ, Tổ kiểm tra liên ngành xác định cơ sở chăn nuôi của ông Thần đã vi phạm các quy định về đăng ký môi trường, giấy phép môi trường, đánh giá tác động môi trường theo điểm a khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ; đối với hành vi vi phạm này phải được xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền theo điểm d khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ<sup>(40)</sup>. Đồng thời, Tổ kiểm tra liên ngành thống nhất chuyên toàn bộ nội dung vụ việc đã được tiến hành kiểm tra, ghi nhận đến Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọc Wang là tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tiến hành thực hiện theo đúng quy trình, trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định pháp luật. Ngày 13 tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân xã Ngọc Wang tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với cá nhân ông Nguyễn Đức Thần đối với hành vi vi phạm nêu trên. Do mức xử phạt vượt thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, nên ngày 14 tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân xã Ngọc Wang đã có Báo cáo số 688/BC-UBND kèm theo hồ sơ vi phạm hành chính gửi về Ủy ban nhân dân huyện để ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Căn cứ hồ sơ vi phạm hành chính do Ủy ban nhân dân xã Ngọc Wang chuyển đến, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Phòng Tư pháp tiến hành thẩm tra hồ sơ vi phạm hành chính, đề xuất xử phạt vi phạm hành chính<sup>(41)</sup>. Trên cơ sở đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính<sup>(42)</sup>, như sau:

+ Phạt tiền với mức phạt là 35.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu đồng chẵn*).

+ Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc ông Nguyễn Đức Thần, chủ cơ sở chăn nuôi heo thịt thực hiện xây dựng các hạng mục công trình xử lý chất thải theo đúng nội dung phê duyệt trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường và buộc phá dỡ công trình, thiết bị xây lắp trái quy định.

+ Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Hiện tại ông Nguyễn Đức Thần đã chấp hành xong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

**Câu 37: Cử tri Hồ Tân Đông, thôn 7, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà kiến nghị:** Tuyến đường Tỉnh lộ 671 (đoạn từ xã Hà Môn đi xã Ngọc Wang) đã xuống cấp, có nhiều ổ gà, người dân đi lại phải tránh nhau dễ xảy ra tai nạn. Đề nghị cấp trên quan tâm, sửa chữa và mở rộng cho người dân đi lại được an toàn.

### Trả lời:

<sup>(40)</sup> Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

<sup>(41)</sup> Công văn số 502/TNMT-TH ngày 15 tháng 11 năm 2023 của phòng TN-MT về đề nghị xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường.

<sup>(42)</sup> Quyết định số 1964/QĐ-XPHC ngày 15 tháng 11 năm 2023.

Hiện nay nguồn ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn; trước mắt, bằng nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng hàng năm, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị quản lý đường sửa chữa vá ô gà, đắp lề để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện đi lại trên tuyến; đồng thời tổng hợp, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư, nâng cấp Tỉnh lộ 671 khi bảo đảm các nguồn vốn theo quy định.

**Câu 38: Cử tri A Rủi, thôn Kon Sơ Tiu, xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà kiến nghị:** Cử tri chưa thống nhất với kết quả trả lời của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 374/BC-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2023 về giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII. Bởi vì, trên địa bàn xã Ngọc Réo, có 3 thôn nằm dọc tuyến Tỉnh lộ 671; trong thời gian qua, đơn vị Quản lý đường chưa hợp đồng với Ban quản lý các thôn hay với người dân sống gần tuyến đường để phát quang. Đề nghị đơn vị Quản lý đường tiếp tục trả lời thỏa đáng cho cử tri.

#### **Trả lời:**

Đơn vị quản lý và bảo dưỡng thường xuyên Tỉnh lộ 671 là Công ty TNHH Quản lý Sửa chữa và Xây dựng công trình Giao thông Phát Lợi có ký hợp đồng lao động với Ông A Bễh (CCCD số 062083005156) ngày 31 tháng 01 năm 2023 để thực hiện khoán công việc phát quang thu gom lên phương tiện, thời gian thực hiện từ 01 tháng 02 năm 2023 đến 31 tháng 3 năm 2023 tại Km0 - Km32+200 với tiền khoán trọn gói là 40 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công việc, Ông A Bễh thực hiện không đạt theo yêu cầu của hợp đồng đã ký kết giữa 2 bên nên đơn vị quản lý tuyến Tỉnh lộ 671 đã chấm dứt hợp đồng với Ông A Bễh.

Mặt khác, Công ty TNHH Quản lý Sửa chữa và Xây dựng công trình Giao thông Phát Lợi là đơn vị trúng thầu quản lý và bảo dưỡng thường xuyên gói thầu số 01 (trong đó có đường Tỉnh 671) theo Quyết định số 219/QĐ-SGTVT ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải; theo quy định của Luật Đấu thầu, sau khi trúng thầu, đơn vị trúng thầu tự chủ và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết với Sở Giao thông vận tải.

**Câu 39: Cử tri Trương Đăng Diện, thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà kiến nghị:** Hiện nay dọc tuyến Quốc lộ 14 (đoạn Cơ sở kinh doanh Tiến Thành, thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà) vào mùa mưa, hệ thống thoát nước bị tắc nghẽn, nước tràn trực tiếp ra đường làm ảnh hưởng cho việc đi lại của người và phương tiện. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến đối với Khu quản lý đường bộ III chỉ đạo Văn phòng quản lý đường bộ III.4 xem xét khắc phục.

#### **Trả lời:**

Khu Quản lý đường bộ III đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường thường xuyên dọn dẹp, khơi thông rãnh tại đoạn tuyến trên và có Văn bản số 1687/KQLĐBIII-QLBT ngày 01 tháng 8 năm 2023 gửi Ủy ban nhân dân xã Đăk Hring, trong đó đề nghị các hộ dân không vứt rác thải xuống rãnh thoát



nước dọc, không xây dựng lồi đi trên rãnh dọc làm giảm khả năng thoát nước của rãnh dọc; trường hợp các hộ dân không tự nguyện chấp hành, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Đăk Hring lập kế hoạch phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ tháo dỡ, hoàn trả lại nguyên trạng kết cấu rãnh dọc ban đầu để đảm bảo thoát nước vào mùa mưa lũ sắp đến.

Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Đăk Hring thực hiện theo ý kiến của Khu Quản lý đường bộ III tại Văn bản trên và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3241/UBND-HTKT ngày 26 tháng 9 năm 2023.

**Câu 40: Cử tri Lê Đức Tài, thôn Kon Hnông, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà kiến nghị:** Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến đối với Khu quản lý đường bộ III, Văn phòng quản lý đường bộ III.4 thông báo mốc lộ giới đường Hồ Chí Minh là bao nhiêu mét để người dân được biết.

**Trả lời:**

Căn cứ quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ); mốc lộ giới đường Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Đối với đường đô thị, bề rộng hành lang an toàn được tính từ mép đường đến chỉ giới xây dựng của đường theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Đối với đường ngoài đô thị: từ mép ngoài cùng của nền đường bộ (chân mái đường đắp hoặc mép đỉnh mái đường đào hoặc mép ngoài của rãnh dọc tại các vị trí không đào không đắp) đến mốc lộ giới là 15m.

Hiện nay trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đăk Hà các mốc lộ giới đã được cắm dọc hai bên đường tại một số vị trí, điển hình: Km1520+500; Km1520+800, Km1520+860, Km1521+150, Km1521+270, Km1521+370, Km1522+030, Km1522+630. Đồng thời, trên đoạn tuyến này, Khu Quản lý đường bộ III đã cắm biển báo quy định về hành lang an toàn đường bộ (lộ giới).

**Câu 41: Cử tri A Sâu, thôn Kon Teo Đăk Lấp, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà:** Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, có kế hoạch đầu tư xây dựng cầu bê tông qua sông Đăk Pxi để Nhân dân thuận tiện trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa.

**Trả lời:**

Dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 25 tháng 4 năm 2023 với tổng mức đầu tư khoảng 171.725 triệu đồng, đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương (khoảng 149.000 triệu đồng) và ngân sách huyện Đăk Hà. Trong đó, có hạng mục Cầu qua sông Đăk Pxi tại Km13+899,48, giao với đường Đăk Kôi - Đăk

Pxi tại Km17+400 thuộc địa bàn thôn 8, xã Đăk Pxi; Chiều dài cầu (*tính đến đuôi móng*):  $L = 110,2m$ . Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà đang hoàn thiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án theo đề trình phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định. Đồng thời, phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô bổ sung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030. Do đó, sau khi Dự án đảm bảo thủ tục đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu, phân bổ vốn để thực hiện dự án nêu trên theo quy định.

**Câu 42: Cử tri Trần Thị Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà kiến nghị:** Theo lộ trình xây dựng đô thị văn minh, đến năm 2023 thị trấn Đăk Hà đạt đô thị văn minh. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn thị trấn còn 5 nội dung của 9 tiêu chí chưa đạt, trong đó có tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống đường giao thông khu dân cư, đường liên thôn liên xã vẫn còn quá nhiều đường đất xuống cấp, đi lại khó khăn thậm chí không đi được, đặc biệt là về mùa mưa, thời gian xây dựng thị trấn đạt đô thị còn ít. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cần quan tâm đầu tư nguồn lực cho huyện Đăk Hà xây dựng hệ thống đường giao thông mới đảm bảo được thị trấn đạt đô thị văn minh theo lộ trình.

#### **Trả lời:**

Việc đầu tư nguồn lực cho huyện Đăk Hà để xây dựng hệ thống đường giao thông, phấn đấu đến năm 2030, thị trấn đạt đô thị văn minh là cần thiết. Tuy nhiên, hiện nay, nguồn ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn, bên cạnh đó, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021, theo đó đã phân bổ hết cho các nhiệm vụ, dự án; vì vậy, việc bổ sung nguồn lực cho huyện Đăk Hà để đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông như kiến nghị của cử tri ở thời điểm hiện tại là không khả thi. Do đó, trước mắt, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà chủ động cân đối từ các nguồn vốn thuộc ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp để xây dựng hệ thống đường giao thông thuộc phạm vi quản lý; Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền vào thời điểm thích hợp khi cân đối được nguồn vốn theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước.

**Câu 43: Cử tri A Lương, thôn Đăk Xé Kơ Ne, xã Đăk Long; cử tri A Nguyễn, Y Bẫy và Nguyễn Văn Lực, thôn Kon Pao Kơ La, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà kiến nghị:** Nhiều hộ dân canh tác đất sản xuất tại xã Đăk Pxi từ rất lâu. Năm 2009, Ủy ban nhân dân tỉnh cho Công ty TNHH MTV InnovGreen Kon Tum thuê đất để trồng rừng nguyên liệu (thời hạn 50 năm); trong quá trình lấy đất để trồng rừng, giữa Công ty và các hộ dân có đất sản xuất xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp đất chồng lấn, nhiều hộ không còn đất sản xuất. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất chồng lấn cho người dân.

#### **Trả lời:**

Năm 2009, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2009 cho Công ty TNHH MTV Innovgreen Kon Tum thuê đất tại địa bàn xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, với diện tích 535,5 ha, thời hạn thuê đất đến tháng 3 năm 2058, mục đích sử dụng để trồng rừng nguyên liệu và đã ký Hợp đồng thuê đất số 57/HĐ-TĐ ngày 17 tháng 12 năm 2009, theo đó Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị có liên quan bàn giao đất thực địa cho Công ty TNHH MTV InnovGreen Kon Tum ngày 03 tháng 12 năm 2009 (việc bàn giao đất Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà và Ủy ban nhân dân xã Đăk Pxi để bàn giao đất theo ranh giới, diện tích, vị trí theo bản đồ đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định).

Năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Innovgreen Kon Tum tại các dự án trên địa bàn các huyện: Đăk Tô, Sa Thầy, Tu Mơ Rông, Đăk Hà (trong đó có phần diện tích đất thuê trên địa bàn xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà) tại Kết luận Thanh tra số 418/KL-STNMT ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường, nêu rõ “Đối với phần diện tích đất 1.751,38 ha Công ty thuê tại các huyện Tu Mơ Rông, Đăk Hà, Đăk Tô và huyện Sa Thầy: Qua kết quả thanh tra cho thấy Công ty chỉ có cây trồng trên đất với diện tích là 420,89 ha, diện tích còn lại Công ty quản lý, sử dụng đất còn lỏng lẻo để xảy ra tình trạng một số hộ dân trên địa bàn lấn chiếm đất để sản xuất trên đất, nhưng đến nay Công ty và chính quyền địa phương chưa có giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện dự án trên diện toàn bộ diện tích đất được thuê.

Trong thời gian không được triển khai thực hiện dự án, một số diện tích đất của Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê đất đã bị một số hộ dân lấn chiếm để sản xuất trồng cây ngắn ngày đến khi Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép triển khai dự án thì gặp nhiều khó khăn vì đã có tài sản trên đất của một số hộ dân đang canh tác.

Tại mục 2 Phần III Kết luận số 418/KL-STNMT ngày 02 tháng 7 năm 2018 đề nghị Công ty TNHH MTV InnovGreen Kon Tum tiếp tục quản lý chặt chẽ phần diện tích đất đang quản lý đã trồng rừng không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cắm mốc ranh giới đất được thuê tại thực địa...; thực hiện dự án theo đúng tiến độ; đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện: Đăk Tô, Sa Thầy, Tu Mơ Rông, Đăk Hà phối hợp với Công ty TNHH MTV InnovGreen Kon Tum tuyên truyền vận động thuyết phục người dân đang sản xuất trên diện tích đất mà Ủy ban nhân dân tỉnh cho Công ty TNHH MTV InnovGreen Kon Tum thuê đất để thống nhất sau khi đã thu hoạch cây trồng trên đất thì hoàn trả lại diện tích đất đã lấn chiếm để Công ty thực hiện dự án theo đúng quy định...” (Gửi Kết luận số 418/KL-STNMT ngày 02 tháng 7 năm 2018 Sở Tài nguyên và Môi trường kèm theo).

Năm 2023, theo thông tin báo chí phản ánh<sup>(43)</sup>, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ

<sup>(43)</sup> Báo điện tử giáo dục và thời đại phản ánh: Nhiều hộ dân ở huyện Đăk Hà, Kon Tum lo lắng khi đất của gia đình đang canh tác bị thu hồi để Công ty InnovGreen Kon Tum thực hiện dự án. Cụ thể: Anh A Mai (34 tuổi, thôn 7, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) mất ăn mất ngủ bởi thông tin khu rẫy hơn 3ha của gia đình ở thôn Đăk Wek (xã Đăk Pxi) sắp bị thu

đạo Sở Tài nguyên và Môi trường<sup>(44)</sup> chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà, Ủy ban nhân dân xã Đắk Pxi và Công ty TNHH MTV InnovGreen tổ chức cuộc họp và kiểm tra, rà soát trên thực địa; kết quả rà soát có 02 hộ ông A Mai và ông Nguyễn Văn Lượng<sup>(45)</sup> đã khai hoang và trồng cây ngắn ngày (*cây mỳ*) nằm trong diện tích đất của Công ty TNHH MTV InnovGreen Kon Tum đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê là chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành. Để giải quyết dứt điểm được tình trạng nêu trên, Liên ngành đề nghị Công ty TNHH MTV InnovGreen Kon Tum phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, địa phương xử lý, ngăn chặn các hành vi xâm canh, lấn chiếm đất đai, tránh tạo điểm nóng trên địa bàn. Trường hợp đã tuyên truyền vận động mà các hộ dân vẫn cố tình lấn chiếm, không trả lại đất cho công ty, đề nghị Công ty TNHH MTV InnovGreen Kon Tum phối hợp làm việc với các cơ quan chức năng, địa phương lập hồ sơ xử lý theo quy định. Đồng thời, yêu cầu Công ty TNHH MTV InnovGreen Kon Tum khẩn trương đưa đất vào sử dụng đảm bảo theo tiến độ thực hiện của dự án. Trường hợp Công ty TNHH MTV InnovGreen Kon Tum tiếp tục chậm đưa đất vào sử dụng, địa phương theo dõi và có báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra và thực hiện việc thu hồi đất đảm bảo theo quy định pháp luật về đất đai.

Ngày 19 tháng 4 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1337/UBND-NNTN chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà, Công ty TNHH MTV Innovgreen và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá lại việc giao đất cho Công ty TNHH MTV Innovgreen tại xã Đắk Pxi, huyện Đắk Hà từ năm 2009, hiện trạng, nguồn gốc sử dụng đất và các nội dung liên quan theo kiến nghị của cử tri; kết quả thực hiện thông tin trả lời cho cử tri biết và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo theo quy định.

**Câu 44: Cử tri A Wu, thôn Kon Gu I, xã Ngok Wang, huyện Đắk Hà kiến nghị:** Năm 1986, gia đình tôi (bà Y Choi) đã khai hoang mảnh đất rẫy trồng lúa và trồng mì ở thôn Kon Gu I, xã Ngok Wang. Sau đó, Nông trường Cao su thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum có trao đổi với gia đình góp đất để trồng 2.000 cây cao su, khi có mũ thì chia đôi. Gia đình tôi chăm sóc 2.000 cây cao su đó được 04 năm. Sau đó, đơn vị trồng cao su có đề nghị gia đình nào tiếp tục chăm sóc cao su đến khi có mũ thì chia sản phẩm, gia đình nào không tiếp tục chăm sóc thì nhận 02 triệu đồng/ 01 ha. Từ đó đến nay, gia đình tôi chưa nhận

---

hồi để thực hiện dự án. Anh A Mai cho hay, một phần đất được cha ông khai hoang rồi để lại cho vợ chồng, số còn lại anh đổi với người dân rồi bù thêm 5 triệu đồng. Từ năm 2012 đến nay, gia đình anh trồng mì để chi tiêu trong gia đình và lo cho con ăn học; Ngày 6 tháng 5, anh A Mai hay tin một số người lạ mặt đến nhổ cây mì giống của gia đình nên tức tức lên rầy. Tới rầy, anh mới biết người của Công ty TNHH MTV InnovGreen Kon Tum nhổ mì để thực hiện dự án trồng rừng. Tương tự, ông Nguyễn Văn Lượng (46 tuổi, thôn 7, xã Đắk Pxi) cũng có hơn 3ha đất tại thôn Đắk Wek, xã Đắk Pxi, canh tác được gần 20 năm nay. Diện tích này ông Lượng trồng mì, cho thu nhập khoảng 70 triệu đồng/năm, ngày 08/5/2023 vừa qua, người dân báo cây mì giống của gia đình bị Công ty TNHH MTV InnovGreen Kon Tum nhổ bỏ, nên ông Lượng bức xúc tới hỏi. Tại đây hai bên xây ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

<sup>(44)</sup> Công văn số 3138/VP-NNTN ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xác minh thông tin báo chí phản ánh

<sup>(45)</sup> (i) Hộ ông A Mai: Thực tế trên đất chủ yếu là cỏ tranh có xen kẽ cây mỳ nằm trong phần diện tích đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho Công ty TNHH MTV InnovGreen Kon Tum thuê với diện tích khoảng 5.000 m<sup>2</sup>. (ii) Hộ ông Nguyễn Văn Lượng: Thực tế đang trồng mỳ (khoảng 2 năm) nằm trong phần diện tích đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho Công ty TNHH MTV InnovGreen Kon Tum thuê với diện tích khoảng 1,8 ha.

*được tiền hỗ trợ và Nông trường cũng chưa trả lại diện tích đất của gia đình đã góp trồng cây cao su. Gia đình tôi đã ý kiến lên cấp có thẩm quyền, nhưng đến nay gia đình tôi chưa nhận được văn bản trả lời. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền sớm giải quyết cho gia đình chúng tôi.*

### **Trả lời:**

Theo kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành phối hợp với Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum<sup>(46)</sup> kiểm tra, báo cáo trả lời như sau:

Về nguồn gốc đất: Diện tích trên là diện tích Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum nhận chuyển nhượng từ Công ty Kinh doanh Tổng hợp Kon Tum và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W905084 ngày 19 tháng 3 năm 2003 (*theo Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum*).

Trước đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã thu hồi và giao đất cho Công ty Kinh doanh Tổng hợp Kon Tum trồng cao su tại các Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 1997 và Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 1998; đến ngày 07 tháng 12 năm 2002, Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum đã ký hợp đồng mua bán vườn cây cao su và các tài sản gắn liền với vườn cây cao su với Công ty Kinh doanh Tổng hợp Kon Tum (*theo Hợp đồng số 7/2/HĐMB ngày 07 tháng 12 năm 2002, trong đó tại khoản 1 Điều III nêu rõ... “Công ty Kinh doanh Tổng hợp Kon Tum chịu trách nhiệm pháp lý về toàn bộ hồ sơ, chứng từ chi phí đầu tư vào giá trị đầu tư vườn cây cao su và các công trình xây dựng, mua sắm tài sản của giá trị tài sản chuyển giao kể từ ngày 30 tháng 6 năm 1999 trở về trước*).

Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum quản lý, sử dụng ổn định, đúng mục đích diện tích được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho thuê từ đó đến nay không có tranh chấp. Hàng năm Công ty thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đầy đủ, đúng quy định. Mặt khác, từ trước đến năm 2023 Công ty và Nông trường cao su Ngọc Wang không nhận được bất kỳ đơn nào của gia đình bà Y Choi, ông A Sun. Đồng thời, theo báo cáo của Nông trường cao su Ngọc Wang đến nay 2004, khi vườn cây cao su đưa vào khai thác Nông trường đã có thông báo tuyển dụng lao động tại chỗ làm công nhân cạo mủ, trong đó có gia đình bà Y Choi, nhưng các thành viên trong gia đình bà Y Choi không có nhu cầu vào công nhân của Nông trường. Do đó việc giải quyết ý kiến kiến nghị của Cử tri A Wu, thôn Kon Gu I, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà đối với trường hợp của bà Y Choi là không có cơ sở để trả lời cho cử tri về nội dung này.

## **4. Huyện Đăk Tô**

**Câu 45: Cử tri xã Diên Bình, huyện Đăk Tô kiến nghị:** *Nhằm tạo điều kiện cho người dân và phương tiện lưu thông thuận lợi, bảo đảm an toàn, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm đầu tư một đoạn đường ngang với đường*

<sup>(46)</sup> Công văn số 1203/CSKT-KT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tại xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà

*Hồ Chí Minh tại thôn 2, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô. Vì thực trạng hiện nay, sau khi thi công xong phần đường và cầu tránh ngập đường Hồ Chí Minh tại vị trí này trở thành đường đôi một chiều nên đã gây khó khăn cho người dân và phương tiện lưu thông ra, vào thôn 2, xã Diên Bình vì phải đi đường vòng với chiều dài gần 4km. Trong thời gian qua có nhiều trường hợp người dân và phương tiện khi lưu thông đoạn đường này do nhiều nguyên nhân khác nhau (vì vội, có việc đột xuất, để rút ngắn thời gian...) phải đi ngược chiều nên rất nguy hiểm, nguy cơ mất an toàn, dễ xảy ra tai nạn giao thông cao.*

**Trả lời:**

Tuyến tránh thủy điện Plei Krông thuộc Dự án nâng cao độ và mở rộng tuyến tránh thủy điện Plei Krông do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư. Ngày 29 tháng 11 năm 2018, Đoàn liên ngành gồm Ban An toàn giao thông tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô, Chi cục Quản lý đường bộ III.4 (nay là Văn phòng Quản lý đường bộ III.4), Ủy ban nhân dân xã Diên Bình, Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công đã tiến hành khảo sát hiện trường để xử lý kiến nghị nêu trên; sau khi kiểm tra hiện trường các bên xét thấy việc mở đường ngang từ thôn 2 xã Diên Bình vào đường Hồ Chí Minh thì nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao nên các bên thống nhất không mở đường ngang. Trong thời gian đến, Khu Quản lý đường bộ III sẽ tiếp tục tăng cường theo dõi và phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tại địa phương để xử lý kịp thời những bất cập, vị trí phát sinh nguy cơ mất an toàn giao thông (nếu có) nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ thuộc địa bàn tỉnh.

**Câu 46: Cử tri A The, thôn Tê Pheo, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô kiến nghị:** *Đoạn tuyến Quốc lộ 40B thuộc thôn Tê Pheo, xã Đăk Trăm (tại lý trình Km190+200, bên tuyến trái, hướng từ huyện Đăk Tô đi huyện Tu Mơ Rông) hiện nay đã bị xói lở gần đến mép đường nếu không khắc phục kịp thời sẽ ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến quốc lộ, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, có giải pháp khắc phục sớm.*

**Trả lời:**

Qua kiểm tra, tại lý trình Km190+200 bên trái Quốc lộ 40B không có hiện tượng sạt lở nền mặt đường. Vị trí ta luy âm nằm ngay phần giáp đất ruộng của Ông A Tê có nguy cơ sạt lở nền đường xuống đất ruộng. Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đăk Trăm, Ban nhân dân thôn Te Pheo và cử tri A Tê đi kiểm tra hiện trường và thống nhất như sau: Công ty TNHH Quản lý Sửa chữa và Xây dựng Giao thông Đăk Bình đã hỗ trợ 02 rọ đá để ông A Tê kê phía hạ lưu công, chống sạt lở nền đường; ông A Tê sẽ huy động các hộ gia đình có ruộng giáp với ruộng ông A Tê nhốt đá kê phía hạ lưu công để tránh sạt lở nền đường.

**Câu 47: Cử tri Nguyễn Xuân Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô kiến nghị:** *Theo Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mới, sửa đổi quy*

*trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum, thời gian giải quyết đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại xã là 17 ngày làm việc (trong đó: 15 ngày công khai hồ sơ và 02 ngày lãnh đạo ký), nhưng không quy định thời gian họp lấy ý kiến ở khu dân cư, thời gian công chức địa chính kiểm tra hồ sơ dẫn đến hồ sơ cấp quyền sử dụng đất lần đầu hiện nay rất khó khăn, vì việc tổ chức họp, lấy ý kiến khu dân cư cần phải có nhiều thời gian... Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể thời gian họp lấy ý kiến ở khu dân cư, thời gian công chức địa chính kiểm tra hồ sơ và cân đối lại thời gian cho Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện các nội dung trên từ 17 ngày lên 20 ngày như các Quyết định trước đây.*

### **Trả lời:**

Thủ tục hành chính và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được xây dựng trên cơ sở các quy định của pháp luật đất đai và quy trình, thủ tục do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Trước đây, thời gian giải quyết thủ tục hành chính về cấp Giấy CNQSD đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành là 30 ngày, trong đó không tính thời gian giải quyết của cơ quan thuế (*trước đây là 05 ngày*). Tuy nhiên, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thời gian giải quyết là 30 ngày, tính cả thời gian giải quyết của cơ quan thuế (*hiện nay là 03 ngày*), do đó phải điều chỉnh giảm thời gian giải quyết tại các đơn vị cho đảm bảo.

Tại Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thời gian giải quyết các bước công việc của các đơn vị là từ 0,25 ngày đến 01 ngày, riêng Ủy ban nhân dân cấp xã là 02 ngày (*không tính 15 ngày niêm yết công khai theo quy định*) để xét duyệt hồ sơ (*xác minh nguồn gốc, kiểm tra và xác nhận hồ sơ*); tuy nhiên không thể hiện chi tiết thời gian của từng bước công việc tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời gian tới khi xây dựng quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ nghiên cứu cân đối, điều chỉnh lại thời gian các bước công việc cho phù hợp với tính chất công việc của từng đơn vị để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

**Câu 48: Cử tri xã Tân Cảnh và thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô kiến nghị:** Vào năm 2009, một số người dân trên địa bàn xã Tân Cảnh và thị trấn Đăk Tô có giao cho ông Mai Đức Cẩm 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đưa cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển lâm nghiệp Quý Nhân (tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Giám đốc là ông Nguyễn Viết Quý) đăng ký vào dự án trồng rừng. Qua nhiều lần ông Cẩm liên hệ để nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà con nhưng không được; đến năm 2011, theo báo cáo của Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Kon Tum thì Giám đốc Công ty Quý Nhân đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến nay, các hộ dân vẫn chưa lấy được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình. Để đảm bảo quyền lợi và thực hiện việc sử dụng đất đúng quy định của pháp luật nên các hộ đã trình báo với cơ quan chức năng và lập các thủ tục báo mất theo quy định để cấp có thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị mất.

*Căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 105, Luật Đất đai năm 2023; Điều 37 (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1, Nghị định 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ) và Điều 77 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận bị mất thuộc thẩm quyền của Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh (cơ quan trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường). Do đó, trong năm 2023, một số hộ dân tại xã Tân Cảnh và thị trấn Đắk Tô đã lập các thủ tục hồ sơ đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum xem xét cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh thụ lý, giải quyết. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm, chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum sớm thụ lý, giải quyết cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo quy định.*

### **Trả lời:**

Việc các hộ dân giao cho ông Mai Đức Cẩm 40 Giấy CNQSD đất để đưa cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển lâm nghiệp Quý Nhân (tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Giám đốc là ông Nguyễn Việt Quý) đăng ký vào dự án trồng rừng đến nay không thu hồi lại được Giấy CNQSD đất không thuộc trường hợp bị mất Giấy chứng nhận nên việc cử tri đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai căn cứ Điều 77 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định *Cấp lại Giấy CNQSD đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất để cấp lại Giấy chứng nhận* là không có cơ sở để giải quyết.

Đối với sự việc này, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Kon Tum đã điều tra và có báo cáo số 145/BC-PA81 ngày 14 tháng 6 năm 2011 về Kết quả xác minh việc Mai Đức Cẩm thu gom Giấy CNQSD đất ở huyện Đắk Tô, theo đó Phòng An ninh kinh tế có đề xuất “*Đề nghị Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Đắk Tô tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô cấp lại Giấy CNQSD đất cho 40 hộ dân có Giấy CNQSD đất đã giao nộp cho Công ty Quý Nhân để họ được hưởng các quyền lợi liên quan đến Giấy CNQSD đất*”. Do đó, đề nghị cử tri liên hệ Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô để được hướng dẫn giải quyết hoặc khởi kiện Công ty cổ phần đầu tư phát triển lâm nghiệp Quý Nhân để Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định.

### **5. Huyện Ia H’Drai**

**Câu 49:** *Cử tri Hà Văn Hơn, thôn 9, xã Ia Toi, huyện Ia H’Drai kiến nghị: Hiện nay, Nhà máy chế biến mù cưa su Duy Tân gây ô nhiễm môi trường không khí (mùi hôi rất khó chịu), sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cử tri và Nhân dân. Đề nghị Nhà máy chế biến mù cưa su Duy Tân, chính quyền địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm xem xét, giải quyết.*

### **Trả lời:**

Trong năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai, Ủy ban nhân dân xã Ia Toi, Phòng Cảnh sát Kinh tế tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác bảo vệ môi



trường tại Nhà máy chế biến mù cao su của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Duy Tân vào ngày 28 tháng 11 năm 2023. Kết quả kiểm tra: Tại thời điểm kiểm tra, Nhà máy không hoạt động; trong khu vực dự án (*khu vực nền xi măng, có mái che*) có lưu chứa khối lượng mù tạp khoảng 7 tấn, bằng cảm quan tại khu vực Nhà máy có mùi đặc trưng từ mù cao su.

- Về công tác bảo vệ môi trường thời điểm kiểm tra: Nhà máy chế biến mù cao su của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Duy Tân được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022. Đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước và đang vận hành (*bể hiếu khi đang hoạt động để nuôi cấy vi sinh*), không có nước thải đầu ra; Đã xây dựng hệ thống xử lý khí thải, tại thời điểm kiểm tra không hoạt động; đã bố trí các thùng chứa rác thu gom; đã xây dựng kho chứa chất thải nguy hại diện tích 9 m<sup>2</sup>.

- Theo ý kiến của Ủy ban nhân dân xã Ia Toi: Vào tháng 01 năm 2023, cử tri thôn 9, xã Ia Toi có phản ánh về việc Nhà máy chế biến mù cao su thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Duy Tân gây mùi hôi làm ảnh hưởng môi trường xung quanh Nhà máy, kiến nghị này đã được cơ quan chức năng giải quyết. Từ đó đến nay, chính quyền địa phương không nhận được phản ánh của người dân về ô nhiễm môi trường phát sinh từ Nhà máy.

- Tại buổi làm việc, liên ngành kiểm tra đã yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Duy Tân: (1) Xây dựng, hoàn thiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022. Khẩn trương lập hồ sơ cấp Giấy phép môi trường gửi cơ quan chuyên môn xem xét, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép; (2) Tăng cường phun chế phẩm sinh học để giảm mùi hôi phát sinh trong khu vực tập kết mù tạp; (3) Chỉ được phép đưa vào vận hành Nhà máy cũng như các công trình bảo vệ môi trường khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường theo quy định.

Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện theo chức năng nhiệm vụ sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan triển khai, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ia Toi tăng cường giám sát tình hình hoạt động của Nhà máy, kịp thời phát hiện hành vi vi phạm khi chưa có Giấy phép môi trường mà đi vào vận hành; báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.

## 6. Huyện Kon Plông

**Câu 50:** *Cử tri A Tuyên, thôn Đăk Y Bay, xã Măng Bút, huyện Kon Plông: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét mở rộng Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ đối với xã Măng Bút, huyện Kon Plông có diện tích sâm Ngọc Linh tự nhiên và đang trồng sâm Ngọc Linh để bảo vệ thương hiệu sâm Ngọc Linh trong toàn tỉnh.*

**Trả lời:**

Sâm Ngọc Linh Kon Tum đã được đăng ký bảo hộ Chỉ dẫn địa lý<sup>(47)</sup> cho sản phẩm sâm củ và Nhãn hiệu chứng nhận sâm Ngọc Linh Kon Tum<sup>(48)</sup> cho các sản phẩm chế biến từ sâm củ. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã cấp 09 Giấy chứng nhận<sup>(49)</sup> quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ cho 04 doanh nghiệp, 01 HTX, 04 cá nhân (*số lượng 119.300 cây sâm*); đã phân tích AND 200 mẫu sâm đã được cấp quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ; đang triển khai việc cấp và dán Tem chỉ dẫn địa lý lên sản phẩm sâm củ của các tổ chức, cá nhân đã được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý khi lưu thông trên thị trường.

Hệ thống các quy định quản lý, sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ và Nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh Kon Tum hiện nay cơ bản đã hoàn thiện, cùng với việc đầu tư trang thiết bị phân tích AND, phân tích, kiểm định chất lượng sâm Ngọc Linh Kon Tum là cơ sở để quản lý, khai thác, phát triển Chỉ dẫn địa lý và Nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh Kon Tum hiệu quả, góp phần bảo vệ danh tiếng, chất lượng sâm Ngọc Linh Kon Tum; là cơ sở để xây dựng, phát triển thương hiệu sâm Ngọc Linh của tỉnh Kon Tum. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030<sup>50</sup>, trong đó chú trọng đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (trong đó có Chỉ dẫn địa lý) trong và ngoài nước các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù.

Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện Tu Mơ Rông, Đăk Glei, Kon Plông và các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá việc trồng sâm Ngọc Linh ở các xã: xã Đăk Plô, xã Đăk Man, xã Đăk Choong, xã Đăk Nhoong huyện Đăk Glei; xã Đăk Sao, xã Đăk Rơ Ông, xã Tu Mơ Rông, xã Đăk Hà huyện Tu Mơ Rông và xã Măng Bút huyện Kon Plông, nếu đủ điều kiện sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét mở rộng Chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ trong năm 2024.

**Câu 51: Cử tri A Sâm, thôn Đăk Y Bay xã Măng Bút, huyện Kon Plông:**  
*Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm điều chỉnh địa giới hành chính giữa xã Măng Bút, huyện Kon Plông với xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông. Hiện nay, người dân thôn Đăk Y Bay, xã Măng Bút đang sinh sống nhưng trên hiện trạng địa giới hành chính thuộc xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông.*

#### **Trả lời:**

Ngày 03 tháng 01 năm 2020, Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã Thông báo số 1161-TB/TU về kết luận về việc xác định lại địa giới hành chính giữa xã Măng Bút huyện Kon Plông và xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông; đồng thời, ngày 14 tháng 01 năm 2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Văn bản số 979-CV/TU về việc chủ trương xác định lại địa giới hành chính giữa

<sup>(47)</sup> Quyết định số 3235/QĐ-SHTT ngày 16 tháng 8 năm 2016 và Quyết định số 2465/QĐ-SHTT ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Cục sở hữu trí tuệ.

<sup>(48)</sup> Quyết định số 44142/QĐ-SHTT ngày 31 tháng 05 năm 2021 của Cục sở hữu trí tuệ.

<sup>(49)</sup> Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum; Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum; Công ty Cổ phần VinGin, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô; Hợp tác xã cộng đồng Green farm; Ông Quách Văn Nhi; Ông Phạm Duy Sinh; Ông Nguyễn Hữu Nam và hộ ông Lê Văn Hoàn.

<sup>50</sup> Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2021.

huyện Kon Plông và huyện Tu Mơ Rông.

Triển khai kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 10 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 1181/UBND-KTTH về việc xác định lại địa giới hành chính giữa huyện Kon Plông và huyện Tu Mơ Rông, cụ thể:

- Chuyển phần diện tích tự nhiên của xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông có các khu dân cư của 03 thôn Đăk Chun, Đăk Lanh và Đăk Y Bay (*có tổng số 312 hộ, 1.091 nhân khẩu; tổng diện tích khoảng 611,3 ha, bao gồm diện tích rừng phòng hộ do Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông quản lý và rừng sản xuất do Công ty Lâm nghiệp Đăk Tô quản lý*) thành diện tích tự nhiên thuộc xã Măng Bút, huyện Kon Plông.

- Chuyển phần diện tích tự nhiên khoảng 611,7 ha của xã Măng Bút, huyện Kon Plông (*rừng sản xuất do Công ty Lâm nghiệp Kon Plông quản lý*) thành diện tích tự nhiên thuộc xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông.

Sau khi xác định lại địa giới hành chính giữa các địa phương theo phương án trên, vẫn giữ nguyên các chủ thể quản lý như hiện nay đối với phần diện tích rừng, đất rừng đã được giao quản lý, sản xuất. Đơn vị thi công Dự án 513 tỉnh hoàn thiện việc lập hồ sơ, bản đồ, mốc địa giới hành chính đối với tuyến địa giới hành chính xác định lại giữa xã Măng Bút, huyện Kon Plông và xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Đến nay đã hoàn thành việc xác định lại địa giới hành chính giữa huyện Kon Plông và huyện Tu Mơ Rông (*đã hoàn thành trong tháng 4 năm 2020*). Đồng thời đã hoàn thiện bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Kon Tum để đề nghị Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án 513 Trung ương tổ chức kiểm tra, nghiệm thu cấp Nhà nước để đưa vào quản lý, sử dụng theo quy định.

Tuy nhiên do đang vướng bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính (*cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh*) giữa xã Đăk Nền huyện Kon Plông với xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam (*do có người dân xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đang sinh sống trên địa bàn xã Đăk Nền, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum*) nên Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Nam chưa phối hợp ký xác nhận pháp lý, do đó, chưa nghiệm thu cấp Nhà nước để đưa vào quản lý, sử dụng theo quy định.

Liên quan đến việc xác định lại tuyến địa giới hành chính giữa xã Măng Bút, huyện Kon Plông và xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông; Sở Nội vụ cũng đã ban hành 02 văn bản (*số 1740/SNV-XDCQ&TCBM ngày 19 tháng 7 năm 2022 và số 1833/SNV-XDCQ&TCBM ngày 27 tháng 7 năm 2022*) trả lời ý kiến của cử tri. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông và Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông: (i) Thông tin đến cử tri biết việc xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính giữa xã Măng Bút, huyện Kon Plông và xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông đã được giải quyết. (ii) Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ngọc Yêu và Ủy ban nhân dân xã Măng Bút thực hiện tốt công tác tuyên truyền và thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn 02 xã (*quản lý dân*

*cư, quản lý bảo vệ rừng, đảm bảo an ninh trật tự, ...).*

## **7. Huyện Ngọc Hồi**

**Câu 52: Cử tri thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi kiến nghị:** Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung nguồn lực để phát triển kinh tế tương xứng với lợi thế cửa khẩu gắn liền phát triển du lịch và phát triển đô thị (thị xã Ngọc Hồi). Vì hiện nay Ngọc Hồi không còn được xác định là vùng kinh tế động lực của tỉnh nên không được phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ cho vùng kinh tế động lực theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, do đó rất khó khăn trong quá trình xây dựng và nâng cấp từ huyện thành thị xã Ngọc Hồi.

### **Trả lời:**

Hiện nay nguồn ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn, bên cạnh đó, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021, theo đó đã phân bổ hết cho các nhiệm vụ, dự án. Vì vậy, việc bổ sung nguồn lực cho huyện Ngọc Hồi để xây dựng và nâng cấp từ huyện thành thị xã Ngọc Hồi như kiến nghị của cử tri ở thời điểm hiện tại là không khả thi. Do đó, trước mắt, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi chủ động cân đối từ các nguồn vốn thuộc ngân sách huyện để hoàn thiện các tiêu chí xây dựng và nâng cấp từ huyện thành thị xã Ngọc Hồi. Sở Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ phối hợp các đơn vị có liên quan nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền vào thời điểm thích hợp khi cân đối được nguồn vốn theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước.

**Câu 53: Cử tri thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi kiến nghị:** Ngày 25 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân thị trấn Plei Kần mời đại diện Công ty Cổ phần Tấn Phát đến làm việc theo nội dung đơn kiến nghị của công dân. Tại buổi làm việc, đại diện Công ty cam kết sẽ chi trả tiền hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân trước ngày 10 tháng 06 năm 2022. Đến nay các hộ dân vẫn chưa nhận được số tiền hỗ trợ của Công ty như đã cam kết. Vậy cử tri kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng của tỉnh làm việc với Công ty Cổ phần Tấn Phát để có hướng giải quyết, bồi thường các hộ dân có liên quan<sup>(51)</sup>.

### **Trả lời:**

Công ty Cổ phần Tấn Phát đã chi trả cho 02 hộ dân (trên tổng 12 hộ dân tại thị trấn Plei Kần có kiến nghị) 50% số tiền hỗ trợ. Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề nghị<sup>(52)</sup> Công ty Cổ phần Tấn Phát khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thành chi trả việc bồi thường, hỗ trợ cho người dân theo đúng thời gian đã cam kết; làm việc với chính quyền địa phương, các hộ dân để kiểm tra, rà soát, làm rõ và thống nhất giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri chưa được

<sup>(51)</sup> Các hộ dân có kiến nghị liên quan đến Công ty Cổ phần Tấn Phát: Trần Văn Minh (Thôn 6, thị trấn Plei Kần); Phạm Văn Hoàn, A Nhoi (Thôn 7, thị trấn Plei Kần); Nguyễn Công Biền (Thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú); Nguyễn Văn Chính (TDP 2, thị trấn Plei Kần); Nguyễn Quốc Việt, Ngân Bá Nhượng, Lê Văn Long, Lê Quang Thức, Trương Thị Một, Đinh Lai, Phạm Duy Anh, Huỳnh Tấn Kiệt, Nguyễn Văn Tú, Lê Mười (TDP 3, thị trấn Plei Kần).

<sup>(52)</sup> Tại Công văn số 4484/UBND-HTKT ngày 23 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

giải quyết, đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng trong vùng dự án thủy điện; đồng thời giao Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi và các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư các công trình thủy điện sớm xử lý dứt điểm kiến nghị của cử tri.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Tấn Phát đang phối hợp với các Phòng chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi: kiểm tra rà soát thực tế các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng trong quá trình vận hành thủy điện Plei Kần, áp giá thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ với các hộ gia đình, trình Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi xem xét làm cơ sở chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân (*dự kiến hoàn thành trong trong Quý III năm 2024*).

**Câu 54: Cử tri thôn Long Dôn, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi kiến nghị:** Trong quá trình vận hành Thủy điện Đăk Piu 2 đã làm ảnh hưởng đến một phần diện tích đất, cây cối hoa màu của người dân. Tháng 5/2022, Công ty CPĐT Thủy điện Đăk Piu 2 phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và các hộ dân bị thiệt hại tiến hành kiểm tra, đo đạc, xác định mức độ thiệt hại và thống nhất mức hỗ trợ thiệt hại. Ngày 20 tháng 6 năm 2022, Công ty có văn bản cam kết chi trả xong cho các hộ dân trước ngày 20 tháng 7 năm 2022, nhưng Công ty không thực hiện. Ngày 09 tháng 12 năm 2022, Công ty tiếp tục có văn bản cam kết với Ủy ban nhân dân huyện chi trả trước ngày 15 tháng 01 năm 2023, nhưng đến nay Công ty vẫn chưa thực hiện việc hỗ trợ cho các hộ dân. Đồng thời, vào tháng 8 năm 2023, Công ty mở thêm đường ống xả nước, làm thay đổi dòng chảy gây sạt lở một số diện tích đất, cây cối hoa màu của người dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành có liên quan chỉ đạo Công ty CPĐT Thủy điện Đăk Piu 2 sớm chi trả tiền hỗ trợ để người dân khôi phục sản xuất; kiểm tra số diện tích mới bị thiệt hại (vào tháng 8/2023) để bồi thường, hỗ trợ cho người dân.

#### **Trả lời:**

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh<sup>(53)</sup>, Sở Công Thương đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi và các đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Đăk Piu 2 xử lý dứt điểm kiến nghị của cử tri. Đến ngày 30 tháng 3 năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Đăk Piu 2 đã hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho 07/07 hộ dân thôn Long Dôn, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi bị ảnh hưởng trong quá trình vận hành nhà máy thủy điện Đăk Piu 2<sup>(54)</sup>. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Đăk Piu 2 tổ chức vận hành thủy điện Đăk Piu 2 theo đúng quy trình, quy định.

**Câu 55: Cử tri xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi kiến nghị:** Hiện nay trên địa bàn xã, hầu hết diện tích đất bỏ mẹ tặng cho con làm nhà ở (trong khu dân cư) là đất nông nghiệp, có nhiều lô không tiếp giáp với đường giao thông nên không đủ điều kiện tách thửa theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu

<sup>(53)</sup> Tại Công văn số 4484/UBND-HTKT ngày 23 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

<sup>(54)</sup> Báo cáo số 252/BC-SCT ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Sở Công Thương.

*được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum (ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, xem xét sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện tách thửa đất nông nghiệp đồng thời chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở để phù hợp với tình hình sử dụng đất của người dân trên địa bàn.*

**Trả lời:**

Tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum, không quy định việc tách thửa đất nông nghiệp phải tiếp giáp đường giao thông. Theo đó, thửa đất nông nghiệp được tách thửa nếu đủ điều kiện về diện tích tối thiểu theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 của Quy định kèm theo Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Việc quy định đất ở tiếp giáp với đường giao thông là phù hợp quy định của pháp luật dân sự, đất đai, xây dựng; đảm bảo điều kiện để người dân xây dựng nhà ở, quyền tự do đi lại... Do đó, đối với việc tách thửa đất ở hoặc chuyển mục đích sử dụng sang đất ở thì thửa đất ở phải tiếp giáp đường giao thông và đảm bảo điều kiện, diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy định tại Điều 4 của Quy định kèm theo Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

**Câu 56: Cử tri xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi kiến nghị:** *Hiện nay, nhiều thửa đất của người dân có giáp ranh với đất của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum, để có cơ sở xét duyệt đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải có xác nhận ranh giới thửa đất của Công ty. Điều này gây khó khăn cho người dân trong việc liên hệ ký xác nhận ranh giới. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến với Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum ủy quyền nội dung ký xác nhận ranh giới cho Nông trường cao su địa phương, vì thực tế ranh giới đất của Công ty với người dân đã rõ ràng (Nông trường đã mức đường ranh trên toàn bộ diện tích cao su trên địa bàn).*

**Trả lời:**

Các Nông trường thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum là đơn vị được Công ty giao trách nhiệm quản lý trực tiếp diện tích đất được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Công ty thuê, tuy nhiên Công ty là chủ thể chính trong việc ký kết hợp đồng thuê đất và chịu trách nhiệm chính với cơ quan nhà nước, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Công ty mẹ) trong việc quản lý đất đai. Do đó mọi vấn đề phát sinh liên quan đến quản lý đất Công ty thuê đều phải được các phòng, ban chuyên môn Công ty phối hợp với Nông trường kiểm tra, báo cáo thông qua Ban Lãnh đạo Công ty. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi thông báo cho người dân có nhu cầu xác nhận ranh giới đất gửi hồ sơ liên quan về Công ty (hoặc có thể gửi trực tiếp tại Nông trường để tổng hợp, báo cáo Công ty) để tiến hành kiểm tra, xác nhận.

**Câu 57: Cử tri Nguyễn Châu Thăng, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi kiến nghị:** Hiện nay, hệ thống điện công lộ trên địa bàn xã Pờ Y đã được lắp đặt từ đầu xã đến Cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tuy nhiên, hệ thống điện công lộ trên Quốc lộ 40 (từ thôn Đăk Răng đến vòng xoay trạm thu phí (cũ) thôn Iệc) do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đầu tư chưa được vận hành thấp sáng. Để đảm bảo mỹ quan tuyến Quốc lộ 40 gắn với Quốc môn là cửa ngõ của đất nước, đồng thời đảm bảo an ninh an toàn cho Nhân dân, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh vận hành thấp sáng hệ thống điện công lộ đoạn từ thôn Đăk Răng đến vòng xoay trạm thu phí (cũ) thôn Iệc, xã Pờ Y.

**Trả lời:**

Hệ thống điện chiếu sáng công lộ từ thôn Đăk Răng đến vòng xoay trạm thu phí cũ được đầu tư theo dự án Đường trục chính Khu III, năm 2004, số lượng bóng điện là 110 bóng, công suất 250W/1 bóng do Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế nhận bàn giao, đưa vào khai thác, sử dụng. Tuy nhiên, từ thời điểm nhận bàn giao đưa vào sử dụng đến nay, hệ thống điện chưa được vận hành, chiếu sáng do nguồn kinh phí của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh còn hạn chế, hàng năm chỉ bố trí khoảng 126.637.000 đồng/năm (duy trì chóa đèn, thay bóng, chi trả tiền điện duy trì các trạm điều khiển...) nên chỉ đảm bảo công tác vận hành hệ thống điện chủ yếu tại Khu I - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (khu vực trung tâm cửa khẩu). Vì vậy, để vận hành hệ thống điện chiếu sáng công lộ tại Khu III xã Pờ Y (khu vực cử tri kiến nghị), trong thời gian đến Ban quản lý Khu kinh tế nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện khi đảm bảo được nguồn theo quy định.

**Câu 58: Cử tri thôn Hào Phú, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi kiến nghị:** Hiện nay mương dẫn nước phục vụ sản xuất từ Đập Đăk Long, xã Sa Loong chảy về thôn Hào Phú, xã Đăk Kan đã hư hỏng, mùa khô thì thiếu nước, mùa mưa gây ngập úng. Đề nghị Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh kiểm tra và có kế hoạch sớm sửa chữa khắc phục, để đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất cho người dân tại thôn Hào Phú.

**Trả lời:**

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý Khai thác các công trình thủy lợi Kon Tum (Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum) làm việc với địa phương cùng cử tri thống nhất nội dung giải quyết như sau:

Công trình đập Đăk Long đầu tư xây dựng năm 2004 với nhiệm vụ theo thiết kế phục vụ tưới cho 140ha, hiện tại diện tích thực tế là 153,76ha **vượt so với thiết kế 13,76ha**; do đó, khu tưới ở cuối tuyến kênh N7 thiếu nước cục bộ vào mùa khô. Năm 2017, Ban Quản lý Khai thác các công trình thủy lợi Kon Tum đã xây dựng đường ống tiếp nước từ kênh chính hữu công trình hồ chứa Đăk Kan để bổ sung nước tưới và phối hợp với địa phương đắp đập tạm để dẫn nước tưới cho tuyến kênh N7 (thôn Hào Phú). Về mùa mưa, nước trên tuyến đường DH93 và trong khu vực đổ về gây ngập úng cục bộ một số diện tích cây trồng của Nhân dân (không phải do nước từ công trình thủy lợi gây ngập vì khi mưa công trình được đóng cống lấy nước);

Về việc sửa chữa, nâng cấp công trình: Hiện nay, cụm đầu mối và hệ thống kênh tưới bị hư hỏng xuống cấp; để sửa chữa, nâng cấp công trình cần nguồn kinh phí lớn, với kinh phí sự nghiệp thủy lợi hàng năm không đáp ứng được. Năm 2023 công trình này được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa vào danh mục đầu tư Dự án: Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 31 tháng 05 năm 2023<sup>55</sup>, vì vậy, việc đầu tư sửa chữa nâng cấp công trình sẽ được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện trong năm 2024; đồng thời, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum tăng cường kiểm tra, điều hòa phân phối nước hợp lý để phục vụ sản xuất theo hợp đồng.

**Câu 59: Cử tri Phan Thị Hà, thôn 1, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy kiến nghị:** Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum chấm dứt liên kết trồng cây, khai thác mủ cao su với người dân trên địa bàn xã Sa Sơn vì hiện nay đã hết thời gian liên kết.

#### **Trả lời:**

Theo báo cáo của Nông trường Cao su Sa Sơn, cử tri Phan Thị Hà trước đây có diện tích nhận khoán vườn cây là 4,47 ha, đến nay đã ủy quyền lại toàn bộ diện tích này cho các con là: Trần Thị Hạnh; Trần Thị Hương; Trần Tiến Tới (giấy ủy quyền được lập ngày 28 tháng 03 năm 2018).

Vườn cây cao su tại Nông trường Cao su Sa Sơn trồng năm 2001. Theo quy trình kỹ thuật, chu kỳ kinh tế của cây cao su (kể từ khi trồng cho đến khi thanh lý vườn cây) là 32 năm, do đó thời gian thanh lý vườn cây phải đến hết năm 2033. Thực tế thời gian qua, việc giao khoán sản lượng được Công ty, Nông trường xem xét, đánh giá và giao khoán sản lượng theo năng lực thực tế vườn cây, một số hộ liên kết đã ký hợp đồng, chấp hành tương đối tốt nội quy, quy định khai thác mủ. Tuy nhiên còn một số hộ chưa chấp hành giờ giấc cạo, không đi cạo hoặc bỏ cạo, còn bớt xén mủ dẫn đến năng suất sản lượng thấp. Ngoài ra, nguồn tài nguyên vỏ cạo chưa được khai thác của vườn cây hộ liên kết không đi cạo còn tương đối nhiều, nếu các hộ tiếp tục không đi cạo thì thời gian thanh lý vườn cây sẽ phải kéo dài. Hiện nay, tại Nông trường Cao su Sa Sơn đã có 297/313 hộ đã ký kết hợp đồng liên kết khoán, chiếm 94,89; còn lại 16/313 hộ dân không ký hợp đồng liên kết khoán, chiếm 5,11%.

Việc các hộ dân tại xã Sa Sơn, thị trấn Sa Thầy không ký hợp đồng liên kết khoán, bỏ cạo đã gây ra thất thoát một lượng lớn sản lượng mủ cao su của Công ty tính từ khi vườn cây bắt đầu đưa vào khai thác năm 2011, dẫn đến năng suất mủ bình quân/ha từ đó đến nay đạt rất thấp, bình quân 443 kg/ha. Trong khi Công ty không thu được mủ từ vườn cây, nhưng hàng năm Công ty vẫn phải bỏ chi phí thực hiện những công việc thuộc trách nhiệm của hộ liên kết (như làm cỏ, phát dọn chống cháy, quét lá...) để đảm bảo vườn cây không bị cháy. Điều này đã gây thiệt hại rất lớn cho Công ty về sản lượng mủ, doanh thu, lợi nhuận và ảnh hưởng đến việc thu hồi vốn nhà nước đầu tư.

<sup>55</sup> Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum.



Để sớm thanh lý vườn cây cao su liên kết tại Nông trường Cao su Sa Sơn, trả đất lại cho người dân, hiện nay Công ty đã trình hồ sơ xin ý kiến thống nhất của Tập đoàn cho điều chỉnh lộ trình thanh lý sớm vườn cây và áp dụng chế độ cạo linh hoạt để rút ngắn thời gian khai thác, theo đó lộ trình thanh lý dự kiến bắt đầu từ năm 2026 đến năm 2028. Do đó, Công ty đề nghị các hộ dân liên hệ với Nông trường Cao su Sa Sơn để ký kết hợp đồng, ổn định sản xuất, tạo thêm thu nhập, ổn định cuộc sống trong thời gian này. Đồng thời yêu cầu hộ dân nghiêm túc thực hiện việc khai thác mủ theo đúng nội dung hợp đồng đã ký, nếu hộ dân không đi cạo, bỏ cạo hoặc đi cạo không thường xuyên thì thời gian thanh lý vườn cây sẽ kéo dài hơn. Trường hợp hộ dân không ký hợp đồng liên kết với Công ty, đến thời điểm thanh lý vườn cây sẽ không có cơ sở thực hiện bàn giao đất, ảnh hưởng đến chính quyền địa phương trong việc cấp GCNQSD đất cho người dân.

**Câu 60: Cử tri làng K'Đừ, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy kiến nghị:** Đoạn mương từ nhà ông A Lâm đến nhà ông A Tử (Tỉnh lộ 675, làng K'Đừ) sâu, không có nắp đậy. Đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh kiểm tra, làm nắp đậy đoạn mương này để đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt là trẻ em.

**Trả lời:**

Đoạn cử tri kiến nghị thuộc Km26+070 bên phải Tỉnh lộ 675 (dài khoảng 200m), nằm trong khu vực đô thị do Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy quản lý theo phân cấp, vì vậy đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy chỉ đạo kiểm tra, làm nắp đậy đoạn mương này để đảm bảo an toàn cho người dân trên địa bàn khi tham gia giao thông.

**9. Huyện Tư Mơ Rông**

**Câu 61: Cử tri xã Đăk Na, huyện Tư Mơ Rông: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải sớm duy tu, sửa chữa đường Tỉnh lộ 678, đoạn từ xã Đăk Rơ Ông đi xã Đăk Na.**

**Trả lời:**

Tỉnh lộ 678 đã được sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước từ Km0-Km12 vào năm 2019. Đoạn từ xã Đăk Rơ Ông đi xã Đăk Na, trước mắt, Sở Giao thông vận tải tiếp tục dùng vốn bảo trì để khắc phục. Sở Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét nâng cấp, sửa chữa khi bảo đảm các nguồn vốn theo quy định.

**Câu 62: Cử tri xã Đăk Sao, huyện Tư Mơ Rông kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải đầu tư xây dựng cầu qua ngầm trên Tỉnh lộ 678 (tại Thôn Năng Nhỏ 1, xã Đăk Sao) vì vào mùa mưa nước ngập đường, làm ách tắc giao thông, gây khó khăn cho Nhân dân đi lại và vận chuyển hàng hóa.**

**Trả lời:**

Do kinh phí đầu tư trung hạn khó khăn, trước mắt bằng nguồn kinh phí bảo dưỡng thường xuyên hàng năm được cấp, Sở Giao thông vận tải đã bố trí khoảng 200 triệu đồng trong năm 2023 để thực hiện các biện pháp khắc phục: Đào đá sỏi

khởi thông thượng hạ lưu cầu tràn, làm lại mặt đường bê tông xi măng đoạn bị hư hỏng, gia cố mái taluy bê tông M200 đá 1x2 dày 12cm, chân khay mái taluy BT M150 đá 2x4 KT:(40x100)cm. Trong thời gian tới căn cứ nguồn kinh phí được cấp có thẩm quyền giao, Sở Giao thông vận tải tiếp tục chủ động khắc phục một số hạng mục cần thiết, cấp bách để đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực này và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư xây dựng, sửa chữa hoàn thiện các công trình trên khi bảo đảm các nguồn vốn theo quy định.

**Câu 63: Cử tri xã Mãng Ri và Xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông:** Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải xem xét, sửa chữa đường Tỉnh lộ 672 (đoạn từ ngã 3 cầu Ngọc Lây đi xã Mãng Ri), vì đoạn đường này đã xuống cấp và hư hỏng nhiều.

**Trả lời:**

Tỉnh lộ 672 dài 10,6Km được xây dựng năm 2012 với kết cấu mặt đường láng nhựa và mặt đường bê tông xi măng. Qua thời gian hơn 10 năm khai thác, đã quá thời gian sửa chữa định kỳ theo quy định của Thông tư số 41/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải (8 năm với mặt đường bê tông xi măng, 4 năm với mặt đường láng nhựa), cùng với tác động của mưa bão qua các năm, hiện trạng một số đoạn nền mặt đường, hệ thống thoát nước, đã bị hư hỏng, xuống cấp, gây khó khăn trong việc đi lại của Nhân dân. Do kinh phí đầu tư trung hạn khó khăn, trước mắt bằng nguồn kinh phí bảo dưỡng thường xuyên hàng năm được cấp để sửa chữa đảm bảo giao thông thông suốt, đồng thời, Sở Giao thông vận tải đã tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư xây dựng, sửa chữa khi bảo đảm các nguồn vốn theo quy định.

**Câu 64: Cử tri Nguyễn Mạnh Thùy, Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH-THCS Tu Mơ Rông:** Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét, quyết định chuyển từ bán trú sang nội trú do huyện quản lý đối với Trường PTDTBT TH-THCS Tu Mơ Rông. Vì tình hình hiện tại số lượng học sinh từ các địa phương khác đăng ký học tập khá nhiều, nhu cầu ở lại để tiện sinh hoạt và học tập để đảm bảo quyền lợi, chính sách cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và bố trí định biên để trường hoạt động hiệu quả, bố trí thêm định biên nhân viên y tế để chăm sóc sức khỏe cho học sinh và có Ban giám hiệu nhà trường phân công trực vào ngày nghỉ cuối tuần (Thứ 7, Chủ nhật), dịp lễ.

**Trả lời:**

Theo quy định hiện hành, Trường PTDTBT TH-THCS Tu Mơ Rông do Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông thành lập và quản lý; trong thời gian qua, nhà trường đã phát huy tốt chức năng và chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc tổ chức hoạt động giáo dục góp phần nâng cao dân trí vùng Tu Mơ Rông. Tại Điều 6 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Thông tư 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định “Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý”. Trong thời gian đến, trên cơ sở đánh giá toàn diện nhu

cầu phát triển giáo dục tại địa phương, khả năng đáp ứng của ngân sách và đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông xây dựng Đề án tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập đối với Trường PTDTBT TH-THCS Tu Mơ Rông (*chuyển đổi từ loại hình trường phổ thông dân tộc bán trú sang loại hình trường phổ thông dân tộc nội trú*), trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.

## PHẦN II CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ SAU KỲ HỌP THỨ 6, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XII

### I. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ NHIỀU LẦN

#### 1. Thành phố Kon Tum

**Câu 65:** *Cử tri Trần Huy Dương, tổ dân phố 11, phường Quang Trung và cử tri Nguyễn Văn Nhung, tổ 7, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum kiến nghị:* Việc trả lời về giá nước chưa trả lời thỏa đáng, giá nước kinh doanh quá cao 18.000 đồng/m<sup>3</sup>. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum điều chỉnh giá và tách giá nước sinh hoạt nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

#### Trả lời:

Nội dung kiến nghị của cử tri đã được Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời tại Câu 1 Báo cáo này, theo kiến nghị của 02 khách hàng tại 57 Đoàn Thị Điểm và 137 Đinh Công Tráng<sup>(56)</sup>, Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum đã phối hợp với khách hàng kiểm tra thực tế tại địa chỉ khách hàng sử dụng nước và thống nhất chuyển đổi giá nước theo ý kiến của khách hàng và đảm bảo theo quy định. Hiện nay, mỗi khách hàng sử dụng nước sinh hoạt có phát sinh hoạt động kinh doanh, dịch vụ và sản xuất vật chất thì tỷ lệ nước sử dụng cụ thể cho mỗi loại mục đích là không giống nhau, đề nghị Ủy ban nhân thành phố Kon Tum chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường phối hợp với Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum thông tin và đề nghị cử tri trong quá trình sử dụng nước có vướng mắc trong việc áp giá nước của Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum thì có ý kiến gửi về Công ty hoặc làm việc trực tiếp với Công ty để được giải quyết, thống nhất việc áp giá nước theo quy định và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, tương tự như trường hợp của 02 khách hàng nêu trên.

#### 2. Huyện Ia H'Drai

**Câu 66:** *Cử tri Phạm Thị Duyên, thôn Chư Hem, xã Ia Đal và cử tri Phan Thị The, thôn Ia Đơr, xã Ia Toi, huyện Ia H'Drai kiến nghị:* Hiện nay, tại thôn Chư Hem, xã Ia Đal và Điểm dân cư số 66, thôn Ia Đơr, xã Ia Toi sóng điện thoại rất yếu, không có mạng 3G, 4G để phục vụ nhu cầu của người dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm làm việc với doanh nghiệp sớm đầu tư,

<sup>(56)</sup> Khách hàng Nguyễn Văn Nhung

*khắc phục để phục vụ nhu cầu của người dân.*

### **Trả lời:**

Ngày 18 và ngày 19 tháng 3 năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông và Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai tổ chức khảo sát thực tế tại các khu vực cử tri kiến nghị<sup>(57)</sup>. Theo đó, đối với khu vực Điểm dân cư số 11, thôn Chư Hem, xã Ia Đal<sup>(58)</sup> Viettel Kon Tum đã có kế hoạch phủ sóng trong năm 2024 (*hiện đã hoàn tất việc xây dựng và lắp đặt thiết bị, dự kiến phát sóng trong tháng 5 năm 2024*). Đối với điểm dân cư 66, thôn Ia Đor, xã Ia Toi<sup>(59)</sup> đang trong thời gian quy hoạch (*trong đó có bố trí quỹ đất dành cho công trình hạ tầng kỹ thuật*), do đó các doanh nghiệp viễn thông sẽ đưa vào kế hoạch phát triển hạ tầng trong năm 2025. Để khắc phục các điểm lùm sóng trên địa bàn, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai quan tâm tạo điều kiện quy hoạch quỹ đất dành cho công trình hạ tầng kỹ thuật; tạo điều kiện để các Doanh nghiệp viễn thông phát triển hạ tầng và tiếp tục rà soát các điểm lùm sóng gửi Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp, khắc phục, có kế hoạch đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ tốt nhu cầu thông tin liên lạc, tra cứu, giải trí, học tập của người dân trên địa bàn huyện.

## **II. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỤ THỂ**

### **1. Thành phố Kon Tum**

**Câu 67: Cử tri Lê Thế Tạo, thôn Phương Quý 2, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum kiến nghị:** Theo Nghị quyết số 79/2023/NQ-HĐND ngày 10/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh, mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố tăng lên 25.000.000 đồng/thôn, tổ dân phố/năm (trước đây mức hỗ trợ 20 triệu đồng/thôn/năm). Tuy nhiên, mức chi hỗ trợ đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Kon Tum là 5.000.000 đồng/năm/khu dân cư, không được tăng; hiện nay hoạt động ở khu dân cư rất nhiều nội dung nên không đủ chi phí cho hoạt động, đặc biệt là hoạt động cho Ngày hội Đại đoàn kết hằng năm. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ cho Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để hoạt động được đảm bảo hơn.

### **Trả lời:**

Căn cứ Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2017 của

<sup>(57)</sup> Tại thôn Chư Hem Chưa có trạm thu, phát sóng thông tin di động mặt đất (trạm phát sóng 3G, 4G), tổng số hộ dân tại thôn là 76 hộ. **Tại khu vực điểm dân cư số 11** (có 09 hộ, 36 khẩu) sóng di động 3G, 4G, không ổn định, do khoảng cách xa với vị trí trạm BTS phát sóng và bao bọc xung quanh là những rừng cao su (*phần lớn 09 hộ này bị ảnh hưởng khuyết tán sóng do Cây cao su trong mùa có lá*); tại thôn Thôn Ia Đor có 01 trạm BTS (trạm phát sóng 3G, 4G) đặt tại điểm dân cư 64, tổng số hộ dân tại thôn là 129 hộ. Tại khu vực **điểm dân cư 66** (20 hộ)<sup>57</sup> và sóng di động 3G, 4G không ổn định, do khoảng cách xa với vị trí trạm BTS điểm dân cư 64 (hơn 5 km) và hiện chất lượng sóng di động 4G chưa đảm bảo. Nguyên nhân do khu vực dân cư ít, địa hình phức tạp nên rất khó khăn cho doanh nghiệp trong việc phát triển hạ tầng.

<sup>(58)</sup> Tại thôn Chư hem xã Ia Đal, có 76 hộ gia đình, trong đó có 67 hộ gia đình sử dụng được sóng di động 3G, 4G, còn lại 09 hộ gia đình tại điểm dân cư số 11 sóng di động 3G, 4G, không ổn định, do khoảng cách xa với vị trí trạm BTS và nằm ở vùng lùm sóng nhỏ, sóng yếu không thực hiện được cuộc gọi, không sử dụng được các tiện ích di động.

<sup>(59)</sup> Tại điểm dân cư số 66, thôn Ia Đor, xã Ia Toi: Hiện tại số trạm thu, phát sóng (trạm phát sóng 3G, 4G) trên địa bàn thôn Ia Đor là 01 trạm (đặt tại điểm dân cư 64), số hộ dân tại điểm 66 là 20 hộ, do khoảng cách xa với vị trí trạm BTS đặt tại thôn và nằm ở vùng lùm nên sóng 3G, 4G tại đây bị yếu, không sử dụng được các tiện ích di động.

Bộ Tài Chính<sup>(60)</sup>, trong đó, tại khoản 11 Điều 4 quy định “*Chi hỗ trợ đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động và các Phong trào được phát động ở địa phương: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí dự toán ngân sách nhà nước đảm bảo thực hiện hỗ trợ cho khu dân cư theo mức: a) Khu dân cư có quy mô dân số dưới 700 hộ dân: Mức thấp nhất là 5.000.000 đồng/năm/khu dân cư.*” Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*” trên địa bàn tỉnh Kon Tum; tại khoản 2 Điều 2 quy định *mức chi hỗ trợ đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động và các Phong trào được phát động ở địa phương: a) Khu dân cư có quy mô dân số dưới 700 hộ dân là 5.000.000 đồng/năm/khu dân cư...*

Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ<sup>(61)</sup>, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 79/2023/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2023 quy định chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong đó, tại khoản 3 Điều 3 quy định “**3. Mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố. Hỗ trợ 25.000.000 đồng/thôn, tổ dân phố/năm để chi hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố. Mức chi hỗ trợ không vượt quá 0,3 mức lương cơ sở/người/tháng. Giao Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định chức danh và mức hỗ trợ cụ thể đối với những người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Ngoài kinh phí hỗ trợ hoạt động nêu trên, tùy theo điều kiện khả năng cân đối ngân sách, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trình cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ bổ sung kinh phí hoạt động cho phù hợp với nhiệm vụ thực tế được giao**”.

Thực hiện Nghị quyết số 79/2023/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã bổ sung có mục tiêu cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ với tổng kinh phí là 9.506 triệu đồng/năm<sup>(62)</sup>.

Dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2024 trung ương giao tương đương dự toán năm 2023 và dự kiến các năm tiếp theo (năm 2025, 2026) cũng tương đương với năm 2024, như vậy chi thường xuyên ngân sách địa phương hiện nay còn khó khăn, phải thực hiện giảm chi, cơ cấu, sắp xếp lại nhiệm vụ chi thường xuyên cho phù hợp với khả năng ngân sách để có nguồn bố trí cho nhiệm vụ chi phát sinh mới cấp thiết và tình hình thực tế của địa phương.

<sup>(60)</sup> Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

<sup>(61)</sup> Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

<sup>(62)</sup> Năm 2024 được giao tại Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Theo đó, tại Công văn số 2212/UBND-KTTH ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ “*Hạn chế tối đa việc đề xuất, ban hành các chính sách mới làm giảm thu ngân sách nhà nước; trừ trường hợp thực hiện theo cam kết quốc tế, theo quyết định của cấp có thẩm quyền trong những tình huống thực sự cần thiết, cấp bách, tình huống bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh gây ra; chỉ ban hành mới chính sách chi ngân sách khi thực sự cần thiết và có nguồn tài chính đảm bảo, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách từng cấp*”. Đồng thời, tại Chương trình hành động<sup>63)</sup> của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 đã nêu: “*...Tham mưu đẩy mạnh cơ cấu, sắp xếp lại nhiệm vụ chi cho phù hợp, ưu tiên những nhiệm vụ cấp thiết, mang tính đột phá; ... Không tham mưu bố trí dự toán chi cho nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết; chỉ tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách làm tăng chi ngân sách nhà nước khi thật sự cần thiết, có nguồn bảo đảm...*”.

Do đó, trước mắt đề nghị Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, cử tri của thành phố Kon Tum chia sẻ với điều kiện ngân sách địa phương còn khó khăn hiện nay; đồng thời giữ nguyên mức chi hỗ trợ đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động và các Phong trào được phát động ở địa phương đối với Khu dân cư có quy mô dân số dưới 700 hộ dân là 5.000.000 đồng/năm/khu dân cư (Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 Hội đồng nhân dân tỉnh). Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính theo dõi, phối hợp với các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong thời gian thích hợp, đảm bảo phù hợp theo khả năng cân đối ngân sách địa phương.

**Câu 68: Cử tri Nguyễn Văn Diễn, thôn Đăk Prông, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum kiến nghị:** Người dân dọc Tỉnh lộ 671 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1999 đến 2001. Trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không ghi và kê phần diện tích quy hoạch giao thông hoặc ranh giới giao thông. Người dân xây dựng các công trình (như: nhà, mái che, hàng rào) trên diện tích đất được cấp từ những năm 2001-2005. Đến khi Sở Giao thông vận tải cắm mốc lộ giới thì cho rằng người dân vi phạm hành lang an toàn giao thông trên Tỉnh lộ 671 và lập biên bản. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem xét, xác định cụ thể những hộ nào làm trước thời điểm cắm mốc lộ giới và sau thời điểm cắm mốc để có biện pháp giải quyết hợp lý, tránh tình trạng người làm trước khi có mốc cũng bị đưa vào danh sách vi phạm hành lang an toàn giao thông.

<sup>63)</sup> Ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2024.

**Trả lời:**

Việc xác định công trình được xây dựng có trước hay có sau quy định về quản lý hành lang an toàn đường bộ có hiệu lực được căn cứ theo các quy định tại khoản 6 Điều 29 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 09 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải<sup>(64)</sup> quy định:

*“a) Công trình xây dựng trước ngày 21 tháng 12 năm 1982 là thời gian chưa có quy định cụ thể về hành lang an toàn đường bộ;*

*b) Công trình xây dựng từ ngày 21 tháng 12 năm 1982 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2000 là giai đoạn cấm xây dựng, coi nới và lấn chiếm trong hành lang bảo vệ đường bộ theo Nghị định số 203/HĐBT ngày 21 tháng 12 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Điều lệ đường bộ;*

*c) Công trình xây dựng từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 đến trước ngày 30 tháng 11 năm 2004 là giai đoạn cấm xây dựng, coi nới và lấn chiếm trong hành lang bảo vệ đường bộ theo Nghị định số 172/1999/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường bộ;*

*d) Công trình xây dựng từ ngày 30 tháng 11 năm 2004 đến trước ngày 15 tháng 4 năm 2010 là giai đoạn cấm xây dựng, coi nới và lấn chiếm trong hành lang an toàn theo Nghị định số 186/2004/NĐ-CP của Chính phủ;...”*

Như vậy, theo quy định trên, các công trình xây dựng trước ngày 21 tháng 12 năm 1982 là không vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Đối với ý kiến kiến nghị của cử tri (*xây dựng các công trình từ những năm 2001 - 2005*) thuộc vào trường hợp sau ngày 21 tháng 12 năm 1982 là vi phạm hành lang an toàn đường bộ.

Việc cấm mốc lộ giới của ngành giao thông không phụ thuộc vào các mốc thời gian được quy định nêu trên, việc cấm mốc lộ giới là để phục vụ công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ của cơ quan quản lý nhà nước. Đối với trường hợp hộ dân có công trình nhà ở và tài sản gắn liền trên đất nằm trong hành lang an toàn đường bộ đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thì tùy theo mức độ gây ảnh hưởng an toàn giao thông đường bộ, xét thấy cấp thiết phải giải tỏa thì địa phương xem xét bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất theo quy định<sup>(65)</sup> trên cơ sở đối chiếu với bảng kê công trình nhà đất của cá nhân, tổ chức nằm trong hành lang an toàn đường bộ và bản cam kết thực hiện trách nhiệm trong bảo vệ công trình giao thông và an toàn giao thông đường bộ đã được ký năm 2008 giữa các hộ dân với Ủy ban nhân dân xã, cơ quan quản lý

<sup>(64)</sup> Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 09 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

<sup>(65)</sup> Theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ (*được sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ*).

đường bộ và Thanh tra Sở Giao thông vận tải; biên bản xử lý vi phạm (nếu có). Nếu phát hiện hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ thì kiên quyết giải tỏa, không bồi thường<sup>(66)</sup>.

**Câu 69: Cử tri Mai Văn Hiến, Tổ 1, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum kiến nghị:** *Hiện tại đường Trường Chinh đang thi công, nhiều đống đất đào lên không hốt đi, rất bụi bặm, hố sâu gây ảnh hưởng đến việc giao thông và cuộc sống của người dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công có biện pháp đảm bảo an toàn và đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.*

### **Trả lời:**

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh kiểm tra trên các đoạn tuyến đang triển khai thi công xây dựng, chỉ đạo đơn vị thi công xây dựng có các giải pháp đảm bảo giao thông và an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông như: Bố trí biển báo, rào chắn tại các vị trí dễ gây mất an toàn cho các phương tiện lưu thông; tại các hố ga thu nước chưa hoàn thành lấp đặt tạm các tấm đan, cắm cọc căng dây cảnh báo; dọn dẹp toàn bộ các đống đất thừa, vật liệu đất đắp tập kết phục vụ thi công, vật liệu cát, đá,... Đồng thời, tưới nước hạn chế bụi phát tán ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân cũng như nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Về đẩy nhanh tiến độ thi công dự án: Đến thời điểm hiện nay dự án vẫn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; hiện nay, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh đang tích cực cùng với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Kon Tum phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường: Quang Trung, Duy Tân, Trường Chinh và toàn bộ hệ thống chính trị trên địa bàn thực hiện công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân ủng hộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để có mặt bằng bàn giao cho các đơn vị triển khai thi công xây dựng công trình; thường xuyên chỉ đạo các đơn vị thi công xây dựng tập trung triển khai thi công theo hướng có mặt bằng đến đâu thi công đến đó để đẩy nhanh tiến độ của dự án<sup>(67)</sup>. Đề nghị cử tri quan tâm, chia sẻ khó khăn nêu trên,

<sup>(66)</sup> Theo quy định tại khoản 5 Điều 29 Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 09 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

<sup>(67)</sup> Cụ thể tiến độ thi công các đoạn thuộc dự án đường Trường Chinh như sau:

- Các đoạn tuyến từ Lê Hồng Phong về nút Lê Chân (hết tường rào Sư đoàn 10) và đoạn từ Nguyễn Hữu Cầu đến hết Khu đô thị FLC (gần nút giao Lê Văn Tám) đã thi công hoàn thiện toàn bộ nền, mặt đường, vỉa hè, giải phân cách, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải.

- Đoạn từ đường Nguyễn Viết Xuân đến Nguyễn Hữu Cầu: Đã thi công xong hạng mục hào kỹ thuật; hệ thống thoát nước; nền đường K95, K98; hiện tại đang bắt đầu hoàn thiện móng cấp phối đá dăm tiến tới hoàn thiện mặt đường bê tông nhựa để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và các phương tiện lưu thông trên tuyến. Các đoạn tuyến còn lại đang thi công dở dang do còn vướng mặt bằng không thể triển khai thi công: Đoạn từ Lê Chân đến Trần Phú: Bên phải tuyến (địa bàn phường Quang Trung): các vị trí mặt bằng được bàn giao lôm đóm gián đoạn do vậy chưa triển khai thi công do vướng đường ống cấp nước D300, hệ thống lưới điện trung thế và 0,4 kV,... bắt buộc phải thực hiện di dời trước mới có mặt bằng để thi công các hạng mục của công trình. Đoạn từ đường Trần Phú đến Nguyễn Viết Xuân: Thuộc các hộ tổ 3, 4 phường Trường Chinh thuộc trường hợp phải thanh tra nguồn gốc đất, mặt khác trên phạm vi mặt bằng còn vướng một số hạ tầng (đường ống cấp nước D150, hệ thống lưới điện 0,4 kV; 22 kV...) bắt buộc phải thực hiện di dời trước mới có mặt bằng để thi công các hạng mục của công trình.

- Đoạn từ cuối Khu đô thị FLC đến Đào Duy Từ: Đã thi công hạng mục hào kỹ thuật chiều dài khoảng 50 m mỗi bên (đoạn Đình Tiên Hoàng - Bé Văn Đàn); thi công đào thay đất yếu và đắp cát đoạn trước Công ty Đức Bảo các vị trí còn lại bàn giao mặt bằng lôm đóm, gián đoạn do vậy chưa triển khai thi công được do chưa đảm bảo về mặt bằng để di dời đường ống cấp



cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch cho chủ đầu tư dự án triển khai thi công xây dựng công trình theo tiến độ được duyệt.

**Câu 70: Cử tri Phùng Xuân Hạnh, thôn Trung Nghĩa Đông, xã Kroong và cử tri Y Nhăm, thôn Măng La, xã Ngok Bay, thành phố Kon Tum kiến nghị:** Hiện nay, trong quá trình Công ty CP Đường Kon Tum thu mua mía của người dân, có tình trạng người dân chặt mía xong nhưng không có xe chở hoặc chở xuống nhà máy phải chờ mấy ngày mới nhập được dẫn đến cây mía bị khô, ảnh hưởng đến sản lượng, trọng lượng cây mía của người dân. Mặt khác, mía của các hộ dân trong tỉnh thì chưa cho chặt hoặc chặt cầm chừng nhưng Công ty lại thu mua mía ở tỉnh Gia Lai. Vậy đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, có giải pháp để các hộ dân phát triển cây mía hơn.

### **Trả lời:**

Theo Kế hoạch sản xuất vụ ép 2023 -2024, Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (Công ty) dự kiến vào vụ ép ngày 25 tháng 11 năm 2023, nhưng do trong quá trình sửa chữa nâng cấp các thiết bị mới đưa vào hoạt động cần phải hiệu chỉnh các thông số để ổn định và đồng bộ, do đó thời gian vào vụ sản xuất 2023-2024 bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 nên bị chậm hơn so với kế hoạch ban đầu khoảng 20 ngày. đồng thời để thực hiện Kế hoạch sản xuất vụ ép, Công ty cần phải sản xuất tối thiểu 160 ngày thì mới đáp ứng được công suất của nhà máy. Đối với toàn bộ diện tích mía thu hoạch hiện nay trên địa bàn tỉnh Kon Tum chỉ đáp ứng được 90 ngày sản xuất của nhà máy, bên cạnh đó vùng nguyên liệu của Công ty chiếm hơn 60% là diện tích mía tơ và đất phù sa ven sông suối, đất thấp trũng, bán ngập và hơn 70% là giống mía chín trung bình và trung bình muộn, các giống mía hầu như không trở cờ hoặc trở cờ rất ít, do đó sẽ không ảnh hưởng chất lượng của cây mía. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã xây dựng việc đốn chặt cụ thể; mía chín trước chặt trước, mía gốc chặt trước, mía trên cao chặt trước. Với quy trình trên nhằm mục đích cho các ruộng mía của bà con nông dân đạt độ chín cao nhất, tăng chất lượng mía, tăng hiệu quả kinh tế và thu nhập trên đơn vị diện tích cho bà con.; đồng thời Công ty cũng phải thu mua mía mà Công ty đang có đầu tư tại các huyện lân cận của tỉnh Gia Lai để nhằm mục đích thu nợ đầu tư và đáp ứng đủ công suất cho nhà máy hoạt động xuyên suốt.

Khi bắt đầu vào vụ sản xuất, Công ty đã tổ chức tiến hành thu mua mía của bà con ngay từ đầu vụ sản xuất, tổ chức cho đốn chặt đối với những diện tích mía chín trước thì thu hoạch trước, mía gốc chặt trước, mía tơ chặt sau, mía trên cao chặt trước, mía dưới thấp chặt sau. Đối với các hộ có diện tích, sản lượng mía đốn chặt sau Tết Nguyên đán, Công ty đã cho tạm ứng tiền trước Tết để bà con trang trải chi phí và mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty đã ban hành chính sách hỗ trợ thêm chi phí đối với những diện tích, sản lượng mía nguyên liệu được đốn chặt sau Tết Nguyên đán, với mức hỗ trợ 20.000 đồng/tấn mía sạch. Công ty tin rằng với chính sách này,

đang chia sẻ và hỗ trợ tốt nhất cho bà con nông dân trên địa bàn tỉnh.

Về kiến nghị của các hộ dân, Cổ phần đã thu hoạch xong, cụ thể như hộ Ông Phùng Xuân Hạnh, địa chỉ xã Kroong, diện tích 0,5 ha mía tơ đã thu hoạch xong ngày 18 tháng 01 năm 2024; hộ bà Y Nhâm, địa chỉ xã Ngọc Bay, thì không có trồng mía; các hộ như ông A Yêu, địa chỉ xã Vinh Quang, A Phan, địa chỉ phường Thống Nhất, cả hai hộ này cũng đã thu hoạch xong vào ngày 28 tháng 02 năm 2024 và đại diện các hộ đã có ý kiến tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chi cục Trồng trọt vào ngày 28 tháng 02 năm 2024<sup>(68)</sup>. Đến thời điểm hiện nay, Nhà máy đã đi vào hoạt động ổn định, công tác thu mua cũng đã đáp ứng được nhu cầu đôn chặt của bà con nông dân trong tỉnh và Công ty tiếp tục thu mua hết toàn bộ sản lượng mía trong tỉnh Kon Tum. Giá mía hiện nay đang mua cho bà con nông dân trong 03 năm nay kể từ khi Chính phủ áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan đã được phục hồi và tăng cao nhất trong 03 vụ 2021, 2022, 2023, giúp bà con nông dân trồng mía trong tỉnh và cả nước tăng cao thu nhập và cải thiện đời sống tốt hơn. Công ty kính mong các cấp chính quyền địa phương và bà con nông dân trồng mía luôn đồng hành và chia sẻ cùng Công ty.

**Câu 71: Cử tri Huỳnh Kim Tiến, thôn Trung Nghĩa Tây, xã Kroong, thành phố Kon Tum kiến nghị:** Đoạn khúc của chỗ nhà bà Đào Thị Luyến (tại thôn 2, xã Kroong) trên Tỉnh lộ 675 là điểm đen, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, gây nguy hiểm cho người dân và phương tiện tham gia giao thông. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét mở rộng đoạn của này để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện tham gia giao thông.

#### **Trả lời:**

Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 đoạn từ Km0 - Km24 đã được phê duyệt, đoạn tuyến này được thiết kế như sau: Đào nền mở rộng tầm nhìn; bổ sung gờ giảm tốc toàn bộ chiều rộng mặt đường, từ Km11+725 đến Km11+817; bổ sung vạch sơn và gắn đỉnh phản quang 2 bên dọc theo mép đường xe chạy từ Km11+725 đến Km11+817; bổ sung biển đi chậm kết hợp với biển phụ ghi chữ “chú ý quan sát”; bổ sung đèn nháy vàng cảnh báo nguy hiểm và vạch sơn gờ giảm tốc trên đường không ưu tiên; đảm bảo quy định về an toàn giao thông; dự kiến hoàn thành các hạng mục này trong tháng 7 năm 2024.

**Câu 72: Cử tri Nguyễn Tông Trung, thôn Trung Thành, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum kiến nghị:** Hệ thống mương thoát nước Tỉnh lộ 675 (đoạn qua thôn Trung Thành) mới làm được một đoạn từ Cầu số 01 đến nhà ông Hà Hùng, chiều dài khoảng 280m; còn đoạn từ nhà ông Hà Hùng đến Cầu số 02 (đoạn đi qua kho dự trữ) không làm hệ thống mương thoát nước. Như vậy,

<sup>(68)</sup> Cụ thể như sau: Gia đình tôi bao năm nay trồng mía bán cho nhà máy đường, thấy việc trồng mía có thu nhập ổn định nên gia đình tôi trồng, năm nay nhà máy thu mua chậm vì như mọi năm là mua hết trước tết Nguyên đán, năm nay ra tết vẫn chưa thu mua hết nên tôi sốt ruột lo sợ thiệt hại. Đến thời điểm hiện nay 28 tháng 02 năm 2024 gia đình tôi đã thu hoạch xong và nhập mía xong cho nhà máy. Không giảm đến năng suất và chữ đường của mía. Khi đang thu hoạch mía tôi thấy có người lạ đến hỏi vì sốt ruột tôi chỉ tâm sự, chia sẻ, chứ không biết là nhà báo. Năm nay gia đình tôi vẫn tiếp tục ký hợp đồng liên kết trồng mía với Công ty Cổ phần Đường Kon Tum trong thời gian tới và đến nay tôi đã trồng thêm được 1,2 ha mía.

vào mùa mưa tới nước sẽ chảy về hướng khu dân cư thôn Trung Thành làm ngập úng một số đoạn đường, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục làm hệ thống mương thoát nước cho đồng bộ.

**Trả lời:**

Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 đoạn từ Km0 - Km24 đã được phê duyệt, hệ thống mương thoát nước dọc đã được thiết kế đồng bộ từ cầu số 1 đến cầu số 2. Vừa qua, đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực hoàn thiện mặt đường bê tông nhựa phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết Nguyên đán; đoạn rãnh thoát nước gia cố hình thang từ nhà ông Hà Hùng đến Cầu số 02 sẽ sớm triển khai thi công hoàn thành trước mùa mưa năm 2024.

**Câu 73: Cử tri Nguyễn Đình Nhiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kroong, đại diện cử tri và người dân xã Kroong, thành phố Kon Tum kiến nghị:** Về vấn đề tái canh cây cao su: Hiện nay, diện tích cao su do Nông trường cao su Thanh Trung quản lý trên địa bàn xã Kroong đã tới thời kỳ tái canh (tại vùng đất 200ha Công ty thuê trồng cao su). Theo nguyện vọng các hộ nhận khoán là tiếp tục được nhận khoán theo mô hình trước đây, không thực hiện mô hình công nhân. Mặt khác, đề nghị được hưởng hoa lợi từ việc thanh lý vườn cây và đề nghị nâng mức hỗ trợ trong thời gian kiến thiết cơ bản ở chu kỳ tiếp theo. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, xem xét.

**Trả lời:**

Đối với nội dung tiếp tục được nhận khoán theo mô hình trước đây, không thực hiện mô hình công nhân: Vấn đề nay thuộc thẩm quyền quyết định của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Đối với việc hưởng hoa lợi từ việc thanh lý vườn cây: Theo nội dung phương án khoán được duyệt và hợp đồng giao nhận khoán đã ký giữa Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum (Công ty) với hộ dân thì không có nội dung nào quy định người nhận khoán được hưởng hoa lợi từ việc thanh lý vườn cây cao su, do đó Công ty không có cơ sở để chi trả hoa lợi cây cao su thanh lý theo đề nghị của hộ dân. Đồng thời, không có cơ chế hỗ trợ cho người lao động khi thực hiện tái canh cây cao su, tuy nhiên căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, để tạo công ăn việc làm cho người dân trong thời kỳ tái canh, kiến thiết cơ bản, Công ty đã có Văn bản số 763/CSKT-KHXDCB ngày 07 tháng 7 năm 2022 gửi Ủy ban nhân dân xã Kroong, thành phố Kon Tum thống nhất phương án hỗ trợ bằng cách cho người dân thực hiện trồng xen trên vườn cây tái canh. Trường hợp người dân không thực hiện mà để Công ty trồng thì Công ty sẽ cam kết hỗ trợ cho người dân với mức 06 triệu đồng/ha trong 03 năm đầu, cụ thể: 03 triệu đồng/ha năm thứ nhất, 02 triệu đồng/ha năm thứ 2, 01 triệu đồng/ha từ năm thứ 3. Nguồn hỗ trợ được lấy từ nguồn thu trồng xen sau khi trừ đi các khoản chi phí liên quan.

Về nâng mức hỗ trợ cho người dân trong thời kỳ kiến thiết cơ bản chu kỳ tiếp theo: Theo quy định của hợp đồng khoán và quy định của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thì không quy định về hỗ trợ cho người dân trong thời

kỳ chăm sóc vườn cây kiến thiết cơ bản. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, để người dân có thêm thu nhập, Công ty đã xem xét, hỗ trợ cho người dân bằng cách tạo điều kiện cho người dân được trồng xen trên vườn cây cao su trong 03 năm đầu; trường hợp người dân không trồng xen, Công ty sẽ tổ chức trồng và sử dụng nguồn thu từ trồng xen (*sau khi trừ đi các khoản chi phí liên quan*) để hỗ trợ cho người dân với mức 06 triệu đồng/ha trong 03 năm đầu. Ngoài nguồn tiền từ trồng xen, Công ty không có bất kỳ nguồn tiền nào đủ điều kiện để hỗ trợ cho người dân. Do đó, Công ty không thể nâng mức hỗ trợ cao hơn ngoài mức 06 triệu đồng/ha theo đề nghị của người dân vì đây là giai đoạn đầu tư, nguồn tiền hỗ trợ phụ thuộc chính vào hiệu quả trồng xen, cây trồng xen là ngắn ngày, bị tác động bởi nhiều yếu tố khách quan như điều kiện thời tiết, sâu bệnh, giá cả thị trường... tuy nhiên, Công ty sẽ cố gắng thực hiện tốt việc trồng xen (như lựa chọn loại cây trồng xen phù hợp, chăm sóc hiệu quả) để đảm bảo nguồn tiền hỗ trợ cho người dân như cam kết. Tuy vậy, Công ty vẫn khuyến khích người dân tự trồng xen để có thêm việc làm và thu nhập trong thời kỳ tái canh, kiến thiết cơ bản.

**Câu 74: Cử tri Nguyễn Đình Nhiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kroong, đại diện cử tri và người dân xã Kroong, thành phố Kon Tum kiến nghị:** *Về lâu dài để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cần thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển hình thành Khu nông nghiệp, công nghiệp tại vị trí có rất nhiều lợi thế này, tạo công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, xem xét.*

#### **Trả lời:**

Việc đẩy mạnh thu hút đầu tư là nhiệm vụ quan trọng luôn được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo. Thời gian qua tỉnh đã chỉ đạo rà soát, xây dựng và ban hành Danh mục thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2023 và bổ sung Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025<sup>(69)</sup>, theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động phổ biến, thông tin rộng rãi về Danh mục dự án thu hút đầu tư (*trong đó có các dự án về thu hút đầu tư khu nông nghiệp, công nghiệp trên địa bàn thành phố Kon Tum*) đến các Nhà đầu tư bằng nhiều phương thức như: Công thông tin điện tử tỉnh Kon Tum, Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh, các trang mạng xã hội, phối hợp với các tổ chức xúc tiến đầu tư trong nước và quốc tế như: KOTRA, JICA... các Tham tán đầu tư, thương mại tại các nước... để tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ trong việc quảng bá, giới thiệu tiềm năng, môi trường và cơ hội đầu tư vào tỉnh.

Đối với khu vực thành phố Kon Tum, qua rà soát Danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 có 03 dự án thu hút đầu tư phát triển hình thành khu nông nghiệp, công nghiệp gồm (i) Dự án nông nghiệp công nghệ cao thành phố Kon Tum tại xã Kroong. (ii) Cụm công nghiệp - Tiêu thủ công nghiệp xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum. (iii) Xây dựng Nhà máy chế biến rau, củ, quả tại

<sup>(69)</sup> Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

phường Ngô Mỹ. Hiện nay đã có một số nhà đầu tư có tiềm lực đến nghiên cứu tìm hiểu cơ hội đầu tư đối với các dự án nêu trên.

Tuy nhiên, trong quá trình khảo sát nghiên cứu tìm hiểu cơ hội đầu tư, nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn về các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương (*giao đất cho thuê đất trên đất lâm nghiệp, các quy định về luật quy hoạch, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng...*). Do đó, việc thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh chưa đạt như kỳ vọng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiếp tục quan tâm giới thiệu, thu hút các nhà đầu tư đến các địa phương trong tỉnh để khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư; đồng thời, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

**Câu 75: Cử tri Ngô Thị Lý, thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum kiến nghị:** *Hiện nay, cây xăng dầu tại Khu vực Sao Mai có mặt sân trước bị hư hỏng, xe cộ ra vào gây bụi, đất bay lên rất nhiều làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng cuộc sống của các hộ xung quanh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.*

#### **Trả lời:**

Cửa hàng xăng dầu thuộc dự án Trạm dừng nghỉ đèo Sao Mai của Công ty cổ phần Nhân Thành Bờ Y được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu lần thứ nhất số 29/GCNĐĐK-SCT ngày 11 tháng 4 năm 2017; Cấp lần thứ hai số 01/GCNĐĐK-SCT ngày 05 tháng 01 năm 2023 theo đúng quy định về điều kiện, thẩm quyền, hồ sơ, trình tự cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu quy định tại Điều 24, Điều 25 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Hiện nay, dự án đang có một số vướng mắc liên quan đến hồ sơ cho thuê đất, vì vậy, doanh nghiệp chưa thể đầu tư sửa chữa phần mặt đường đi vào cây xăng đang bị hư hỏng; trước mắt, doanh nghiệp cam kết thực hiện tưới nước thường xuyên trong ngày tại vị trí trên để tạm thời khắc phục tình trạng gây bụi, ảnh hưởng đến môi trường.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu các quy định Luật Đất đai 2013, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và các quy định pháp luật liên quan, tham mưu đề xuất xem xét theo quy định<sup>(70)</sup>, sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền, doanh nghiệp sẽ tiến hành đổ bê tông phần mặt sân này để đảm bảo môi trường sống cho người dân xung quanh khu vực cây xăng.

**Câu 76: Cử tri Bùi Văn Trung, thôn Nghĩa An, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum kiến nghị:** *Tình hình kinh tế hiện nay rất khó khăn, doanh nghiệp và người dân có nhu cầu vay vốn để đầu tư kinh doanh. Việc các ngân hàng yêu cầu phải trả gốc hàng năm dẫn đến doanh nghiệp và người dân năm đầu mới vay chưa có thu nhập ổn định để trả gốc cho ngân hàng. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum có ý kiến với các ngân*

<sup>(70)</sup> Tại Công văn số 5957/VP-NNTN ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

*hàng thương mại (trong đó, người dân xã Ia Chim thường vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Kon Tum - Phòng giao dịch Lê Lợi) gia hạn thời gian trả gốc khi ký hợp đồng vay vốn, trong những năm đầu chỉ trả lãi để các doanh nghiệp và người dân có điều kiện kinh doanh, đầu tư phát triển kinh tế.*

### **Trả lời:**

Hiện nay, hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng (TCTD) được thực hiện theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng (*Thông tư 39*), các quy định của pháp luật có liên quan và quy định nội bộ của từng hệ thống TCTD. Theo đó, hoạt động cho vay của TCTD phải đảm bảo nguyên tắc cho vay, vay vốn quy định tại Điều 4 Thông tư 39 “1. Hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng được thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng, phù hợp với quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan bao gồm cả pháp luật về bảo vệ môi trường...”.

Đối với việc trả nợ gốc và lãi tiền vay của khách hàng theo Điều 18 Thông tư 39 quy định “1. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về kỳ hạn trả nợ gốc và lãi tiền vay...; 3. Trường hợp khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay, tổ chức tín dụng xem xét chấp thuận cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định tại Điều 19 hoặc chuyển nợ quá hạn theo quy định tại Điều 20 Thông tư này...”.

Đối với hoạt động cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh theo Điều 28, Thông tư 39 quy định “1. Tổ chức tín dụng và khách hàng căn cứ vào chu kỳ hoạt động kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn, khả năng trả nợ của khách hàng, nguồn vốn cho vay và thời hạn hoạt động còn lại của tổ chức tín dụng để thỏa thuận về thời gian cho vay...”

Đối với hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống theo Điều 31, Thông tư 39 quy định “1. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về thời hạn cho vay trên cơ sở khả năng trả nợ của khách hàng, nguồn vốn cho vay và thời hạn hoạt động còn lại của tổ chức tín dụng...”.

Căn cứ các quy định liên quan đến việc trả nợ gốc và lãi tiền vay đối với từng hợp đồng tín dụng/khách hàng cụ thể là cam kết đã được các TCTD thỏa thuận và thống nhất với khách hàng. Do đó, trước khi ký kết hợp đồng tín dụng (có các điều khoản quy định chi tiết về việc giải ngân, phân kỳ trả nợ gốc và lãi tiền vay), khách hàng cần cung cấp trung thực các thông tin liên quan đến khoản vay như mục đích sử dụng vốn, phương án sản xuất kinh doanh, chu kỳ hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, thu nhập... thực tế để các TCTD có cơ sở đánh giá, thẩm định trước khi hai bên đi đến thỏa thuận và thống nhất về các điều khoản quy định trong hợp đồng, đặc biệt là lựa chọn phương thức cho vay và trả nợ gốc và lãi tiền vay phù hợp, đảm bảo khả năng trả nợ của khách hàng và khả năng thu hồi vốn của các TCTD.

Ngoài ra, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó khăn gia tăng, ngành Ngân hàng đã chủ động triển khai nhiều chính sách, giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn trên tinh thần chia sẻ, đồng hành. Bên cạnh triển khai tích cực các chính sách ưu đãi về nguồn vốn tín dụng, ngày 23 tháng 4 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 02/2023/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và khách hàng gặp khó khăn trả nợ vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng. Trong trường hợp, khách hàng gặp khó khăn và không có khả năng trả nợ đúng hạn một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo quy định trong hợp đồng tín dụng đã ký, khách hàng có thể chủ động đề nghị TCTD cho vay xem xét quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ của khoản vay phù hợp với nguồn trả nợ và khả năng trả nợ gốc và/hoặc lãi của khách hàng.

**Câu 77: Cử tri Võ Thành Long, Cử tri tổ dân phố 1, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum kiến nghị:** *Hiện tủ thuốc của Trạm y tế phường đơn sơ, thiếu các loại thuốc nên đi khám bệnh ban đầu tại Trạm y tế, người dân xin thuốc thì không có thuốc, thiếu thuốc. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế xem xét, cấp đầy đủ, đa dạng các loại thuốc để người dân được hưởng khi đi khám bệnh ban đầu tại Trạm Y tế, nhằm giảm tải bớt bệnh nhân khám chữa ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.*

#### **Trả lời:**

Theo kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế kiểm tra kết quả như sau<sup>(71)</sup>: Ngày 01 tháng 12 năm 2023 bệnh nhân có đến Trạm Y tế phường Duy Tân khám định kỳ bệnh tăng huyết áp và viêm dạ dày, được Bác sỹ Lâm Thụy Kiều Linh khám, chẩn đoán bệnh chính do tăng huyết áp vô căn kèm bệnh phụ Viêm dạ dày tá tràng. Sau khi bệnh nhân được khám và chẩn đoán, Bác sỹ kê đơn chỉ định thuốc cho bệnh nhân Võ Thành Long sử dụng gồm: *Nifedipin 20 mg x 60 viên: Uống sáng 1 viên, chiều 1 viên; Aluminum phosphat 20%, 11g x 10 gói: Uống sáng 1 gói, chiều 1 gói, uống trước khi ăn (thuốc dạ dày).* Tuy nhiên, bệnh nhân đề nghị Trạm Y tế cấp thêm thuốc Omeprazole 20mg (thuốc dạ dày), tại thời điểm đó Trạm Y tế không còn thuốc Omeprazole 20mg sẵn có trong kho để cấp cho bệnh nhân, nên được bác sỹ, nhân viên y tế giải thích và thông tin cho bệnh nhân, nhưng sau khi nhận thuốc bệnh nhân ra về chưa hài lòng. Tại thời điểm bệnh nhân nhận thuốc, Trạm Y tế có 125 danh mục thuốc Tân dược và 15 danh mục thuốc Đông Y bảo đảm đủ thuốc để cấp cho bệnh nhân theo phân tuyến kỹ thuật sử dụng trong quý IV năm 2023, được bảo quản đúng quy định.

Qua ý kiến phản ánh của bệnh nhân trên, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố rà soát lại toàn bộ danh mục thuốc tại 21 Trạm Y tế, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các Trạm Y tế lập dự trữ bổ sung để đảm bảo đủ thuốc cho người bệnh đến khám và điều trị tại Trạm Y tế, hạn chế thấp nhất tình trạng

<sup>(71)</sup> Báo cáo giải trình số 111/YTKT-KH-ĐD-DS-TT ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum.

thiếu thuốc như kiến nghị của cử tri nêu trên ở các Trạm Y tế trên địa bàn. Trong thời gian tới, Sở Y tế thường xuyên quán triệt đội ngũ y, bác sỹ nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ người bệnh. Chỉ đạo các đơn vị chủ động lập kế hoạch cung cấp thuốc thiết yếu để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, khám chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Chú trọng đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên y tế.

## 2. Huyện Đắk Glei

**Câu 78: Cử tri xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei kiến nghị:** Dự án nâng cấp tuyến đường Đăk Man - Đăk Blô, huyện Đăk Glei (ĐH81) do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm chủ đầu tư đã triển khai thực hiện, công tác kiểm đếm hoa màu đợt 2 đã xong nhưng chưa chi trả tiền đền bù về đất đai, vật kiến trúc, cây hoa màu của người dân. Đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chi trả tiền đền bù cho người dân trước khi thực hiện các hạng mục tiếp theo.

### Trả lời:

Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glei có Thông báo số 05/TB-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2024 về việc thông báo thu hồi đất của các hộ, gia đình, cá nhân và tổ chức để thực hiện Dự án nâng cấp tuyến đường Đăk Man - Đăk Blô, huyện Đăk Glei (ĐH81), đến nay công tác điều tra, khảo sát, kiểm đếm đã xong; tuy nhiên, do chưa ban hành đơn giá đất cụ thể để áp giá công khai, phê duyệt phương án bồi thường theo quy định, vì vậy sau khi được Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glei phê duyệt phương án bồi thường sẽ chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân theo quy định. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glei khẩn trương ban hành đơn giá đất cụ thể để triển khai thực hiện theo quy định.

**Câu 79: Cử tri Đỗ Duy Tuyền, thôn Đông Sông, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei kiến nghị:** Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, đề xuất các bộ, ngành Trung ương xem xét bãi bỏ quy định làm giấy chuyển tuyến giữa các cơ sở khám chữa bệnh vì việc làm giấy chuyển tuyến gây khó khăn, chậm trễ việc khám chữa bệnh của người dân ở các địa phương.

### Trả lời:

Thủ tục chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể: “1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Bệnh không phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt hoặc bệnh phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt nhưng do điều kiện khách quan, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó không đủ điều kiện để chẩn đoán và điều trị;



b) Căn cứ vào danh mục kỹ thuật đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt, nếu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên liền kề không có dịch vụ kỹ thuật phù hợp thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới được chuyển lên tuyến cao hơn;

c) Trước khi chuyển tuyến, người bệnh phải được hội chẩn và có chỉ định chuyển tuyến (trừ phòng khám và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến 4).”

Theo đó, việc chuyển tuyến chỉ được thực hiện khi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đảm bảo về điều kiện chuẩn đoán và chữa trị, phải chuyển tuyến lần lượt từ tuyến: Xã, huyện, tỉnh, trung ương. Giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện được quy định tại Mẫu số 6 Phụ lục kèm theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ<sup>(72)</sup>. Thực tế cho thấy giấy chuyển tuyến có ý nghĩa quan trọng, cần thiết trong việc cung cấp các thông tin cơ bản như: Cơ sở đã điều trị, cơ sở người bệnh được chuyển đến, lý do chuyển tuyến, tình trạng bệnh, lịch sử điều trị, tóm tắt bệnh án,... giúp cơ sở tiếp nhận có thông tin kịp thời, tổng quát về người bệnh để tiếp nhận, chăm sóc, điều trị người bệnh được nhanh chóng, thuận tiện, dễ dàng trao đổi thông tin giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời cung cấp thông tin thể hiện quyền lợi, mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế tùy thuộc vào lý do chuyển tuyến để phục vụ việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Do đó, việc quy định có giấy chuyển tuyến là hết sức cần thiết.

Hiện nay, một số chính sách về thông tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã và đang được thực hiện, cụ thể theo quy định Luật Bảo hiểm y tế, từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh (Khoản 4 Điều 22) và được khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện trong phạm vi toàn quốc (Khoản 3 Điều 22). Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, người tham gia bảo hiểm y tế được thanh toán theo mức hưởng 100% chi phí điều trị nội trú khi đi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh trên phạm vi toàn quốc; 40% chi phí điều trị nội trú khi đi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến trung ương (Khoản 3 Điều 22).

Để giảm bớt thủ tục rườm rà, gây khó khăn cho người bệnh bảo hiểm y tế khi làm giấy chuyển tuyến. Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4750/QĐ-BYT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan. Tại Quyết định này, Bộ Y tế đã chính thức bổ sung thêm 2 bảng dữ liệu mới gồm: Bảng dữ liệu giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế và bảng dữ liệu giấy hẹn khám lại.

Theo lộ trình từ ngày 01 tháng 4 năm 2024, cơ quan Bảo hiểm xã hội và

<sup>(72)</sup> sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

các cơ sở y tế trong cả nước sẽ bắt đầu triển khai kiểm thử việc gửi và nhận dữ liệu điện tử giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế và giấy hẹn khám lại, tiến tới triển khai chính thức trong toàn quốc từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. Đồng thời theo kế hoạch trong năm 2024, Bộ Y tế sẽ phối hợp cùng với Cục C06, Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội cùng nghiên cứu, triển khai tích hợp 2 loại giấy tờ này trên các ứng dụng VNeID, VssID. Khi 2 loại giấy tờ này được tích hợp trên ứng dụng VNeID, VssID, người bệnh khi làm thủ tục chuyển tuyến hoặc tái khám chỉ cần xuất trình giấy chuyển tuyến điện tử hoặc giấy hẹn khám lại điện tử trên ứng dụng VNeID hoặc VssID (có tích hợp sẵn mã QR). Đặc biệt, áp dụng giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế điện tử giúp công khai, minh bạch trong công tác chuyển tuyến, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi, tiện ích cho người bệnh, cơ sở khám, chữa bệnh khi tiếp nhận, làm các thủ tục chuyển tuyến, tái khám. Hạn chế các hành vi gian lận, giả mạo trong công tác chuyển tuyến, hỗ trợ cơ quan Bảo hiểm xã hội trong công tác giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

**Câu 80: Cử tri xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei kiến nghị:** Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng quản lý mạng xã hội cho các gia đình được cấp sóng wifi theo quy định, tránh thực trạng trẻ em trong cộng đồng dân cư tập trung ở hộ gia đình được cấp để chơi game, mạng xã hội, bỏ bê việc học tập.

#### **Trả lời:**

Theo Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025; Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông<sup>(73)</sup>, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách người có công với cách mạng, gia đình chính sách xã hội thường trú tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được Chương trình hỗ trợ thông qua 01 (một) doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng 01 (một) trong 02 (hai) dịch vụ viễn thông phổ cập sau: (i) Dịch vụ viễn thông di động mặt đất (trả trước hoặc trả sau); (ii) Dịch vụ truy nhập Internet cấp Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất; trong đó địa bàn huyện Đăk Glei có 744 hộ, địa bàn xã Đăk Plô có 67 hộ.

Trong thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã quán triệt tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức hướng dẫn cho học sinh tham gia học tập trực tuyến, khai thác có hiệu quả các kho học liệu số, tài nguyên số của Sở Giáo dục và Đào tạo và Bộ Giáo dục và Đào tạo trên môi trường internet đảm bảo an toàn, hiệu quả. Thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan bổ sung, cập nhật “kỹ năng quản lý mạng xã hội” vào chương trình bồi dưỡng kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ người dân trên địa bàn; Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chú trọng công tác bồi dưỡng, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tham gia

<sup>(73)</sup> Quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.

internet an toàn, hiệu quả phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập<sup>(74)</sup>.

Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glei nói riêng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nói chung triển khai xây dựng Chương trình/Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 2751/KH-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2022<sup>(75)</sup> và tổ chức triển khai đảm bảo mục tiêu đề ra. Đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của Nhà trường và Tổ công nghệ số cộng đồng trong công tác hướng dẫn cho Nhân dân biết cách theo dõi và quản lý con em mình khi sử dụng internet.

### 3. Huyện Đắk Hà

**Câu 81: Cử tri A Thích và Y Oanh, thôn Tua Team, xã Đắk Long, huyện Đắk Hà kiến nghị:** *Tỉnh lộ 677 (đoạn trước nhà các ông: A Phểu, Phùng Văn Triệu, A Kha, A Thích) không có đường thoát nước hai bên nên vào mùa mưa nước tràn trên mặt đường, kéo theo rác, bùn lấp vào sân, nhà của các hộ dân, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, có giải pháp khắc phục đường thoát nước trên.*

#### Trả lời:

Qua xem xét, đoạn đường trước nhà các ông: A Phểu, Phùng Văn Triệu, A Kha, A Thích (Km36+200 - Km36+300 dài khoảng 100m) đã có rãnh đất thoát nước dọc bên trái tuyến, bên phải tuyến là ta luy âm. Vào mùa mưa, nhất là khi có mưa to, nước chảy tràn qua mặt đường, xuống ta luy âm vào nhà dân, ảnh hưởng đến đi lại và sinh hoạt của người dân. Để khắc phục tình trạng nước tràn qua mặt đường vào nhà dân, cần phải đầu tư đồng bộ rãnh thoát nước dọc hai bên đường. Việc đầu tư hạng mục trên cần kinh phí lớn, trước mắt Sở Giao thông vận tải đã cân đối, sử dụng nguồn vốn duy tu được bố trí hàng năm để chỉ đạo đơn vị liên quan thường xuyên vét rãnh, khơi thông dòng chảy đảm bảo việc đi lại và sinh hoạt của người dân; đồng thời theo dõi, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí để đầu tư khi đủ điều kiện, đảm bảo được nguồn theo quy định.

### 4. Huyện Ngọc Hồi

**Câu 82: Cử tri xã Đắk Nông, huyện Ngọc Hồi kiến nghị:** *Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến với Khu quản lý đường bộ III xem xét, kiến nghị Bộ Giao thông vận tải kiểm tra, đánh giá để có kế hoạch nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Nông Nội, xã Đắk Nông, huyện Ngọc Hồi và cầu Đắk Trùi; vì đoạn đường này và cầu Đắk Trùi thường xuyên xảy ra ngập cục bộ vào mùa mưa gây ảnh hưởng an toàn giao thông, ảnh hưởng đời sống Nhân dân xung quanh khu vực.*

**Trả lời:** Cục Đường bộ Việt Nam đã có Văn bản số 484/CĐBVN-

<sup>(74)</sup> Công văn số 604/SGDDĐT-VP ngày 06 tháng 4 năm 2024 về hướng dẫn quản lý và sử dụng máy tính bảng từ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”; Công văn số 1724/SGDDĐT-GDMNTH ngày 30 tháng 8 năm 2023 về việc tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên các trường Tiểu học và Trung học cơ sở về kỹ năng ứng phó với bạo lực trên không gian mạng và đảm bảo an toàn môi trường mạng; Kế hoạch số 161/KH-SGDDĐT ngày 20 tháng 11 năm 2023 về tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng truyền thông giáo dục; kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng.

<sup>(75)</sup> Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyên đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

QL,BTKCHTGT ngày 19 tháng 01 năm 2023 đưa đoạn tuyến nói trên vào kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2024.

## 5. Huyện Tu Mơ Rông

**Câu 83: Cử tri thôn Ba Khen, xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông kiến nghị:** Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn có ý kiến để Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô giao khoán một phần diện tích rừng do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô đang quản lý, nằm trên địa bàn xã Văn Xuôi cho 5/5 thôn trên địa bàn xã quản lý bảo vệ nhằm tăng thêm thu nhập cho cộng đồng thôn.

### Trả lời:

Công tác giao đất giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư các thôn làng là người đồng bào dân tộc thiểu số sống gần rừng để quản lý bảo vệ rừng, tạo sinh kế, góp phần tăng thu nhập cho người dân tại chỗ là nhiệm vụ quan trọng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các Sở ngành liên quan, các đơn vị chủ rừng phối hợp với chính quyền địa phương chú trọng tăng cường triển khai thực hiện. Theo số liệu thống kê, năm 2023, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô đã triển khai giao khoán 6.170,35 ha rừng tự nhiên cho 32 cộng đồng (5.756,36 ha) và 16 nhóm hộ (413,99 ha) thuộc địa bàn các xã Đắk Tô Kan, Đắk Rơ Ông, Đắk Sao, Ngọc Lây, Tê Xăng và xã Măng Ri của huyện Tu Mơ Rông. Việc giao khoán quản lý bảo vệ rừng của Công ty với các cộng đồng dân cư, nhóm hộ trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông đã góp phần chia sẻ lợi ích và tăng thu nhập cho người dân.

Hiện nay Công ty đã triển khai khoán bảo vệ rừng cho 46 cộng đồng thôn làng, 60 nhóm hộ trên địa bàn 02 huyện Đắk Tô và Tu Mơ Rông với tổng diện tích là 9.060,5 ha, đạt trên 100% chỉ tiêu của tỉnh giao (9.000 ha) theo Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2021-2025 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô.

Đối với phần diện tích rừng và đất lâm nghiệp do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô quản lý tại địa bàn huyện Tu Mơ Rông có một phần nằm trên địa giới hành chính xã Văn Xuôi, tuy nhiên các vị trí có rừng nằm rất xa khu vực dân cư xã Văn Xuôi, nơi gần nhất cũng cách xa hơn 15 km. Hơn nữa, ngăn cách giữa khu vực rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô quản lý và 05 thôn làng thuộc xã Văn Xuôi là diện tích rừng tự nhiên được giao cho các hộ gia đình và một phần diện tích rừng trồng của Công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam quản lý. Vì vậy, Công ty không thực hiện giao khoán cho các thôn làng thuộc xã Văn Xuôi do hiệu quả không cao. Tại khu vực trên Công ty đã thành lập 01 Trạm quản lý bảo vệ rừng (thuộc khoảnh 8, tiểu khu 238) thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng và thực hiện nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Công ty.

**Câu 84: Cử tri xã Đắk Hà, huyện Tu Mơ Rông kiến nghị:** Hiện nay, Quốc lộ 40B (đoạn qua thôn Tu Mơ Rông, xã Đắk Hà) đã hư hỏng, xuống cấp

*để gây tai nạn cho người dân tham gia giao thông. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sớm duy tu, sửa chữa.*

**Trả lời:**

Bằng nguồn vốn bảo dưỡng hàng năm, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường thường xuyên tiến hành sửa chữa, khắc phục các hư hỏng mặt đường, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông trên toàn tuyến trong đó có đoạn qua thôn Tu Mơ Rông, xã Đăk Hà. Đồng thời, đã đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam đưa vào kế hoạch sửa chữa năm 2025 các đoạn tuyến hư hỏng, xuống cấp. Việc đầu tư, nâng cấp Quốc lộ 40B theo quy mô quy hoạch nhằm đảm bảo đồng bộ, bảo đảm an ninh quốc phòng là cần thiết, tuy nhiên kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 chưa thể cân đối nguồn lực để thực hiện. Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền đầu tư khi đảm bảo điều kiện về nguồn vốn, đồng thời thường xuyên tiến hành sửa chữa, khắc phục các hư hỏng trên toàn tuyến.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, kỳ họp thứ 7 xem xét, cho ý kiến./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, NNTN.NVH (5b).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Sâm**

## PHỤ LỤC

### **Về tiếp nhận, chỉ đạo giải quyết, trả lời và phân loại kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Khốa XII, nhiệm kỳ 2021-2026** (Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

#### **I. Về tiếp nhận, chỉ đạo giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị cử tri**

Trước và sau Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Khốa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 84 lượt kiến nghị của cử tri; trong đó, lĩnh vực giao thông vận tải: 24 kiến nghị; Tài chính, lệ phí, giá nước sinh hoạt: 05 kiến nghị; Giáo dục và đào tạo: 02 kiến nghị; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thủy lợi: 10 kiến nghị; Y tế : 04 Kiến nghị; Lao động - Thương binh và Xã hội: 02 kiến nghị; Thông tin và Truyền thông: 02 kiến nghị; Khoa học và công nghệ: 01 kiến nghị; Kế hoạch và Đầu tư: 07 kiến nghị; Nội vụ: 04 kiến nghị; Công Thương: 03 kiến nghị; Tài nguyên và Môi trường: 14 kiến nghị; Xây dựng 03 kiến nghị; khu kinh tế: 02 kiến nghị; Ngân hàng: 01 kiến nghị.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum thực hiện nghiêm túc Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Kon Tum<sup>(76)</sup>; tập trung rà soát, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo tính pháp lý, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều kiện thực tế địa phương; kết quả giải quyết, trả lời cử tri cần phân loại kết quả giải quyết kiến nghị cử tri theo quy định. Đối với các kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách,... cần có nhiều thời gian để nghiên cứu, tổng kết, đánh giá và tuân thủ các quy trình, thủ tục xây dựng văn bản pháp luật; các kiến nghị khi thực hiện giải quyết cần phải có nguồn lực phụ thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách của địa phương hoặc phụ thuộc vào nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách Trung ương nên khó xác định mốc thời gian giải quyết, vì vậy cần xác định rõ lộ trình, phương hướng giải quyết bảo đảm theo quy định. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết, trả lời của các Bộ, ngành Trung ương thì tổng hợp, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Trung ương để xem xét giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri theo thẩm quyền, quy định. Đồng thời, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các nguyên tắc và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tiếp nhận, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; khắc phục tình trạng trả lời chung chung, né tránh, thiếu căn cứ hoặc độ chính xác không cao, không thuyết phục dẫn đến tình trạng cử tri không đồng tình, bức xúc và tiếp tục kiến nghị nhiều lần về một vấn đề. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến người dân tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong việc giải quyết, trả lời ý kiến cử tri để cử tri dễ theo dõi, giám sát, nắm bắt kịp thời.

<sup>(76)</sup> Theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

## **II. Phân loại kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri**

Qua rà soát và phân loại kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau

1. Kiến nghị đã được giải quyết xong: Tại các câu: 4, 5, 6, 13, 17, 26, 38, 40; 46, 54, 70, 81,82 báo cáo trên.

2. Kiến nghị thông tin lại với cử tri: Tại các câu: 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31,32, 33, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73,74, 75, 76, 77, 79, 83, 84 báo cáo trên.

3. Kiến nghị sẽ giải quyết, đang giải quyết: Tại các câu: 2, 71, 72 báo cáo trên.

4. Kiến nghị chuyển Ủy ban nhân dân cấp huyện để theo dõi, phối hợp với các sở, ngành xem xét, giải quyết và thông tin lại cử tri: Tại các câu: 12, 14, 19, 20, 22, 23, 34, 36, 39, 49, 51, 56, 60, 69,78,80 báo cáo trên.

## **III. Những khó khăn, hạn chế**

- Đa số kiến nghị của cử tri liên quan đến nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, cơ chế chính sách xã hội... trong điều kiện ngân sách địa phương khó khăn, hạn chế, vì vậy, cần có thời gian, nguồn lực, lộ trình cụ thể theo quy định của pháp luật và khả năng ngân sách địa phương<sup>(77)</sup> nhưng việc xem xét, giải quyết, trả lời kiến nghị chỉ được thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn<sup>(78)</sup>... nên chưa thể giải quyết tất cả các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri, một số kiến nghị liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng...

- Công tác phối hợp giữa các sở, ban ngành, địa phương có liên quan có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, nhất là việc kiểm tra thực tế, đánh thực trạng vấn đề cử tri kiến nghị nên chưa tham mưu giải quyết, trả lời dứt điểm kiến nghị của cử tri. Trách nhiệm quản lý nhà nước và công tác phối hợp giữa ngành và lĩnh vực chưa được đồng bộ trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thông tin về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri.

## **IV. Kiến nghị đề xuất:**

- Việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cần phải bám sát nội dung trọng tâm, bức xúc, nhất là những vấn đề quan tâm của đông đảo cử tri, phản ánh kịp thời; phân loại theo từng lĩnh vực, đồng thời xác định rõ thẩm quyền giải quyết thuộc cấp, ngành nào để chuyển tới đúng địa chỉ để giải quyết; chỉ tổng hợp gửi Thường trực HĐND tỉnh các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của

<sup>(77)</sup> Trong điều kiện quy mô kinh tế - xã hội của tỉnh còn khiêm tốn, xuất phát điểm thấp, chưa chủ động được nguồn lực, còn phải nhờ hỗ trợ từ ngân sách trung ương rất lớn; bên cạnh đó, việc đầu tư nâng cấp các công trình dự án hạng tầng cơ sở phải có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn (trừ dự án đầu tư công khẩn cấp) và chương trình đầu tư công khác đã được cấp có thẩm quyền quyết định được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm theo quy định của Luật đầu tư công và các quy định pháp luật liên quan

<sup>(78)</sup> Giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh;

chính quyền cấp tỉnh, các kiến nghị rõ nội dung, rõ địa chỉ và cập nhật đầy đủ thông tin.

- Thường trực HĐND các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các sở, ngành và đơn vị thuộc tỉnh để xem xét, giải quyết kịp thời những kiến nghị của cử tri có liên quan đến trách nhiệm nhiều ngành, nhiều cấp, trong đó có trách nhiệm của huyện, thành phố. Tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả trả lời, giải quyết kiến nghị cử tri của tỉnh, huyện để cử tri, Nhân dân tiếp tục theo dõi, giám sát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong giải quyết các kiến nghị của cử tri và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục quan tâm những tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị đề xuất của bà con Nhân dân trên địa bàn để kịp thời, tổng hợp và gửi lên cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, trả lời theo quy định, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trên địa bàn./.

---